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5. พันตำรวจตรี สุวิทย  มากดวง        ที่ปรึกษา 

6. ดร.เสกสรรค  ทองศร ี    ที่ปรึกษา 

7. นายโกวิท  เกตุงาม  ท่ีปรึกษา 

8. นายพรศักดิ์  คุณวุฒมิโนธรรม  ที่ปรึกษา 

9. ดร.มะณู  บุญศรีมณีชัย  สภาที่ปรึกษา 

10. นายศิริวัฒน   อินทรมงคล  สภาที่ปรึกษา 

11. นายเอนก นาคดิลก  สภาที่ปรึกษา 

12. นายปรีชา ดุลยการัณย  สภาที่ปรึกษา 

13. รองศาสตราจารย วิศิษฐศักดิ์  แปนสัมฤทธิ์  สภาที่ปรึกษา 

14. รองศาสตราจารย ทพ.สุรนิทร  สูอำพัน   สภาที่ปรึกษา 

15. นางสุมาลี  ยุกตานนท  สภาที่ปรึกษา 

16. นายโชคดี  คลังจันทร  สภาที่ปรึกษา 

17. นางสาววันทนา บอโพธิ์  สภาที่ปรึกษา 

18. นายพงษศักดิ์  วิสุทธิ ์  สภาที่ปรึกษา 

19. นายสุรตัน  จันทรวันเพ็ญ  สภาที่ปรึกษา 

20. นายชัยยุทธ  มาศสุพงศ  สภาที่ปรึกษา 

21. นายอัมพร ฉันทรัตน  สภาที่ปรึกษา 

22. พันตำรวจโท ณรงคกร ยอดวีระพงศ  สภาที่ปรึกษา 

23. พลตำรวจตรี ชวลิต  สุขสุวรรณ  สภาที่ปรึกษา 

24. ผูชวยศาสตราจารยพิพัฒน  วงศเกษม  สภาที่ปรึกษา 

25. ดร.วิทธยา บริบูรณทรัพย  สภาที่ปรึกษา 

26. ดร.ศศมิาศ  พรรณรตัน             ประธานผูตรวจสอบกิจการ 

27. นางสาวสมหมาย สราญจิตร       ผูตรวจสอบกิจการ 

28. นางสุนารี  มีทรัพย                               ผูตรวจสอบกิจการ 

29. นายรุงโรจน  สรวุฒิพิบูลย       สหกรณจังหวัดนนทบุรี 

30. นายอภิเศรษฐ บูรณชนะ  นักวิชาการสหกรณชำนาญการพิเศษ 

31. นางสาวศศลักษณ มณีนลิ       นักวิชาการสหกรณชำนาญการพิเศษ 

32. นางสาวเพ็ญจันทร ไทยเสรีกุล  ผูอำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ 

                                                             นนทบุรี 

33. นางรังสิมา  สมบัติเปยม            นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ 

34. ผูชวยศาสตราจารยบรรเจิด พฤฒิกิตติ       ประธานกรรมการดำเนินการ  

        ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด 
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35. Mr. Kamon Kiattisirikumpon       Member Service ACCU 

36. ดร.มนตรี  ชวยช ู ผูสอบบัญชี บริษัท มนตรสีอบบัญชีและ 

                                                           กฎหมาย จำกัด 

37. ผูสังเกตการณ รวมทั้งสิ้น จำนวน 834 คน  

 
 

เร่ิมประชุมเวลา 10.30 น. 

 รองศาสตราจารยพิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ                 

ออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด (ชุมนุมสหกรณ) เปนประธานในที่ประชุม กลาวเปดการประชุมและ

ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
 

 

 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

     รองศาสตราจารยพิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธานกรรมการมอบหมาย                    

นายพูนศักด์ิ  วาณิชวิเศษกุล  กรรมการและเลขานุการ  เปนผูนำเสนอระเบียบแจงที่ประชุมทราบ 

1. จำนวนผูแทนสหกรณสมาชิกเขาประชุม ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542      

มาตรา 106 กำหนดไววา “ในการประชุมใหญตองมีผูแทนสหกรณสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ

จำนวนผูแทนสหกรณทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคนแลวแตกรณี” ขณะนี้มีผูแทนสหกรณมาประชุม 

จำนวน 932 คน  จากจำนวนผูแทนสหกรณท้ังสิ้น 1,103 สหกรณ  จึงถือวาเปนองคประชุม  

2. แนะนำผูใหเกียรติรับเชิญมารวมประชุม ประกอบดวย คณะกรรมการดำเนินการ ชุด

ที่ 51 ผูตรวจสอบกิจการ ผูสอบบัญชี  ที่ปรึกษา  สภาที่ปรึกษา และผูแทนจากกรมสงเสริมสหกรณ สหกรณ

จังหวัดนนทบุรี และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณนนทบุร ีและหนวยงานภายนอก  

3. ระเบียบปฏิบัติในการประชุมใหญ  เพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอยแบบ

สรางสรรค จึงขอความรวมมือใหผูเขารวมประชุมปฏิบัติ ดังนี้ 

   3.1 ผูแทนที่ประสงคจะกลาวถอยคำตอที่ประชุมก็ใหยกมือขึ้นพนศีรษะ เมื่อประธาน

อนุญาตแลวจึงกลาวถอยคำไดและตองเปนคำกลาวกับประธานในที่ประชุม 

   3.2 อภิปรายอยู ในประเด็น หรือเกี ่ยวกับประเด็นที ่กำลังพิจารณา ในระเบียบวาระ

เทานั้น 

 

   หมายเหตุ  ผูใดกระทำการตอชุมนุมสหกรณ หรือคณะกรรมการดำเนินการ ใหไดรับ

ความเสยีหายโดยประการใดๆ ชุมนุมสหกรณอาจดำเนินการรองทุกขกลาวโทษฟองรองดำเนินคดไีด 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

                      2.1 รายงานการประชุมใหญสามัญ ประจำป 2566 

                   ประธานกรรมการมอบหมาย นายพูนศักด ิ ์  วาณิชวิเศษกุล กรรมการและ

เลขานุการ  เปนผูนำเสนอระเบียบแจงที่ประชุมทราบ แจงตอที่ประชุมวา ตามที่ ชุมนุมสหกรณ ไดจัดการ

ประชุมใหญสามัญ ประจำป 2566 เมื่อวันเสารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ หองรอยัล จูบิลี่ บอลรูม 

อาคารชาเลนเจอร ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นั้น  

                   ชุมน ุมสหกรณ  ม ีหน ังส ือที่  ชสอ.ว 62/2566 ลงว ันที่  8 ส ิ งหาคม 2567                         

สง (ราง) รายงานการประชุมใหญสามัญ ประจำป 2566 ใหผูแทนสหกรณสมาชิกไดพิจารณา หากมีคำทักทวง

ประการใด ใหแจงทราบภายในกำหนดเวลา 30 วันนับจากวันที่ที ่ลงในหนังสือ เมื ่อพนกำหนดระยะเวลา

ดังกลาว หากชุมนุมสหกรณมิไดรับคำทักทวงประการใดจะถือวาทานไดรับรองรายงานการประชุมนี้แลว 

                  ผลปรากฎวาเมื ่อพนกำหนดเวลาดังกลาว ไมมีผ ู แทนสหกรณสมาชิกทักทวง              

จึงถือวา ผูแทนสหกรณสมาชิก ไดรบัรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจำป 2566 

           

                   มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2566 

 

 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ 

3.1  การรับสหกรณสมาชิกเขาใหม และการออกจากชุมนมุสหกรณ 

                       ประธานกรรมการมอบหมาย นายพูนศักดิ์  วาณิชวิเศษกุล กรรมการและเลขานุการ  

แจงใหท่ีประชุมทราบ เรื่องการรับสหกรณสมาชิกเขาใหม และออกจากชุมนุมสหกรณ  ดังนี้ 

                    จำนวนสมาชิก ณ วันที่ 31 มีนาคม  2566          1,100     สหกรณ 

    เขาใหมระหวาง  1 เมษายน 2566  –  31 มีนาคม 2567               13 สหกรณ  

      ออกระหวาง      1 เมษายน 2566  –  31 มีนาคม 2567               10 สหกรณ 

                       จำนวนสมาชิก ณ วันที่  31 มีนาคม 2567                            1,103 สหกรณ  
 

               ดังน้ัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566   มีจำนวนสหกรณสมาชิกทั้งสิ้น 1,103  สหกรณ 

 

     ที่ประชุม  รับทราบการรับสหกรณสมาชิกเขาใหม และออกจากชุมนุมสหกรณ 
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3.2  รับทราบรายงานประจำป 2566 

 ประธานกรรมการมอบหมาย นายพูนศักดิ ์  วาณิชวิเศษกุล กรรมการและเลขานุการ  

เปนผูนำเสนอที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำป 2566 (1 เมษายน 2566 - 31 มีนาคม 2567) 

ตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และแผนงาน ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญไว สรุปได ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน  

“ชุมนุมสหกรณเปนผูนำขบวนการสหกรณออมทรัพยไทย ดวยหลักธรรมาภิบาล และ

รับผิดชอบตอสังคม” เพื ่อใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว คณะกรรมการดำเนินการไดกำหนดพันธกิจไว                       

8 ประการ ไดแก  
 

พันธกิจที่ 1  ใหบริการธุรกรรมทางการเงิน มีความมั่นคง ทันสมัย และมีความหลากหลาย      

แกขบวนการสหกรณออมทรัพย รวมถึงเปนศูนยกลางที่ปรึกษาทางการเงิน             

แกสหกรณสมาชิก 

พันธกิจที่ 2  ยกระดับเปนสถาบันการเรียนรูการบริหารจัดการสหกรณ   

พันธกิจที่ 3   พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของชุมนุมสหกรณ  และสหกรณออมทรัพย 

พันธกิจที่ 4  พัฒนาบุคลากรของชุมนุมสหกรณ  และสหกรณออมทรัพย ใหมีความรู 

                  ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

พันธกิจที่ 5  สงเสริมใหสหกรณสมาชิก พัฒนาคณุภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณใหดีขึ้น 

พันธกิจที่ 6  พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ใหเชื่อมโยงกับสหกรณสมาชิก 

พันธกิจที่ 7  พัฒนาเครือขายความรวมมือกับหนวยงานราชการ และขบวนการสหกรณ               

ในการสรางความเขมแข็ง  และปกปองสิทธิประโยชนของขบวนการสหกรณ 

พันธกิจที่ 8  บริหารจัดการชุมนุมสหกรณ  อยางมีธรรมาภิบาล และรับผิดชอบตอสังคม 
 

โดยมีผลการดำเนินงานดานตางๆ ตามแผนงาน ดังตอไปนี้ 

1.  แผนงานดานการเงิน  ไดดำเนินการดวยโครงการ ดังนี้ โครงการบริหาร

จัดการดานทุนเรือนหุน โครงการบริหารจัดการดานเงินรบัฝาก โครงการบริหารจัดการดานตั๋วสัญญาใชเงิน 

โครงการขยายตลาดดานเงินกูของชุมนุมสหกรณ  โครงการพัฒนาการบริหารการเงินของชุมนุมสหกรณ               

สูมาตรฐานสถาบันการเงิน โครงการลงทุนในตราสารการเงิน การบริหารสินทรัพยและกำไรสุทธิ  โครงการ

เงินออมเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางการเงิน 

 

2.  แผนงานดานสหกรณสมาชิกและผูใชบริการ ไดดำเนินการดวยโครงการ 

ดังน้ี  โครงการสงเสริมใหสหกรณสมาชิกมีการบริหารจัดการตามเกณฑมาตรฐาน การบริหารจัดการ

สหกรณออมทรัพย โครงการเพิ่มจำนวนสมาชิกชุมนุมสหกรณ   โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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ฝกอบรมและสัมมนาสหกรณออมทรัพย โครงการพัฒนาผูนำสหกรณออมทรัพย โครงการสงเสริมและ

พัฒนาบุคลากรของสหกรณออมทรัพยศึกษาตอปริญญาโท โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูสหกรณออม

ทรัพย โครงการการจัดการองคความรูดานสหกรณออมทรัพย โครงการสรางมาตรฐานวิชาชีพดานการ

สหกรณออมทรัพย และโครงการการจัดการเรียนรูการสหกรณ 

 

 3. แผนงานดานกระบวนการภายใน ไดดำเนินการดวยโครงการ ดังนี้ โครงการ

สงเสริมใหชุมนุมสหกรณมีการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน โครงการบริหารจัดการแผนงาน

ของชุมนุมสหกรณ  

 

  4. แผนงานดานองคกรและการเรียนรู  ไดดำเนินการดวยโครงการ ดังนี้  

โครงการจัดทำแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (FSCT IT Master Plan)  โครงการจัดทำระบบ

การทำงานทางไกล (Remote Work) โครงการ FSCT Digital และ การจัดหาระบบการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อลดการใชกระดาษ โครงการสนับสนุนการใช App Mobile ในการทำธุรกรรมของสหกรณ

สมาชิก โครงการตลาดกลาง ชสอ.ออนไลน เพื่อคนสหกรณ โครงการจัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ

ออมทรัพย โครงการโปรแกรมบริหารงาน ชสอ. โครงการความรวมมือเรื่องโปรแกรมสหกรณออมทรัพยกับ

ผูผลิตซอฟตแวร โครงการพัฒนาสารสนเทศของชุมนุมสหกรณ  และสหกรณออมทรัพย โครงการพัฒนา

สมรรถนะในการทำงานของเจาหนาที่ชุมนุมสหกรณ โครงการจัดทำแผนโครงสรางและอัตรากำลังของ 

ชสอ. สูยุคดิจิทัล โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ชสอ. ใหมีความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพเฉพาะดาน 

 

   5. แผนงานดานสังคมและขบวนการสหกรณ ไดดำเนินการดวยโครงการ ดังนี้  

โครงการสานสัมพันธสรางภาพลักษณชุมนุมสหกรณ  โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันออม

แหงชาติ  โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อชุมชน และสังคมของชุมนุมสหกรณและสหกรณออมทรพัย 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมสหกรณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  โครงการศึกษาดูงาน ประชุม อบรม สัมมนา

ดานสหกรณระหวางประเทศ  โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเขตพื้นที่สหกรณสมาชิก โครงการศูนย

ชวยเหลือดานกฎหมายแกสหกรณสมาชิก ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทภาคประชาชนชุมนุมสหกรณ  พิพิธภัณฑ

สหกรณ แหลงเรียนรูสหกรณ (Cooperative Learning Center) แหลงเรียนรู สหกรณฝาผนัง การจัดทำแหลง

เรียนรูเสมือนจริงพิพิธภัณฑสหกรณในประเทศไทยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทำหองสมุดสหกรณ

ดิจิทัล การจัดทำแหลงเรียนรูสหกรณสมาชิกสัมพันธ การจัดทำ FSCT AR  Studio รางวัลพิพิธภัณฑสรรเสริญ 

รางวัลพิพิธภัณฑสดุดี โครงการเชื่อมโยงเครือขายกับขบวนการสหกรณในประเทศ โครงการคัดเลือกสหกรณออม

ทรัพยดีเดนและนักสหกรณออมทรัพยดีเดน โครงการสหกรณออมทรัพยคุณภาพมาตรฐาน การจายเงินสวัสดิการ

ชวยเหลือสหกรณสมาชิกชุมนุมสหกรณ  โครงการใหบริการดานธุรกิจเสริม  โครงการใหบริการดานสถานที่ 

โครงการฟนฟูกิจการ และศึกษาความเสี่ยงในการแกไขหนี้สินของสหกรณสมาชิกชุมนุมสหกรณ  
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       6.  ผลประโยชนและคาตอบแทนของคณะกรรมการ ท่ีปรึกษา และผูจัดการ  

                        ประจำป 2566 (1 เม.ย.66 – 31 มี.ค.67) 

            กฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิต

ยูเนี่ยน พ.ศ.2564 ขอ 14 (1) และ (4) ใหแจงผลประโยชนและคาตอบแทนที่กรรมการ ผูจัดการ ผูมีอำนาจใน

การจัดการ และท่ีปรึกษาของสหกรณ ไดรับจากสหกรณนั้นในรอบปบัญชีที่ผานมา และใหแสดงรายละเอียด

คาตอบแทนดังกลาวเปนรายบุคคล โดยแจงใหท่ีประชุมใหญทราบ นั้น 

       ในปบัญชี 2566 มีผลประโยชนและคาตอบแทนที่กรรมการ ผูจัดการ ผูมีอำนาจใน

การจัดการ และที่ปรึกษาของ ชสอ. โดยแยกเปนคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน จำนวนเงิน 31,664,232.61 บาท 

และคาตอบแทนท่ีไมเปนตัวเงิน จำนวนเงิน 526,901 บาท รวมเปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 32,191,133.61 บาท 

โดยเปนคาตอบแทนกรรมการ และที่ปรึกษา คิดเปนรอยละ 90.58 และของผูจัดการ คิดเปนรอยละ 9.42 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจำป 2567 ในภาคผนวก 1 หนา 184-189) 

 

       ทีป่ระชุม  รับทราบ 

 

 

    3.3  รับทราบรายงานของผูตรวจสอบกิจการประจำป 2566 

                       ประธานกรรมการ เรียนเชิญ ดร.ศศิมาศ  พรรณรัตน ประธานผู ตรวจสอบกิจการ                 

รายงานตอที่ประชุมถึงผลการตรวจสอบกิจการของชุมนุมสหกรณ สำหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

2567 ประกอบดวย วัตถุประสงคการตรวจสอบกิจการ ขอบเขตการตรวจสอบกิจการและผลการตรวจสอบ

การดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ ประกอบดวย ผลการดำเนินงานแสดงรายได คาใชจาย ณ วันที่ 31 

มีนาคม 2567 ดานการบัญชี ดานการเงิน ดานเงินใหกูยืม ดานการลงทุน ดานสินเชื่อ ดานเงินรับฝากและ

ตั๋วสัญญาใชเงิน การดำรงสินทรัพยสภาพคลองของชุมนุมสหกรณ การสนับสนุนเขตพื้นที่สหกรณสมาชิก               

8 ภาค ดานการฝกอบรมและสัมมนา ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการบริหารความเสี่ยง ดานการปฏิบัติ

ตามกฎกระทรวง ซึ่งมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ และบทสรุป 

 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญ ประจำป 2567  หนา 71-86) 
            

ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นท่ีประชุม 

        1. เสนอแนะวาผูตรวจสอบกิจการควรรายงานดวยตนเอง ไมควรผาน VTR  เพื่อใหผูแทน

สหกรณสมาชิกไดซักถามในประเด็นที่มีขอสงสัยได และสอบถามผูตรวจสอบกิจการ ทานยังมีวาระในการ

ทำงานอีก 1 ป การชี้แจงวา ชสอ. ทำผิดกฎกระทรวง ผิดระเบียบ ผิด พ.ร.บ. ทานตองแจงมาวาสิ่งที่ผิดกอ

ใหความเสียหายหรือ เกิดอะไร ตองสรุปวาคณะกรรมการจะตองทำอยางไร หรือหากคณะกรรมการไมทำ
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ตามที่ทานเสนอ ในระเบียบของการตรวจสอบ ทานตองเสนอตอนายทะเบียน นั่นเปนระเบียบ เปนหนาที่

ของผูตรวจสอบกิจการ  ทานจะตองทำหนาที่ของทานใหเปนไปตามระเบียบวาดวยผูตรวจสอบกิจการ” 

                  (นายเอนก  นาคดิลก ผูแทนจาก สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลประสาท จำกัด) 

 2. ขอเสนอเรื่องสำคัญที่มวลสมาชิกจะตองเขามารับรูรบัทราบดวยกันเพราะในฐานะที่

เปนคนหนึ่งที่ถูกพาดพิงถึงแมวาไมไดระบุชื่อแตทุกคนสามารถท่ีจะทราบไดวา คณะกรรมการดำเนินการ ใน

ชุดที่  43 และ ชุดที่ 44 เปนใคร เพราะฉะนั้นถาหากไมเปดโอกาสใหไดชี้แจง เพื่อใหเกิดความเปนธรรม 

กรุณากลับมาสูวาระรายงานประจำปและใหโอกาสผมชี้แจงตอที่ประชุมใหญในวันนี้  เพื่อใหผูแทนสหกรณ

สมาชิกไดรับทราบถึงที่มาขอมูลอีกดานหนึ่ง และพิจารณาตามขอเท็จจริง หากจะฟองศาล ดวยความยินดี

พรอมอยูตลอดเวลา ที่จะไปขึ้นชี้แจงศาลในคดีของ บ.เมโทรฯ ขออนุญาตชี้แจงที่มาที่ไปไมเชนนั้น ผมก็จะ

กลายเปนจำเลยถูกตราหนาวาอาจจะเปนคนท่ีทำให ชสอ. เสียหาย หรือประมาทเลินเลอ หรือมีสวนไดเสีย 

ตามเอกสารท่ีแจกจายไปทั่ว  

                          (ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ  ผูแทนจาก สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ               

การไฟฟานครหลวงสมาชิก จำกัด) 

 

 

       ตอบประเด็นขอเสนอแนะของผูแทนสมาชิก 

                          นายพูนศักดิ์  วาณิชวิเศษกุล  กรรมการและเลขานุการ แจงตอผูอภิปราย ขอให

นำเสนอเรื่องเพื่อทราบใหที่ประชุมไดรับทราบเรียบรอยกอนคอยอภิปราย เรื่องเก่ียวกับ คดี บ.เมโทรฯ               

       

             ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

         3.4 รับทราบนโยบายและแผนงานการบริหารความเสี่ยงชุมนุมสหกรณ 

               ประธานกรรมการ มอบหมาย ดร.สมนึก บุญใหญ ผูจัดการใหญ นำเสนอที่ประชุม  

ชุมนุมสหกรณ ไดตระหนักถึงความสำคัญตอการบริหารความเสี่ยง  ซึ่งเปนเครื่องมือสำคัญที่ทำใหเกิดความ

มั่นใจวา  ความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดทั ้งจากปจจัยภายใน และภายนอก จะไดรับการพิจารณาและจัดการ                  

ใหหมดไป หรอืลดนอยลงใหอยูในระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดซึ่งจะทำใหการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคขององคกร ชสอ. จึงไดกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงไว  ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการดำเนินการและฝายจัดการทุกคน  เปนเจาของความเสี่ยง มีหนาที่

รับผิดชอบดำเนินการบงชี้ วิเคราะห ประเมิน จัดลำดับ จัดการ ควบคุม ติดตาม รายงาน ประเมินผลและ
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สนับสนุนใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพในฝายที่รับผิดชอบ รวมถึงมีสวนรวมใน

การพัฒนาการบริหารความเสี่ยงของ ชสอ.  

2. ชสอ. ตระหนักวา การบริหารความเส ี ่ยงเป นวัฒนธรรมขององคกร และให

ความสำคัญกับการบริหารจัดการเหตุการณที่อาจสงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของ ชสอ. และใน

แตละฝายงาน ทั้งดานที่เปนความเสี่ยงและโอกาส ซึ่งจะตองบริหารจัดการใหอยูในระดับความเสี ่ยง                

ท ี ่ เหมาะสมและยอมร ับได   และให  เก ิดประสิทธ ิภาพส ูงส ุด  โดยให บ ุคลากรทุกคนม ีส วนรวม                          

ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

           3.  ชสอ. โดยคณะกรรมการดำเนินการและฝายจัดการทุกคนจะตองตรวจสอบ ติดตาม 

และทบทวนการประเมินความเสี ่ยงที ่อาจจะเกิดขึ ้นใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม และสถานการณ                      

ที่เปลี่ยนไป ทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกองคกรอยางตอเนื่อง 

  4.  ชสอ. มุงเนนการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอวัตถุประสงคและนโยบาย 

รวมทั้งชื่อเสียงและภาพลักษณขององคกร 

  5. ชสอ. สงเสริมใหบุคลากรทั่วทั้งองคกรไดรับรูและปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

ทั้งหมด 

           ในป 2566 ชสอ. ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อดำเนินการตาม

อำนาจหนาที ่และความรับผิดชอบ โดยไดกำหนดนโยบาย การประเมิน ติดตาม กำกับดูแล ทบทวน                 

เพื่อหาแนวทางการจัดการความเสี่ยง เนนการปองกัน การลดปจจัยเสี่ยงและผลกระทบ ดวยกิจกรรม

ควบคุมภายใน มีการประชุมติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะหขอมูล ทั้งสภาพแวดลอมภายในและภายนอก    

อยางตอเนื่องเปนระบบ และใหความเสี่ยงทุกดานอยูในระดับที่ ชสอ. ยอมรับได โดยทุกฝายในองคกร                

มีสวนรวมในการจัดการความเสี ่ยงของ ชสอ. รวมถึงมีการทบทวน ปรับปรุงแผนบริหารความเสี ่ยง                  

ของ ชสอ. มีการดำเนินการครอบคลุม การปฏิบัติงานทุกดาน เพื่อใหเปนไปตามนโยบายและกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงดานตางๆ ของ ชสอ. ที่กำหนดไว  6 ดาน คือ ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดาน

สินเชื่อ ความเสี่ยงดานการฝากและลงทุน ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ และความ

เสี่ยงดานชื่อเสียง ชสอ. จึงไดจัดทำนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงไวเปนแนวทางใหคณะกรรมการ           

และเจาหนาที่ทุกคนในองคกรไดยึดถือปฏิบัติ โดยไดพิจารณากำหนดวัตถุประสงคของความเสี ่ยงใน              

แตละดาน ระบุปจจัยเสี่ยงที่จะทำใหไมสามารถบรรลุวัตถุประสงค ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบของ

ปจจัยเสี่ยง กำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง ระบุผูรับผิดชอบ และการติดตามประเมินผล ไวอยางละเอียด

ซึ่งพอสรุปได  ดังนี้  
 

(1) ความเสี ่ยงดานกลยุทธ ชสอ. มีแนวทางในการจัดการควบคุมความเสี ่ยง                

โดยมีกระบวนการ จ ัดทำแผนกลยุทธและแผนงานประจำปอย างครบถวน ช ัดเจน สอดคล องกับ

สภาพแวดลอมทั ้งภายในและภายนอก มีกระบวนการติดตามประเมินผลงานตามตัวช ี ้ว ัดทุกฝาย                     

ทุกเดือน มีการรายงานการติดตามผลการดำเนินงานทุก 6  เดือน รวมถึงมีการสัมมนาผูบริหารเพื่อติดตาม
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ผลการดำเนินงาน และทบทวนปรับปรุงแผนงานประจำป มีแผนพัฒนากรรมการและเจาหนาที่ระดับบริหาร

ใหมีความรูท่ีเพียงพอตอการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ  และงานในหนาท่ีความรับผดิชอบ มีการศึกษาความ

เปนไปไดของโครงการและขอมูลที่เกี่ยวของอยางละเอียดรอบคอบ ในการออกแบบผลิตภัณฑทางการเงิน  

หรือสวัสดิการใหมีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูในระดับปานกลางต่ำ และต่ำมาก เปนความเสี่ยง 

ที่ ชสอ. ยอมรับได 

(2)  ความเสี่ยงดานสินเช่ือ ชสอ. มีแนวทางในการจัดการควบคุมความเสี่ยง โดยมีการ

กำหนดระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณสมาชิก และระเบียบวาดวยการใหสหกรณอื่นกู ยืมเงิน                  

อยางรอบคอบชัดเจน การพิจารณาอนุมัติเงินกูของ ชสอ. เปนไปตามกฎ ขอบังคับ ระเบียบ และมติที่

กำหนด มีการตรวจสอบคุณสมบัติของสหกรณผูกูกอนการพิจารณาอนุมัติเงินกู การพิจารณาอนุมัติเงินกู                    

โดยคณะกรรมการตามระเบียบ มีการตรวจสอบหลักประกันเงินกู มีการจัดทำหนังสือสัญญาเงินกู สัญญาค้ำ

ประกัน หรือหลักฐานประกันอื่นที่ละเอียดรอบคอบชัดเจน มีการติดตามการชำระหนี้อยางตอเนื่องตลอด 

ท ั ้งป ม ีการว ิเคราะห ล ูกหนี ้ท ี ่ไม ก อให เก ิดรายได และตรวจสอบการตั ้ งค าเผ ื ่อหนี ้สงส ัยจะสูญ                         

ใหเปนไปตามกฎ ระเบียบที่กำหนด มีการสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการทำธุรกรรม

ดานสินเชื่อ ตั้งแตเริ ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ การใหเงินกูแกสหกรณอื ่น จะพิจารณาถึงความมั ่นคง

ทางการเงินมีความสามารถในการชำระหนี้ และการบริหารจัดการที่ดีมีการปฏิบัติตามขอกำหนดกฎหมาย 

ที่เกี่ยวของเปนประการสำคัญ ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูในระดับปานกลาง ต่ำ และต่ำมากเปนความเสี่ยง              

ที่ ชสอ. ยอมรับได 

  (3) ความเสี ่ยงดานการฝากและลงทุน ชสอ. มีแนวทางในการจัดการควบคุม             

ความเสี่ยง โดยจัดใหมีคณะอนุกรรมการการลงทุน พิจารณาการลงทุนที่ประกอบดวยกรรมการดำเนินการ 

และที่ปรึกษาที่มีความรูความสามารถดานการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนภายใตกฎหมายสหกรณ 

มีการกำหนดนโยบายและแผนการลงทุนประจำปที่สอดคลองกับนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงโดยรวม 

มีการจัดจางบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เปนผูจัดการกองทุนสวนบุคคลของ  ชสอ. มีการติดตาม 

ประเมิน และกำกับดูแลผลประโยชนจากการลงทุนอยางสม่ำเสมอ มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน               

ใหทันตอสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป มีการวิเคราะหความสามารถในการชำระหนี้ทุก 3 เดือน (DE Ratio  

ผลกำไร) มีการจัดทำรายงานระบุสินทรัพยที่อาจเกิดการดอยคา มีการรับรูรายการ และการวัดมูลคาผล

ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุม

เกษตรกร พ.ศ. 2563 มีการปฏิบัติตามขอกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวของเปนประการสำคัญ ความเสี่ยงที่ยัง

เหลืออยูในระดับปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก เปนความเสี่ยงที่ ชสอ. ยอมรบัได   
 

          (4) ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ชสอ. มีแนวทางในการจัดการควบคุมความเสี่ยง              

โดยมีการดำรงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยตามที่กฎหมายกำหนด (ไมต่ำกวารอยละ 15 ของ 90%  

ของทุนเรอืนหุน บวกทุนสำรอง) มีการดำรงเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงตามที่เกณฑ Basel (ไมต่ำกวารอย

ละ 16  ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชสอ.) มีการดำรงสินทรัพยสภาพคลองตามที่กฎหมายกำหนด    
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(ไม ต่ำกวารอยละ 1 ของยอดเง ินฝากทุกประเภท) มีการประมาณการเงินสดรับจาย (Cash Flow 

Projection) ติดตามประเมิน ทบทวนสถานะทางการเงิน และสภาพคลองของสหกรณอยางใกลชิดเปน

ประจำสม่ำเสมอ ดำเนินการตามแผนการจัดหาทุนและการใชทุนที่สัมพันธกัน มีการกำหนดวงเงินรักษา

สภาพคลองรายวัน รายสัปดาห รายเดือน มีการวิเคราะหอัตราสวนความเพียงพอสอดคลองของแหลงเงิน

กับการใชเง ินในรอบ 1 ป (Net – Stable Funding Ratio : NSFR) มีการวิเคราะห ปร ับปรุง จัดทำ 

อัตราสวนของสินทรัพย เพื ่อรองรับหลักเกณฑดานสภาพคลองที ่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage 

Ratio : LCR ) มีการจัดทำรายงานการเฝาระวังปจจัยที่มีผลกระทบตออันดับเครดิตขององคกร มีแผน

จัดการสภาพคลองในสถานการณฉุกเฉิน  มีการจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคลองทางการเงินของ 

ชสอ. (หากมีความจำเปน) ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูในระดับปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก เปนความเสี่ยงที่ ชสอ. 

ยอมรับได 

         (5) ความเสี ่ยงดานปฏิบัต ิการ ชสอ. มีแนวทางในการจัดการควบคุมความเสี ่ยง                

โดยมีการกำหนดโครงสรางองคกร คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description/JD) และคุณลักษณะเฉพาะ

ตำแหนงงาน  (Job specification/JS) และคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไวอยางชัดเจน มีการบริหาร

ความเสี่ยง และการควบคุมภายในอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ  มีแผนพัฒนาบุคลากรใหความรู               

ที่เพียงพอตอการปฏิบัติงานในแตละตำแหนง มีการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการ 

และผูจัดการใหญ ตามที่ พ.ร.บ.สหกรณ และกฎกระทรวงกำหนด มีการกำหนดใหมีแนวทางการจัดการ

ช องทางให สมาช ิกสามารถแจงป ญหาร องเร ียนการตรวจสอบ และแก ไขป ญหา ตามแนวทาง                             

ที่นายทะเบียนสหกรณแนะนำ มีการกำหนดแนวทางปองกันการขัดกันของผลประโยชน ตามท่ีกฎกระทรวง

กำหนด และที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรกำหนดเพิ่มเติม มีการกำหนดนโยบายและแนวทาง

ปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล มีการจัดการดานความมั่นคงปลอดภัยของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ  ชสอ. มีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัต ิใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย                 

มีการจัดทำรายงานการตรวจสอบ/รายงานธุรกรรม ตอสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน อยาง

ครบถ วนตามรอบระยะเวลาท ี ่กฎหมายกำหนด ความเส ี ่ ยงท ี ่ ย ั ง เหล ืออย ู  ในระด ับปานกลาง                                  

ต่ำ และต่ำมาก เปนความเสี่ยงที่ ชสอ. ยอมรับได   

         (6) ความเสี ่ยงดานชื ่อเสียง ชสอ. มีแนวทางในการจัดการควบคุมความเสี ่ยง                   

โดยการประชาสัมพันธขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงาน การกำกับดูแล  และผลประกอบการของ ชสอ. 

ใหสหกรณสมาชิก และสหกรณอ่ืนทราบขอมูลที่ถูกตองอยางทั่วถึงตอเนื่อง และทันเหตุการณ มีการกำหนด

ผูรับผิดชอบ และแนวทางในการแกไขเมื่อเกิดเหตุการณที่อาจสงผลกระทบตอชื่อเสียง ภาพลักษณและ

ความเชื่อมั่นที่มีตอ ชสอ. ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูในระดับต่ำ 

 

 

         ท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 3.5  รายงานขอรองเรียน 

ประธานกรรมการ มอบหมาย ดร.สมนึก บุญใหญ ผูจัดการใหญ เปนผูนำเสนอที่ประชุม  

ตามที่กฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 2564 

ขอ 14 กำหนดวา “ในการประชุมใหญ นอกจากเรื่องแจงใหที่ประชุมใหญทราบเปนปกติแลว สหกรณตอง

แจงใหท่ีประชุมใหญทราบในเรื่อง ดังตอไปนี้... 

       (2) ขอมูลการถูกรองทุกขกลาวโทษ การถูกดำเนินคดี การถูกรองเรียน และถูกลงโทษของ

สหกรณในรอบปบัญชีที่ผ านมา พรอมทั ้งแผนหรือแนวทางการปองกันไมใหถูกรองทุกขกลาวโทษถูก

ดำเนินคด ีถูกรองเรียน และถูกลงโทษในเรื่องดังกลาวอีก...” นั้น 

 

 ชุมนุมสหกรณขอรายงานขอมูลการถูกรองทุกขกลาวโทษ การถูกดำเนินคดี การถูกรองเรียน 

และถูกลงโทษของชุมนุมสหกรณตามท่ีกฎกระทรวงฯ ขอ 14 (2) ในปบัญชี 2566 ดังนี้ 
 

รายงานขอมูลตาม 

กฎกระทรวงฯ 

ประเภทคดี จำนวน 

(เร่ือง) 

สถานะปจจุบัน 

1.การถูกรองทุกขกลาวโทษ - - - 

2.การถูกดำเนินคด ี คดีอาญา 2 ถอนฟอง 1 คดี และศาลพิพากษายกฟอง 1 คดี 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

3.การถูกรองเรียน - - - 

4.การถูกลงโทษ - - - 

 

รายละเอียดการถูกดำเนินคด ีในรอบปบัญชีที่ผานมา (ปบัญชี 2566) 

 1. ผูตรวจสอบกิจการ ชสอ. 1 ราย เปนโจทกฟองคดีอาญา ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย จำกัด และคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50 รวม 15 คน ในฐานความผิดตอพระราชบัญญัติ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 

     วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ผูตรวจสอบกิจการ ชสอ. 1 ราย ฟองคดีอาญา ชุมนุมสหกรณ

ออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด และคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50 รวม 15 คน ตอศาลจังหวัดนนทบุรี 

เปนคดีหมายเลขดำที่ อ.870/2566 ในฐานความผิด พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

มาตรา 25,26,27,79, ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 

วันที ่ 15 มกราคม 2567 ศาลจังหวัดนนทบุรีนัดไตสวนมูลฟองและ ชสอ. แตงต้ัง

ทนายความไปถามคานพยานโจทกในวันดังกลาว และศาลนัดฟงคำพิพากษาวันที่ 14 มีนาคม 2567 

วันที่ 14 มีนาคม 2567 ศาลจังหวัดนนทบุรี มีคำพิพากษายกฟองโจทก โดยใหเหตุผล

วา “ศาลไดพิเคราะหพยานหลักฐานของโจทกแลว เห็นวา ระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวย                        

การตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ. 2563 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 (8) และ 
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มาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 ไดกำหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของ                

ผูตรวจสอบกิจการไวในขอ 8 วา “ผูตรวจสอบกิจการตองไมลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้...(3) เคยไดรับ 

โทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที ่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที ่ไดกระทำโดยประมาท                

หรือ ความผิดลหุโทษ...” การตรวจสอบวาผูสมัครรับเลือกตั้งในตำแหนงดังกลาวมีลักษณะตองหามหรือไม 

ยอมตองตรวจสอบจากขอมูลประวัติอาชญากรรมของผูสมัครแตละราย เม่ือพิจารณาประกอบกับหนาที่ของ

ผูตรวจสอบกิจการซึ่งมีหนาที่ตรวจสอบการดำเนินงานทั้งปวงของสหกรณ ทั้งดานการปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การเงิน การบัญชี และดานปฏิบัติการในการดำเนินธุรกิจตามที่กำหนดไวในขอบังคับของสหกรณ รวมถึง                 

การประเมินผลการควบคุมภายใน การรักษาความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศของสหกรณ  ตามระเบียบ

นายทะเบียนสหกรณวาดวยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ.2563 หมวด 4 ขอ 18 ประกอบกับ

โจทกตอบทนายจำเลย ถามคานวา จำเลยที่ 1 เปนองคกรระดับประเทศมีสมาชิกเปนสหกรณออมทรัพยทั่ว

ประเทศประมาณ 1,000 แหง มีสินทรัพยกวาหนึ่งแสนลานบาท จึงเห็นไดวา ตำแหนงผูตรวจสอบกิจการ

ของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย เปนตำแหนงที่มีความสำคัญ หากไดผูตรวจสอบกิจการที่มี

ลักษณะตองหามก็อาจมีผลกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม การตรวจสอบและรวบรวมขอมูลเรื่อง

ประวัติอาชญากรรมของผูสมัครรับเลือกตั้งในตำแหนงผูตรวจสอบกิจการของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย จึงเปนการจําเปนในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื ่อใหบรรลุวัตถุประสงคเกี่ยวกับประโยชน

สาธารณะที่สำคัญ ทั้งยังปรากฏวาจำเลยที่ 1 มี คำประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัวและนโยบายคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล อันถือเปนการจัดใหมีมาตรการ ที่เหมาะสมเพ่ือคุมครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานและประโยชนของ

เจาของขอมูลสวนบุคคลแลว กรณจีึงเขาขอยกเวนตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

มาตรา 25 (2) และ 26 (5) (จ) ทั้งทางนำสืบของโจทกก็ไมปรากฏวาจำเลยทั้งสิบหานำขอมูลสวนบุคคลมา

ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงคที่ไดแจงไวกับผูควบคุม

ขอมูลสวนบุคคลในการขอรับขอมูลสวนบุคคลนั้น การกระทำของจำเลยทั้งสิบหาจึงไมเปนความผิดตาม

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 27 ดวย คดีของโจทกจึงไมมีมูล พิพากษายก

ฟอง” (คดีหมายเลขแดงที่ อ.361/2567) 

  

 2. ผู สมัครกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด                     

ในคราวประชุมใหญสามัญประจำป 2566 เปนโจทกฟองคดีอาญา ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ

ไทย จำกัด และคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 รวม 15 คน ในฐานความผิดตอพระราชบัญญัติ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 

 วันที่ 6 กันยายน 2566 ผูสมัครกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย จำกัด ในคราวประชุมใหญสามัญประจำป 2566 จำนวน 1 ราย ฟองคดีอาญา ชุมนุมสหกรณ

ออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด และคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50 รวม 15 คน ตอศาลจังหวัด

นนทบุร ีเปนคดีหมายเลขดำที่ อ.890/2566 ในฐานความผิด พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 
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2562 มาตรา 25,26,27,79, ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 โดยศาลจังหวัดนนทบุรี นัดไตสวนมูลฟอง

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. 

      วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566  (กอนวันนัดไตสวนมูลฟอง) ผูสมัครกรรมการดำเนินการฯ 

ยื่นคำรองขอถอนฟองคดีดังกลาวเรียบรอยแลว (เปนหมายเลขคดีแดงที่ อ.1255/2566) ปจจุบันคดีถึง                

ที่สุดแลว 

 

         ท่ีประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

    4.1 เลือกคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

                 ประธานกรรมการ มอบหมาย ดร.สมนึก บุญใหญ ผู จัดการใหญ เปนผูนำเสนอ                 

ที่ประชุม ตามระเบียบชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด  วาดวย การกำหนดวิธีในการ

เลือกตั้งเปนประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ของชุมนุมสหกรณ พ.ศ. 2562  ขอ 11  กำหนดวา 

ใหที่ประชุมใหญเสนอชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะหนึ่งประกอบดวย ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

หนึ่งคน และกรรมการอื่น (หมายถึง กรรมการการเลือกตั้ง) อีกไมนอยกวาสิบหกคนแตไมเกินยี่สิบสี่คน  

เพ่ือดำเนินการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการในการประชุมใหญท่ีมีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการใหเปนไป

ดวยความถูกตอง เรียบรอย บริสุทธิ์ และยุติธรรม 

        ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และกรรมการการเลือกตั้งจะเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปน

ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และหรือผูตรวจสอบกิจการ ในการประชุมใหญคราวเดียวกันนั้นมิได 

  ขอ 4 วรรคเจ็ด กำหนดวา  "ประธานกรรมการการเลือกตั้ง หมายความวา ผูแทนสหกรณ

สมาชิกท่ีไดรับการเสนอชื่อจากที่ประชุมใหญชุมนุมสหกรณ ใหเปนประธานกรรมการการเลือกตั้ง” 

  วรรคแปด “กรรมการการเล ือกตั ้ง  หมายความว า ผ ู แทนสหกรณสมาชิก หรือ

บุคคลภายนอกที่ไดรับการเสนอชื่อโดยที่ประชุมใหญชุมนุมสหกรณรับรองใหเปนกรรมการการเลือกตั้ง” 
 

  จึงเสนอที่ประชุมใหญเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

  ที่ประชุมเสนอชื่อประธานกรรมการเลือกตั้ง จำนวน 2 คน   

                     1. นายชิดชัย แหวนเพชร  ผูแทนจากสหกรณออมทรัพยนักปกครองทองถ่ินชุมพร จำกัด  

                     2. นายสำเรงิ ทองมอญ ผูแทนจากสหกรณออมทรัพยครูปทมุธานี จำกัด  

                     เสนอนับคะแนนเสียง นายสำเร ิง ทองมอญ ไดคะแนน 328 คะแนน นายชิดชัย                      

แหวนเพชร ไดคะแนนเสียง 122 คะแนน  

 

        มติที่ประชุม รับรองประธานกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 1 คน และกรรมการการ

เลือกตั้ง จำนวน 23 คน รวมท้ังสิ้น 24 คน โดยมีรายชื่อดังนี้ 
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            ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

                                   นายสำเรงิ ทองมอญ  ผูแทนสหกรณออมทรัพย ครูปทุมธานี จำกัด 

 

กรรมการการเลือกตั้ง  23 คน ประกอบดวย 

ที่ ชื่อ-นามสกุล สหกรณออมทรัพย...........จำกัด 

1 นายชิดชัย แหวนเพชร นักปกครองทองถิ่นชุมพร 

2 นางวนิดา เพ็ชรนิล องคการเภสัชกรรม 

3 นางวิไลรัตน ประมูลอรรถ สยามชารป 

4 ดร.รติ บุญมาก สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 

5 วาที่ ร.ต.หญิง ธัญญารัตน นวลมา พัฒนกล 

6 นางสาววราภรณ ธรรมประทีป พนักงานโรงแรมเพรสิเดนทและทาวเวอร 

7 นายแสวง พิมพสมแดง สาธารณสุขสกลนคร 

8 นางสาวศิรนิทร ภูยาธร ของพนักงานโรงแรมอโนมา 

9 นางธัญภา วรรณแอเลาะ พนักงานและลูกจางประจำองคการสงเคราะหทหารผานศกึ 

11 นายนที บุญแกว พนักงานไทยบรดิจสโตน 

12 นางสาวณัฐฐิรา ชัชจิรากุลโรจน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

13 น.อ.เอนก ภาคีรักษ กรมอูทหารเรือ 

14 นายจิระศักดิ์ เขียนนิล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

15 นางจันทรเพ็ญ พยัคฆเกษม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

16 นายสุริยัน ธิติวิเชียรเลิศ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองคท่ี 17 

17 นายยงยุทธ ขจรปรีดานนท มหาวิทยาลัยมหิดล 

18 นางสาวพิชญากร วิลัยทรพัย พนักงานและลูกจางประจำองคการสงเคราะหทหารผานศกึ 



16 

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล สหกรณออมทรัพย...........จำกัด 

19 นายประสาน บำรุงพันธุ กทม. 

20 นายวิชา อัศวะวิบูลย อสมท 

21 นายวิชิต วงษพานิชย โรงพยาบาลสระบุรี 

22 นางสาวอุษา ผาสุข พนักงานโรงแรมเพรสิเดนทและทาวเวอร 

23 นายปรีชา พูลสมบัติ ครูอางทอง 

                    

 

      4.2  เลือกต้ังกรรมการดำเนินการ   

        ประธานกรรมการ มอบหมาย นายสำเริง ทองมอญ  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

เปนผูนำเสนอที่ประชุม ดังนี้  

ตามขอบังคับของชุมนุมสหกรณ ขอ 38 คณะกรรมการดำเนินการ กำหนดวา                   

“ใหชุมนุมสหกรณมีคณะกรรมการดำเนินการจำนวนสิบเจ็ดคนประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน และ

กรรมการดำเนินการอ่ืนอีกสิบหกคน ซึ่งท่ีประชุมใหญเลือกตั้งจากผูแทนสหกรณสมาชิก   

กรรมการดำเนินการตามวรรคแรก ใหที ่ประชุมใหญเลือกตั้งจากผู แทนสหกรณ

สมาชิกที ่สมัครในนามเขตพื้นที ่จำนวนเขตพื้นที ่ละหนึ ่งคน รวมแปดคน และที ่ประชุมใหญเลือกตั้ง                    

จากผูแทนสหกรณสมาชิกที่ไมไดสมัครในนามเขตพื้นที่อีกแปดคน 

วิธีการรับสมัครเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ  และการกำหนด

รายละเอียดเขตพื้นที่ใหเปนไปตามที่กำหนดไวในระเบียบของชุมนุมสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจาก               

ที่ประชุมใหญ 

ใหกรรมการดำเนินการเลือกในระหวางกันเองขึ้นเปนรองประธานกรรมการหนึ่งคน 

หรือหลายคน เลขานุการหนึ่งคน นอกนั้นเปนกรรมการดำเนินการ  แลวแจงใหสหกรณสมาชิกทราบ” 

ขอบังคับของชุมนุมสหกรณ ขอ 40 วรรค 3 กำหนดไววา “ในกรณีที่มีการเลือกตั้ง

กรรมการดำเนินการแทนตำแหนงที่วางใหกรรมการดำเนินการที่ไดรับเลือกตั้ง อยูในตำแหนงเทากับวาระ                

ที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน” 

กรรมการดำเนินการ ป 2566  ที่พนวาระตามขอบังคับ ขอ 41 (1)   ถึงคราวออก

ตามวาระ จำนวน 8 คน ดังนี้ 

1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.รังสรรค  ปติปญญา รองประธานกรรมการ 

2.  นายเสนอ  วิสุทธนะ รองประธานกรรมการ 
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3.  นายธงชัย  วิทยานุกรณ รองประธานกรรมการ 

4.  นายวิทยา  ประเทศ 

5.  นายสงบ  จินะแปง 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการดำเนินการ 

6.  นายบุญธรรม  เดชบุญ กรรมการดำเนินการ 

7.  นายสมยศ  เสาวคนธ กรรมการดำเนินการ 

8.  นายเทิม  มิตรจิต กรรมการดำเนินการ 

 

    ดังนั้น ในป 2567 จึงตองเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนนิการนอกเขต

พื้นท่ี (อยูในตำแหนงตามวาระ 2 ป) 

 

ผูสมัครตำแหนงกรรมการดำเนนิการ รายช่ือดังนี้ 

หมายเลข ชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง 
สหกรณตนสังกัด 

สหกรณออมทรัพย….จำกัด 

1 นางสาวอรุณี วงศราเชน กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

2 นายพงษศกัดิ์ วิสุทธิ ์ ครูภูเก็ต 

3 นายเชิดชัย  ไกรนรา ขาราชการสรรพากร 

4 นายประพจน  พุทธารักษ ศาลยุติธรรม 

5 นายวีระศักดิ์  ลาภพรประเสริฐ พนักงานไอ อาร พี ซี 

6 นายพรศักดิ์  คุณวุฒิมโนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

7 นายชาตชิาย  โรจนรตันางกูร การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

8 พ.ต.ต.สุวิทย  มากดวง ตำรวจสุราษฎรธาน ี

9 นายตอศักดิ์  ยุทธรตัน เสมาธรรมจักรอุดรธานี 

11 นายพิมพลักษณ  อยูวัฒนา สาธารณสุขสมุทรสงคราม 

12 นายศิริวัฒน  อินทรมงคล กรมปศุสัตว 

13 นายธงชัย  วิทยานุกรณ สหยูเน่ียน  เขตบางปะกง 

14 พล.ต.ต.กริช  กิติลือ ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน 

15 พล.ต.ต.ดนุกฤต กลัมพากร โรงพยาบาลตำรวจ 

16 นายสทุัศน  ประสาธนสุวรรณ ครูเชียงใหม 

17 นายเล็ก  ทาเพชร ครูสระบุรี 
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หมายเลข ชื่อผูสมัครรับเลือกต้ัง 
สหกรณตนสังกัด 

สหกรณออมทรัพย….จำกัด 

18 นายมิตร  คำเลี้ยง ครูกระบี่ 

19 นายเทิม  มิตรจิต ครูเพชรบุรี 

20 นายธนู  โพธิท์อง โอเชียนกลาส 

21 นายสุริยา  โคตะชัย ครูรอยเอ็ด 

22 นางโชติกา  บุญรังศร ี สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแหงประเทศไทย 

   

 จากนั้น นายสำเริง ทองมอญ  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ไดชี้แจงใหที่ประชุมใหญทราบ

เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการเลือกตั้ง  เนื่องจากเวลามีจำกัด เวลาเริ่มตนลงคะแนนและเวลาสิ้นสุดการ

ลงคะแนน วิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง ขั้นตอนการลงคะแนน ชี้แจงวิธีการตรวจนับคะแนนเมื่อสิ้นสุดการ

ลงคะแนน  
 

 สรุปประเด็นช้ีแจงของประธานกรรมการการเลือกตั้งตอที่ประชุมใหญ 

 ประเด็นที่ 1 แจงเวลาเริ่มตนลงคะแนน และเวลาสิ้นสุดการลงคะแนน 

    ตามระเบียบวาดวยการกำหนดวิธีในการเลือกตั ้งฯ กำหนดใหเปดการลงคะแนน

ระหวางเวลา 12.30-14.00 น. ทั ้งนี ้ หากผู มีสิทธิ ์เลือกตั้งเขามาลงทะเบียนใชสิทธิ ์เลือกตั ้งและอยู                    

ในบริเวณหองเลือกตั้งแลวใหถือวามีสิทธิ์ลงคะแนนไดจนครบแมจะเกินเวลา 14.00 น. 
 

 ประเด็นที่ 2 แจงวิธีการลงคะแนนเลือกต้ังโดยใชบัตรลงคะแนน 

      1. ตามระเบียบวาดวยการกำหนดวิธีในการเลือกตั้งฯ  กำหนดใหการลงคะแนน

การเลือกตั ้ง โดยใชบัตรลงคะแนน บัตรเลือกบัตรเลือกตั้งทุกใบ ตองมีสัญลักษณดอกบัวบาน มุมบน

ดานขวาซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งไดกำหนดไวแลว 

                  2. สีของบัตรเลือกตั้งสีเหลือง 
 

 ประเด็นที่ 3 แจงวิธีการใชบัตรลงคะแนน 

                                 ตามระเบียบวาดวยการกำหนดวิธีในการเลือกตั้งฯ ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งทำเครื่องหมาย

กากบาท (X) ในบัตรเลือกตั้งตามจำนวนดังนี้ 

- เลือกกรรมการดำเนินการ ไดไมเกิน 8 หมายเลข 

- วิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง 

1. เมื่อถึงเวลา 12.30 น. ใหผูมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งไปแสดงตน พรอมบัตร

ประจำตัวหรอืหนังสือรับรอง หรือหนังสืออ่ืนใดที่มีรปูถายของทาน แสดงตอกรรมการตรวจรายชื่อผูมีสิทธิ์
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ลงคะแนน เพื่อรับบัตรลงคะแนน ณ คูหาเลือกตั้ง หากผูมีสิทธิ์ลงคะแนนไมมีหลักฐานใดๆ ในการแสดงตน

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติ 
 

                         มอบใหประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือผูที่ไดรับมอบหมาย             

                                             จากประธานกรรมการการเลือกตั้งเปนผูวินิจฉัยโดยวิธีการดังน้ี 

                                                .............................................................................................. 

                                   ขออนุญาตตัดสิทธิ์ในการลงคะแนน 

        2. จะไดรบับัตรลงคะแนนสีเหลืองคนละ 1 ใบ  

       3. เขาคูหาเลือกตั้งกากบาท (X) ในบัตรลงคะแนนแลวนำบัตรเลือกตั้ง 

หยอนลงในหีบบัตรที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดไวให เปนการสิ้นสุดกระบวนการลงคะแนนเลือกตั้ง 

         5. เดินออกตามชองทางที่จัดไวให 
 

บัตรเลือกต้ังตอไปนี้ถือวาเปนบัตรเสีย 

                              (1) บัตรปลอม 

                            (2) บัตรท่ีมิไดทำเครื่องหมายลงคะแนน 

                                    (3) บัตรท่ีไมอาจทราบไดวาลงคะแนนใหกับผูสมัครคนใด 

                                    (4) บัตรท่ีมิใชบัตรซึ่งกรรมการประจำหนวยเลือกตั้งน้ันมอบให 

                                    (5) บัตรท่ีทำเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาท 

                                    (6) บัตรท่ีทำเครื่องหมายลงคะแนนนอกชอง “ทำเครื่องหมาย” 

                                    (7) บัตรท่ีทำเครื่องหมายเลือกตั้งเกินจำนวนกรรมการดำเนินการที่ 

                                        จะตองเลือกตั้งในคราวนั้น 

                                    (8) บัตรที่ปรากฏวามีการพับซอนกันมากกวาหนึ่งบัตร 

                                    (9) บัตรท่ีมีเครื่องหมายสังเกตหรือขอความอ่ืนใดนอกเหนือจากที่มีอยู 

                                        ตามปกติ 

 ประเด็นที่ 4  แจงวิธีการตรวจนับคะแนนเมื่อส้ินสุดการลงคะแนน          

     กำหนดจุดนับคะแนนไว 6 จุด โดยแตละจุด ดำเนินการนับคะแนนดังนี้  

- กรรมการตรวจนับคะแนนคนที่ 1 จะหยิบบัตร   ครั้งละ 1 ใบ ตรวจและ 

  ประกาศความถูกตองวาเปนบัตรดหีรือบัตรเสยี สงตอให 

- กรรมการตรวจนับคะแนนคนท่ี 2 ขานหมายเลขแลวโชวใหผูสังเกตการณดู 

- กรรมการตรวจนับคะแนนคนท่ี 3 ตรวจซ้ำแลวเก็บใสกลองแยกบัตรดีกับบัตรเสีย 

- ประกาศผลเมื่อสิ้นสุดการตรวจนับ 

 ไมมีการแสดงวิสัยทัศน เนื่องจากระยะเวลาไมเพียงพอ อีกทั้ง ชสอ.มีการประชาสัมพันธ

ผูสมัครรับเลือกตั้งแลวหลายชองทาง 
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จากนั้น ไดเชิญผูแทนสหกรณสมาชิกไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งระหวางเวลา 12.30 - 14.00 น.

เมื่อการนับคะแนนสิ ้นสุดลง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ไดประกาศรายชื่อผูไดรับการเลือกตั ้งตอ                  

ที่ประชุม  ดังนี้  

ตำแหนง  กรรมการดำเนินการ 

หมายเลข  ชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง  
สหกรณตนสังกัด 

สหกรณออมทรัพย….จำกัด 
คะแนน  

ลำดับ

ท่ี 

15      พล.ต.ต.ดนุกฤต กลัมพากร โรงพยาบาลตำรวจ 632 1    

19      นายเทิม  มิตรจิต ครูเพชรบุรี 558 2    

18      นายมิตร  คำเลี้ยง ครูกระบี่ 534 3    

16      นายสทุัศน  ประสาธนสวุรรณ ครูเชียงใหม 532 4    

17      นายเล็ก  ทาเพชร ครูสระบุรี 516 5    

20      นายธน ู โพธิท์อง โอเชียนกลาส 515 6    

21      นายสุริยา  โคตะชัย ครูรอยเอ็ด 489 7    

8      พ.ต.ต.สุวิทย  มากดวง ตำรวจสุราษฎรธาน ี 447 8    

22      นางโชติกา  บุญรังศร ี สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแหงประเทศไทย 438 9    

9      นายตอศักดิ์  ยุทธรัตน เสมาธรรมจักรอุดรธานี 412 10    

7      นายชาตชิาย  โรจนรัตนางกูร การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 369 11    

10      นายนินนาท  พฒันวิบูลย พนักงานบริษัทการบินไทย 340 12    

11      นายพิมพลักษณ  อยูวัฒนา สาธารณสุขสมุทรสงคราม 314 13    

12      นายศริิวัฒน  อินทรมงคล กรมปศุสัตว 314 13    

13      นายธงชัย  วิทยานุกรณ สหยูเนี่ยน  เขตบางปะกง 271 15    

14      พล.ต.ต.กริช  กิติลือ ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน 269 16    

6      นายพรศักดิ์  คุณวุฒิมโนธรรม มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 252 17    

1      นางสาวอรุณี วงศราเชน กรมตรวจบัญชีสหกรณ 176 18    

5      นายวีระศักดิ์  ลาภพรประเสริฐ พนักงานไอ อาร พี ซ ี 67 19    

2      นายพงษศักดิ์ วิสุทธ์ิ ครภููเก็ต 57 20    

3      นายเชิดชัย  ไกรนรา ขาราชการสรรพากร 52 21    

4      นายประพจน  พุทธารักษ ศาลยุติธรรม 45 22    

     

 หมายเหตุ  ผูไดคะแนนลำดับ 1 - 8 อยูในตำแหนง 2 ป 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบผลการเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ ประจำป 2567 และอยูใน

ตำแหนงตามวาระ 2 ป 
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 4.3  อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  ประจำป 2566 

     ประธานกรรมการ มอบหมายให ดร.มนตรี  ชวยชู ผู สอบบัญชี จากบริษัทมนตรี                   

สอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด เปนผูรายงาน และชี้แจงงบการเงินของชุมนุมสหกรณ ตอที่ประชุม   

 ผู สอบบัญชีรายงานวา ไดตรวจสอบงบการเงินของชุมนุมสหกรณ ซึ ่งประกอบดวย                  

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปสิ้นสุด               

วันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

 ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของชุมนุมสหกรณ ณ วันที่ 31 

มีนาคม 2567 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที ่ควร              

ในสาระสำคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 

 

 เกณฑในการแสดงความเห็น 

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และตามกรมตรวจบัญชี

สหกรณ ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี ตอการตรวจสอบ

งบการเงินในรายงานของขาพเจา ข าพเจามีความเปนอิสระจากชุมนุมสหกรณ และไดปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและ

เหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑ ในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

 

 เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ 

 เรื ่องสำคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยง                   

ผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนำเรื่องเหลานี้มา

พิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจา

ไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสำหรบัเรื่องเหลานี้ 

 

        เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบแตละเรื่องมีดังตอไปนี้ 

        เงินรับฝาก 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ชุมนุมสหกรณฯ มีเงินรับฝาก 98,751,085,873.40 บาท คิด

เปนรอยละ 68.75 ของหนี้สินและทุนของชุมนุมสหกรณ ซึ่งเปนเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ

ดังกลาว มีจำนวนเงินสูง หากผูฝากถอนเงินเปนจำนวนมากผิดปกติ เนื่องจากยายไปลงทุนหาผลตอบแทนที่สูง

กวา หรือเกิดการตื่นตระหนก หรือขาดความเชื่อมั่นตอชุมนุมสหกรณ อาจทำใหชุมนุมสหกรณ ขาดเงินทุนที่จะ

นำมาบริหารใหเกิดรายไดงอกเงยข้ึน และอาจทำใหชุมนุมสหกรณ ขาดสภาพคลองได 

ขาพเจาไดสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติและการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการรับ

ฝากเงิน สอบทานการรับฝากเงินวาเปนไปตามระเบียบและขอบังคับของชุมนุมสหกรณ ตรวจสอบเอกสาร
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หลักฐาน ตรวจสอบลายมือชื่อ สอบทานการคำนวณดอกเบี้ยจายและดอกเบี้ยคางจาย และตรวจสอบการ

ยืนยันยอดเงินรับฝาก 

 

เงินใหกูยืม และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 4. ณ วันที ่ 31 มีนาคม 2567 ชุมนุมสหกรณ                   

มีลูกหนี ้เงินใหกู ย ืม – ปกติ 73,942,976,485.55 บาท ลูกหนี ้อื ่นอันมีมูลหนี ้ท ี ่เก ิดจากการใหเงินกู 

13,570,037.72 บาท รวมทั้งสิ้นเปนเงิน 73,956,546,523.27 บาท คิดเปนรอยละ 51.49 ของสินทรัพย

ทั้งสิ้น และมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวมทั้งสิ้น 10,596,347.72 บาท ซึ่งเปนเรื ่องสำคัญในการตรวจสอบ 

เนื่องจากรายการดังกลาวมีจำนวนเงินสูง ในสภาวการณที่ลูกหนี้มีหนี้สินมากขึ้น หนี้สินครัวเรือนสูงขึ้น 

ลูกหนี ้อาจมีปญหาในการชำระหนี้คืนใหชุมนุมสหกรณ ชุมนุมสหกรณ อาจตองตั ้งคาเผื ่อหนี ้สงสัย               

จะสูญมากขึ้น คาใชจายสูงข้ึน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสภาพคลอง ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของ

ชุมนุมสหกรณ ได 

ขาพเจาไดสอบทานขั ้นตอนการปฏิบัติและการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับเงิน          

ใหกู ยืม สอบทานการใหกูยืมแกสมาชิกชุมนุมสหกรณ วาเปนไปตามระเบียบและขอบังคับของชุมนุม

สหกรณ สอบทานการอนุมัติการใหกูยืมแกสมาชิกชุมนุมสหกรณ  

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการอนุมัติ ตรวจสอบการคำนวณ สอบทานการติดตาม

ทวงถามหนี้เงินกูที่ครบกำหนดชำระ ตรวจสอบการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตรวจสอบการยืนยัน

ยอดลูกหนี้เงินใหกูยืม และตรวจสอบการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

ขอมูลและเหตุการณท่ีเนน 

ขาพเจาขอใหขอสังเกตเพิ ่มเติมตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ16. 

เกี่ยวกับหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นและคดีความ ดังนี้ 

ขอพิพาทระหวาง ชุมนุมสหกรณ กับ บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

ความเดิม ชุมนุมสหกรณ ไดทำสัญญาจางบริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริการออกแบบ

พัฒนาและติดตั้งโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพยเพ่ือสหกรณสมาชิกประกอบดวยระบบงานหลัก 9 ระบบ 

และระบบงานเสริม 9 ระบบ โดยมีระยะเวลาออกแบบและพัฒนา 2 ป ราคาคาจางรวมภาษีมูลคาเพ่ิม                     

เปนจำนวน 285,800,000.00 บาท (สองรอยแปดสิบหาลานแปดแสนบาทถวน) 

ตอมาบริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั ่น จำกัด (มหาชน) และ ชุมนุมสหกรณ            

ไดบอกเลิกสัญญา และมีคดีความฟองรองกันระหวาง ชุมนุมสหกรณ และบริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น 

จำกัด (มหาชน) 

ศาลชั้นตน (ศาลจังหวัดนนทบุรี) ไดมีคำพิพากษาตามคดีหมายเลขแดงที่ พ 680, 

681/2562 ลงวันที ่ 12 มีนาคม 2562 ให ชุมนุมสหกรณ ชำระเงิน 97,457,299.50 บาท ใหแก                       

บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอป ของตนเงิน
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ดังกลาว นับแตวันฟอง (วันที่ 14 กุมภาพันธ 2560) จนกวาจะชำระเสร็จ และใหจำเลยคืนตั๋วสัญญาใชเงิน

เลขที่ 002654/2558 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 และหัวโทรศัพทระบบไอ พี โฟน จำนวน 2 ชุด

พรอมอุปกรณเครือขายใหแกบริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หากคืนไมไดใหใช

ราคาแทน เปนเงิน 14,290,000.00 บาท และ 186,784.00 บาท ตามลำดับ และให ชุมนุมสหกรณ 

จ ายคาฤชาธรรมเนียมทั ้ งสองสำนวนแทนบริษัท เมโทรซิส เต็มสคอรปอเรชั ่น จำกัด (มหาชน)                       

โดยกำหนดคาทนายความทั้งสองสำนวนรวม 100,000.00 บาท และคาใชจายในคดีทั้งสองสำนวนรวม 

50,000.00 บาท 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ชุมนุมสหกรณ ยื่นอุทธรณคำพิพากษาศาลชั้นตน และ

ตอมา วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ศาลอุทธรณไดมีคำพิพากษาแกคำพิพากษาของศาลชั้นตน จากที่ ชุมนุม

สหกรณ ตองชำระเงินใหแกบริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 97,457,299.50 บาท                  

เปนให ชุมนุมสหกรณฯ ชำระ 32,282,664.50 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.50 ตอป นับจาก  

วันฟองจนกวาจะชำระเสร็จแกโจทก นอกจากที่แกใหเปนไปตามคำพิพากษาศาลชั้นตน คาฤชาธรรมเนียม

ชั้นอุทธรณทั้งสองสำนวนใหเปนพับ 

จากคำพิพากษาดังกลาว ทั้งชุมนุมสหกรณ และบริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น 

จำกัด (มหาชน) มีความประสงคจะยื่นฎีกาคำพิพากษาของศาลอุทธรณ  

วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2564 ชุมนุมสหกรณ ย่ืนฎีกาพรอมคำรองขออนุญาตฎีกาตอศาล  

    วันที่ 26 เมษายน 2565 ศาลมีคำสั่งอนุญาตให ชุมนุมสหกรณ และบริษัท เมโทรซิส

เต็มสคอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ย่ืนฎีกาได  

               วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ชุมนุมสหกรณ ยื่นคำแกฎีกาของบริษัท เมโทรซิส

เต็มสคอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

        วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ศาลชั้นตนนำสงสำนวนคำแกฎีกาของโจทกและจำเลย

ตอศาลฎีกา 

   วันที่ 16 มกราคม 2567  ศาลจังหวัดนนทบุรีนัดฟงคำพิพากษาศาลฎีกา ซึ่งศาล

ฎีกามีคำพิพากษาวา “แกเปนใหจำเลยชำระเงิน 85,053,699.50 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 

7.50 ตอป นับถัดจากวันฟองสำนวนแรก (ฟองวันที่ 14 กุมภาพันธ 2560) เปนตนไป จนถึงวันที่ 10 

เมษายน 2564  และอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.00 ตอป นับแตวันท่ี 11 เมษายน 2564 เปนตนไปจนกวา

จะชำระเสร็จแกโจทก ทั้งนี้ หากกระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยใหมก็ใหใชอัตราดอกเบี้ย

ตามพระราชกฤษฎีกาบวกดวยอัตราเพิ่มรอยละ 2.00 ตอป แตไมเกินอัตรารอยละ 7.50 ตอป ตามขอ 

นอกจากท่ีแกใหเปนไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณภาค 1 คาฤชาธรรมเนียมท้ังสองสำนวนเปนพับ” 

   วันที่ 31 มกราคม 2567 ฝายจัดการไดดำเนินการยื่นคำแถลงวางเงินชำระหนี้ตาม

คำพิพากษาตอศาลจังหวัดนนทบุร ีใหแก บร ิษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั ่น จำกัด (มหาชน) 

123,490,980.96 บาท โดยชำระเปนเงินตน 85,053,699.50 บาท และดอกเบี้ย 38,437,281.46 บาท 

เรียบรอยแลว  
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  สำหรับการชำระหนี้ตามคำพิพากษาเกี่ยวกับการสงมอบตามคำพิพากษาศาลฎีกานั้น 

ชุมนุมสหกรณ ไดปฏิบัติตามคำพิพากษาครบถวนแลว 

 

    ทั้งนี้ ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินมิไดมีเงื่อนไขในเรื่องที่ขาพเจาขอใหขอสังเกต

ขางตน 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ ตองบการเงิน 

  คณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ มีหนาที ่ร ับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอ             

งบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที ่ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการ

ควบคุมภายในที่คณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ พิจารณาวาจำเปนเพ่ือใหสามารถจัดทำงบการเงิน

ที ่ปราศจากการแสดงขอมูลที ่ข ัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ ไมว าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอผิดพลาดในการจัดทำงบการเงิน คณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ รับผิดชอบในการประเมิน

ความสามารถของชุมนุมสหกรณ ในการดำเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื ่องที่เกี ่ยวกับการดำเนินงาน

ตอเนื ่องในกรณีที ่มีเรื่องดังกลาวและการใชเกณฑการบัญชีสำหรับการดำเนินงานตอเนื ่อง เว นแต

คณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณมีความตั้งใจที่จะเลิกชุมนุมสหกรณ หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม

สามารถดำเนินงานตอเนื่องตอไปได 

 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื ่อใหไดความเชื่อมั ่นอยางสมเหตุสมผล                

วางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม ไมวาจะเกิด

จากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย 

ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญที่มีอยู ไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอผิดพลาดและถือวามีสาระสำคัญ เม่ือคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละ

รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงิน

เหลานี้ 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียน

สหกรณ ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี ่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ                

การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ         

ในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ

ตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื ่อเปนเกณฑ                     

ในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญซึ่งเปนผล
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มาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด 

การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเทจ็จริง หรือ

การแทรกแซงการควบคุมภายใน 

- ทำความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ

วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความ                

มีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของชุมนุมสหกรณฯ 

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ 

ใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี ่ยวของซึ ่งจัดทำขึ้น                        

โดยคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ 

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสำหรับการดำเนินงานตอเนื่อง 

ของคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณฯ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับวามีความไมแนนอนที่

ม ีสาระสำคัญที ่เก ี ่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที ่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสำคัญ                                 

ตอความสามารถของชุมนุมสหกรณ ในการดำเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความ                      

ไมแนนอนที่มีสาระสำคัญ ขาพเจาตองใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผย

ขอมูลที่เก่ียวของในงบการเงิน หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลง

ไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของ

ขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหชุมนุมสหกรณ ตองหยุดการ

ดำเนินงานตอเนื่องได 

- ประเมินการนำเสนอโครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผย

ขอมูลที่เก่ียวของ ตลอดจนประเมินวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควร

หรือไม 

 

ขาพเจาไดสื ่อสารกับคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ เกี ่ยวกับขอบเขตและ

ชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึง

ขอบกพรอง  ที ่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ ่งขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของ

ขาพเจา 

จากเร ื ่องทั ้งหลายที ่ส ื ่อสารกับคณะกรรมการดำเน ินการชุมนุมสหกรณ ขาพเจา                       

ไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกำหนดเปนเรื่อง

สำคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ไวในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือ

ขอบังคับหามไมใหเปดเผยเรื่องดังกลาวตอสาธารณะ หรือในสถานการณท่ียากที่จะเกิดข้ึน ขาพเจาพิจารณา

วาไมควรสื่อสารดังกลาวในรายงานของขาพเจา เพราะการกระทำดังกลาวสามารถคาดการณ ไดอยาง

สมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนที ่ผู มีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการ

สื่อสารดังกลาว 
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งบแสดงฐานะทางการเงิน (โดยยอ) ณ วันที่ 31 มีนาคม  2567 
 

รายการ     31 มี.ค. 67 (บาท)      31 มี.ค. 66 (บาท) 

สินทรัพย     

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2,546,825,380.53  2,917,635,897.85 

เงินลงทุน - สุทธิ 65,621,273,814.62  64,635,529,145.97 

เงินใหกูยืมสุทธิ 73,945,950,175.55  62,296,427,932.60 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 210,052,821.78  222,338,113.73 

สินทรัพยไมมีตัวตน 103,177,886.71  103,026,644.77 

สินทรัพยอื่น   919,707,952.21 

     รวมสินทรัพย 143,630,822,195.80  131,094,665,687.13 

 

 

หนี้สินและทุนของชุมนุมสหกรณ 31 มี.ค. 67 (บาท)  31 มี.ค. 66 (บาท) 

หนี้สิน             

เงินกูยืมธนาคาร 6,300,000,000.00  1,000,000,000.00 

เงินรับฝาก/ตั๋วสัญญาใชเงนิ 102,390,796,245.97  99,283,946,350.46 

หนี้สินอ่ืน 226,578,428.43  173,812,679.99 

     รวมหนี้สิน 108,917,374,674.40  100,457,759,030.45 
 

 

 

ทุนของชุมนุมสหกรณ 

 
  

ทุนเรอืนหุน 34,871,813,000.00  31,427,145,500.00 

ทุนสำรอง 3,243,183,303.78  2,955,147,506.53 

ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอ่ืนๆ 859,565,283.91  797,807,639.52 

กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนท่ียังไมเกิดขึ้น (5,942,656,641.85)  (6,741,758,101.35) 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,681,542,575.56  2,198,564,111.98 

     รวมทุนของสหกรณ 34,713,447,521.40  30,636,906,656.68 

รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 143,630,822,195.80  131,094,665,687.13 
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งบกำไรขาดทุน (โดยยอ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567  
รายการ 31 มี.ค. 67 (บาท) 

 31 มี.ค. 66 (บาท) 

รายได 
 

 
 

ดอกเบี้ยรับเงินใหสมาชิกกู 2,345,525,784.45  2,050,373,798.20 

รายไดจากการลงทุน 2,913,973,421.24  3,099,911,910.90 

รายไดอ่ืน 4,234,268.39  3,606,688.91 

รวมรายได 5,263,733,474.08  5,153,892,398.01 

 

คาใชจาย  

 

 

ดอกเบี้ยจาย 3,288,407,588.66  2,688,106,394.34 

คาใชจายดำเนินงาน 293,783,309.86  267,221,891.69 

รวมคาใชจาย 3,582,190,898.52  2,955,328,286.03 

กำไรสุทธิ 1,681,542,575.56  2,198,564,111.98 

                       
 

ขอเสนอแนะและขอคดิเห็นท่ีประชุม 

1.  ขอสอบถามผ ู  สอบบ ัญชี  ช วงน ี ้ห ุ นก ู ม ีการลด Downgrade ลงอย ู หลายตัว                           

ไมทราบวาในรายการที่ทาง ชสอ.ถือหุนอยูมีรายการที่ถูกลด Downgrade บางหรือเปลาครับถามี ผูสอบ

บัญชีไดมีการปฏิบัติตามหนังสือของกรมตรวจบัญชีสหกรณ ที่ กส. 0404/1065 ไดกำหนดใหมีการระบุ

เอาไวในหุนกูที่มีการ Downgrade เอาไว ขอสอบถามผูสอบบัญชีวา ทานคนพบหุนกูที่มีการ Downgrade 

ในรายการตางๆหรือไม ถามีเหตุใดจึงไมมีการระบุ ตามที่นายทะเบียน กรมตรวจบัญชีสหกรณไดกำหนดไว 

ขอสอบถามหากผูสอบบัญชียืนยันก็ขอใหปฏิบัติ และใหมีการบันทึกเพิ่มเติมตามที่ไดเสนอไวที่ประชุม เพื่อ

จะทำใหสถานะของตัวหุนไดแสดงเอาไวในที่ประชุมใหญ ซึ่งนายทะเบียนไดกำหนดไววาใหสหกรณเปดเผย

ขอมูล การนำไปลงทุนในหุนกูดังกลาว ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ภายใตหัวขอเงินลงทุน โดยให

ระบุวาสหกรณมีเง ินลงทุนในหุ นกู บริษัทอยู ใน……มีอะไรบางก็ไมจำกัด  จำนวนเงินของแตละหุ นกี่

บาท  และจะครบกำหนดในวันที่เทาไหร หุนแตละตัว ในวันที่สั่งซื้อในหุนกูไดรับการจัดสรร ระดับความ

นาเชื่อถืออยูในระดับ A- ตามประกาศของคณะกรรมการ คพช. เรื่องขอกำหนดการฝากลงทุนอยางอื่นของ

สหกรณ พ.ศ 2552 โดย ณ วันสิ้นปบัญชี ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือลดลงอยูในระดับใดก็ขอใหเติม

ตรงนี้ไวในอนาคตดวย 

             (นายวิชล  มนัสเอ้ือศิร ิผูแทนจาก สหกรณออมทรัพยกรมการพัฒนาชุมชน จำกัด) 
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                     2. ขอสอบถามวา หุนสามัญเราใชระเบียบขอไหนของ คพช. ในการที่จะซื้อหรือการลงทุน 

และหุนสามัญของ บริษัท ปตท.คาปลีก (OR) เทาที่ทราบขอมูลมาหุนตัวนี้ไมสามารถซื้อได แตทางเราถือวา

เปนรัฐวิสาหกิจใชไหม ถึงสามารถที่จะซื้อได 

                         (นายแพทยเอกรินทร คำขัด ผูแทนจาก สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลระยอง จำกัด) 
 

3. ขออนุญาตใหขอมูลที่ไดรับคำชี ้แจงจากกรมสงเสริมสหกรณ เรื่องการลงทุนใน OR              

วาซื้อไมไดเพราะเปนรัฐวิสาหกิจและไมเขาขายอยูในมาตรา 62(2) (4) (6)  

4. การบริหารความเสี่ยง ควรอธิบายความเสี่ยงในรอบปที่ผานมา มีความเสี่ยงระดับมาก

หรือปานกลาง หรือต่ำ และระดับความเสี่ยงของชุมนุมสหกรณมีอะไรบาง และมีการแกไขหรือดำเนินการ

ปดความเสี่ยงแลวหรือยัง หลังจากดำเนินการแลวความเสี่ยงอยูในระดับใด 

5.รายงานการจายคาตอบแทนไมตรงกับขอเท็จจริง ถือเปนการกระทำผิดระเบียบ

กฎกระทรวง ซึ่งผูตรวจสอบกิจการไดมีการแจงไปแลว ก็ยังไมนำพาที่จะไปทำตอ หรือแกไข จะเปนการ

กระทำที่ผิดพลาด ผิดกฎกระทรวง 

   (นายอดิศร  อโนทัยสินทวี ผูแทนจาก สหกรณออมทรัพยพนักงานการทาเรอื 

   แหงประเทศไทย จำกัด) 

 

            ตอบขอซักถามผูแทนสหกรณสมาชิก 

                    ดร.มนตรี  ชวยชู  ผูสอบบัญชี ไดตอบขอซักถาม  หากเปนการลงทุนผานตราสารหนี้ 

หรือตราสารทุน จะอยูใน พ.ร.บ. มาตรา 62 คือลงทุนไดในหลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ แตกรณีหุนกู

จะอยูในประกาศ คพช. ซึ่งมีหลักเกณฑวาจะตองเปนหุ นที่ไมมีการดอยสิทธิ หรือถาดอยสิทธิ ์ก็ตองมี

หลักประกันอยางใดอยางหนึ่งอีกสวนหนึ่งคือจะตองมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือโดยบริษัท ที่ กลต.                 

ใหการรับรอง กำหนดตัววาตองไมต่ำกวา A- ซึ่งทางชุมนุมสหกรณไดทำถูกตอง ขอบคุณผูแทนสมาชิกท่ีมี

ขอซักถามตรงน้ีซึ่งหลายๆสหกรณจะสับสนตรงนี้ถามวาหุนที่เมื่อกอนเคยซื้อไดคือหุนสามัญ มี AOT ทั้งการ

บินไทย ปตท. ปตท.สผ และ OR ที่เกิดใหม ปจจุบันนี้ใชระเบียบวาดวยรัฐวิสาหกิจใหมมีการตีความใหม 

ประเด็นวาซื้อไดหรือไมได สวนใหญจะไดพูดคุยกับสหกรณที่ผมตรวจอยูแลว รวมทั้งชุมนุมสหกรณดวยวา

ยังมีปญหาเพราะวาหลายสหกรณบอกวาไมมีคำสั่งนายทะเบียนวาลงทุนไมไดหรือลงทุนได ถาทำหนังสือ

ถามไปที่นายทะเบียนหรือสำนักงานเขตพื้นที่ ที ่เปนตัวแทนของกรมสงเสริมสหกรณจะตอบวาไมได                    

แตหลายสหกรณ โตแยงวาก็ไมมีคำส่ังออกมาเปนจากนายทะเบียนสหกรณ เปนเพียงแคการแนะนำเทานั้น 

ก็เลยเปนที่มาวายังลงได ก็เปนประเด็นที่นาสนใจวานายทะเบียนไมมีการสั่งหรือกรมตรวจบัญชีสหกรณ             

ไมมีการสั่งวา ปตท สผ. และก็ OR ลงไดหรือไม  สวนใหญที่ลงคือการลงทุนใน Private Fund แตสหกรณ 

หรือชุมนุมสหกรณ ไมไดลงทนุในตัวนี้  
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           นายรุงโรจน  สรวุฒิพิบูลย  สหกรณจังหวัดนนทบุรี ไดชี้แจงตอที่ประชุมในประเด็นที่

เก่ียวของกับทางสำนักงานสหกรณจังหวัดอยู 2 ประเด็นขออนุญาตชี้แจงเพ่ือนสหกรณออมทรัพย เพ่ือจะได

เขาใจตรงกันนะครับ 

           ประเด็น 1  เรื่องของการลงทุนในรัฐวิสาหกิจ  และ OR เปนรัฐวิสาหกิจหรือไม ตรงนี้จะ

เก่ียวของกับการลงทุนตามมาตรา 62 (3) คือ ในเรื่องของหลักทรัพยของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งสิ่งที่จะ

เปนปญหาในการตีความคือรัฐวิสาหกิจแปลความกวางแคไหน เพราะวากฎหมายสหกรณไมไดเขียนนิยาม

ของคำวารัฐวิสาหกิจไวชัดเจน เพราะฉะนั้นจะตองไปใชนิยามตามกฎหมายเฉพาะนะครับ ทีนี้พอไปดู

กฎหมายที่เกี่ยวของกับคำวารัฐวิสาหกิจก็จะมีอยู 3 กฎหมายที่สำคัญ ก็คือ พ.ร.บ.กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ  

ซึ่งกำหนดนิยามคำวารัฐวิสาหกิจแปลวาหนวยงานของรัฐตองไปถือหุนเกิน 50% อีก 2 กฎหมาย ที่มีนิยาม

คำวารัฐวิสาหกิจ ก็คือ พ.ร.บ.งบประมาณรายจาย และก็ พ.ร.บ.หนี้สาธารณะ ซึ่งนิยามของคำวารัฐวิสาหกิจ

จะกวางกวา พ.ร.บ.กำกับดูแล จะแปลความวารัฐวิสาหกิจใหหมายถึงบริษัทที่รฐัวิสาหกิจตาม พ.ร.บ. กำกับ

หลักทรัพย พ.ร.บ.กำกับรัฐวิสาหกิจ ก็คือบริษัท ที่หนวยงานของรัฐถือหุนเกิน 50% ไปตั ้งบริษัทและ

รัฐวิสาหกิจไปถึงหุนเกิน 50% ดวยซอนไปอีกชั้นหนึ่ง ใหถือเปนรฐัวิสาหกิจดวย   

           เพราะฉะนั้นในสวนของ OR จะไมเขานิยามตาม พ.ร.บ.กำกับดูแล แตจะไปเขานิยามตาม 

พ.ร.บ.งบประมาณรายจายและ พ.ร.บ.หนี้สาธารณะ ในสวนของกรมสงเสริมสหกรณเดิม ไมเคยมีคำวินิจฉัย

ในเรื่องรัฐวิสาหกิจไวชัดเจน  จนมีประเด็นปญหาในเรื่องของธนาคารกรุงไทย ซึ่งจริงๆธนาคารกรุงไทย จะ

ไมไดเขา พ.ร.บ.กำกับดูแล  แตไปอยูใน พ.ร.บ.งบประมาณ กับหนี้สาธารณะ ซึ่งจะเปนเทียร 2 กับ เทียร 3 

จึงมีปญหาวาตกลงเราจะแปลความรัฐสาหกิจแคไหน จะอยูชั้นไหนดี ชั้นกำกับหรือจะอีก 2 กฏหมาย ซึ่ง

จรงิๆ แลวในสวนของกรมสงเสริมสหกรณกำหนดนโยบายวาเดี๋ยวเราจะไปเขียนในกฎกระทรวงฯ  ที่ออกใน

เรื่องของการผลักการลงทุนท่ีจะออกใหมตาม พ.ร.บ. มาตรา 89/2 ก็กลาววาเดี๋ยวจะไปกำหนดความชัดเจน

ตรงนั้น ตอนนี้ก็ยังสับสนกันอยู แตในสวนของการสั่งการในเรื่องของ OR อาจจะไมมีการสั่งการลงไป เพ่ือ

รอความชัดเจนวา เมื่อกฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับนิยามรัฐวิสาหกิจของเราออกเองตามกฎหมายเรา ตรงนั้นจะ

เกิดความชัดเจนวาตกลงเราจะกำหนดในแบบแคบ หรือแบบกวาง เพื่อใหเพื่อนสมาชิกอานแลวเกิดความ

ชัดเจนในเรื่องนี้ 

 

  ประเด็นที ่ 2  ที่ผ ู ตรวจสอบกิจการ ไดใหขอคิดเห็นวา ชุมนุมสหกรณไมไดเปดเผย

คาตอบแทนที่ปรึกษา  ซึ่งชุมนุมสหกรณ ที่ปรึกษาจะมี 2 ระดับ คือ ที่เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการสหกรณ 

หรือคณะกรรมการชุดใหญ  กับการตั้งที่ปรึกษาหรือเขาเรียกวาผูเชี่ยวชาญ สำหรับคณะกรรมการชุดยอย 

หรือคณะอนุกรรมการตางๆ ก็เพ่ือใหเกิดความชัดเจนผมก็เลยแจง ชสอ. ไปวาใหหารือกับสำนักงานสหกรณ

จังหวัด ซึ่งก็ไดทำหนังสือหารือมาแลวเมื่ออาทิตยที่แลว ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูขอเท็จจริงวาสุดทาย ที่ปรึกษา

ตามที่ชุมนุมสหกรณยังเกิดความไมชัดเจนวา ตกลงจะตองแปลความตามกฎกระทรวงวา ที่ปรึกษาตอง

หมายถึงที ่ปรึกษาคณะกรรมการหรือที ่ปรึกษาสหกรณช ุดใหญ หรือใหแปลหมายถึงที ่ปรึกษาของ

คณะกรรมการชุดยอยดวย  เมื่อสำนักงานสหกรณตอบขอหารือไปแลวก็จะเกิดความชัดเจนขึ้น สำหรับในป
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นี ้ผมก็เลยใหข อแนะนำไปวา ใหเปดเผยในรายงานประจำป ในสวนของการเปดเผยผลประโยชน                         

และคาตอบแทนไปกอน เพื่อจะไดไมผิดกฎกระทรวง เทาที่ดูชุมนุมสหกรณ ก็ปฏิบัติตามที่ผมแนะนำไป

เบ้ืองตนแลว ขอชี้แจงเพียงเทานี้ 

 

                ผูสอบบัญชี และสหกรณจังหวัดนนทบุรี ไดรวมกันชี้แจงผูแทนสหกรณสมาชิก จนเปนที่

เขาใจดีแลว ประธานกรรมการจึงเสนอท่ีประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ประจำป 2567  

 

          มติท่ีประชุม  อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  ประจำป 2567 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง

เปนเอกฉันท   

 

4.4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2566 

  ประธานกรรมการมอบหมาย ผูชวยศาสตราจารย ดร.รังสรรค ปติปญญา รองประธาน

กรรมการ เปนผูนำเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามที่ช ุมนุมสหกรณ มีกำไรสุทธิประจำป 2566 ทั ้งสิ้น 

1,681,542,575.56 บาท คณะกรรมการดำเนินการขอเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ 

ประจำป 2566  ดังน้ี 

รายการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 
ปบัญชี 2566 ปบัญชี 2565 

จำนวนเงิน (บาท) รอยละ จำนวนเงิน (บาท) รอยละ 

1. เปนทนุสำรอง  ไมนอยกวารอยละ 10 ของกำไรสุทธ ิ
   169,064,332.55     10.05    287,763,862.38    13.10  

2. เปนคาบำรุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย   

    ไมเกินรอยละ 1 ของกำไรสุทธิ แตไมเกิน 30,000  

    บาท 

30,000.00  0.00           30,000.00        0.00 

3. เปนเงินปนผลตามหุน ในอัตรา รอยละ …..  ตอป  

    โดยคิดตามสวนแหงระยะเวลาเปนรายวัน 

(4.60%) 

1,461,185,449.74 
    86.90  

(5.60%) 

1,757,192,419.33  

79.92 

  

4. เปนเงินเฉลี่ยคืน ในอัตรา รอยละ .... ตอป  

    ของดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู 

(5.00%) 

16,420,754.67 

   

0.98 

(5.00%) 

13,660,916.77 

 

  0.62 

5.  เปนโบนัสกรรมการดำเนินการและเจาหนาท่ี 

    ไมเกินรอยละ 10 ของกำไรสุทธิ 

 

31,842,038.60 

     

     1.89 

 

49,916,913.50 

 

2.27 

6. เปนทนุรักษาระดับอัตราเงินปนผล 

    ไมเกินรอยละ 2 ของทุนเรือนหุนที่มีอยูเมื่อสิ้นป 

                  

0.00  

 

  0.00% 

 

30,000,000.00  

 

 1.36  
7. เปนทนุเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ และ      

    สาธารณประโยชน ไมเกินรอยละ 10 ของกำไรสุทธิ 

           

1,000,000.00  
     0.06  

        

20,000,000.00  

   

 0.91  

8.  เปนทนุรับโอนหุน 

    ไมเกินรอยละ 5 ของทุนเรือนหุน  

           

1,000,000.00  
   0.06  

        

20,000,000.00  

  

  0.91  
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รายการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป ปบัญชี 2566 
ปบัญชี 

2565 

รายการจัดสรรกำไร

สุทธิประจำป 

ปบัญชี 

2566 

9.  เปนทุนสวัสดิการเจาหนาที่หรอืลูกจาง     

     ไมเกินรอยละ 10  ของกำไรสทุธิ 

           

1,000,000.00  

  

 0.06  

        

20,000,000.00  

  

   0.91  

รวมทั้งสิ้น 

       

1,681,542,575.56  

  

 100.00  

       

2,198,564,111.98  

  

100.00  

 

2. ขออนุมัติถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ตามขอบังคับ ขอ 63(4) เพื่อจายเปนเงิน

ปนผลตามหุน จำนวน 127,059,582.11 บาท   จากที่มอียู 251,219,612.78 บาท จะสงผลใหสมาชิกไดรับ

เงินปนผลตามหุนอัตรารอยละ 5 ตอป 

 

ขอเสนอแนะและขอคดิเห็นท่ีประชุม 

           1. ปนี้เงินปนผลลดลง แมวาจะถอนเงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลมาใช ถึงประมาณ 

127 ลานบาท เงินปนผลท่ีสหกรณสมาชิกจากทั่วประเทศ 1,000 กวาแหงจะไดรับจาก ชสอ. ปนี้ก็ยังไดนอย

กวาปที่แลวปที่แลว 5.6  ปนี้ที่จริงถาไมเอามาใชได 4 กวา หายไปประมาณ 1% แตเมื่อเอาทุนรักษาระดับ

มาใชแลวก็จะไดประมาณ 5% ก็ยังต่ำ ซึ่งตรงนี้ก็รูสึกผิดหวัง แตการที่นำเงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล

ที่ที่ประชุมใหญไดอนุมัติในแตละปสะสมมาเรื่อยๆ จนได 250 กวาลาน นำออกมาใชในปนี้เหตุผลจริงๆคือ

อะไร การที่จะเอาเงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลมาใชหลักการจริงๆ มีหรือไมอยางไร  แลวประเด็น

สุดทายก็คือไดมีระเบียบรองรับหรือไม หรือมีเพียงแคตัว พ.ร.บ. กับขอบังคับ ซึ่งถาไมมี ขอเสนอวาตองไป

จัดทำระเบียบวาเหตุที่จะเอาทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลมาใช มีหลักการมีวิธีการอยางไรไมใชกำไรลดลง

ก็เอามาใชที่จริงผมคิดวาการที่จะใชทุน จะอยูในภาวะที่มันเกิดวิกฤตจริงๆ ของสหกรณหรือของ ชสอ. 

ยกตัวอยางเหมือนกับรัฐบาลที่จะอางวาเศรษฐกิจตกต่ำ จะออก Digital wallet ขอถามดวยนะวามีระเบียบ

รองรับไหมถาไมมกี็ขอแนะนำวาควรจะตองทำจะไดมีหลักการ 

            (ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ผูแทนจาก สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ                

การไฟฟานครหลวง จำกัด) 

          ตอบขอซักถามของสหกรณสมาชิก  

          ผศ.ดร.รังสรรค  ปติปญญา ชี้แจงตอที่ประชุม ดังนี้  การนำเงินรักษาระดับอัตราเงิน        

ปนผลมาใชครั้งน้ีไมใชครั้งแรกของชุมนุมสหกรณ เคยใชครั้งหนึ่งแลวเมื่อป 2551  และทำไมถึงนำเงินรักษา

ระดับอัตราเงนิปนผลมาใช ตองขอชี้แจงวา คณะกรรมการดำเนินการ ไดคิดแลว เห็นวาเพ่ือความเปนธรรม

แกสหกรณสมาชิก  เนื่องจากปนี้จริงๆ แลวกำไรที่ควรจะเอามาจัดสรรใหกับสหกรณสมาชิก ควรจะเปน 

1,805 ลานบาท แตถูกหักไปดวยคดีเมโทร 124 ลานบาทเศษ เหลือเงิน 1,681 ลานบาทแตถามวา 124 

ลานบาท เปนความผิดของสหกรณสมาชิก ในปนี้หรือเปลา คำตอบคือไมใช แตนี่ๆเปนมหากาพยท่ีมีมา
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ตั้งแตปไหน แตวาบังเอิญมาสิ ้นสุดศาลฎีกาในปนี้  เงินถูกหักออกจากกำไรในปนี้ กรณีเมโทรเดี๋ยวหา

ผู รับผิดชอบกันครับ ตอนนี้เรายังไมร ู  เพราะฉะนั ้นอันนี ้เปนที ่มาวาทำไมถึงเปน 120 กวาลานบาท             

ที่นำกลับเขามาแลวมาจัดสรรผลประโยชนเปนเงนิปนผลใหคืนกับสมาชิก 

 

           นายพ ูนศ ักดิ์  วาณิชวิ เศษก ุล กรรมการและเลขานุการ  ช ี ้แจงต อท ี ่ประชุม                      

ชุมนุมสหกรณมรีะเบียบเรื่องน้ีรองรับไว เปนระเบียบชุมนุมสหกรณออมทรัพย วาดวยการใชทุนรักษาระดับ

อัตราเงินปนผล เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2567 ไดออกระเบียบนี้ มีขอที่ 6 หลักเกณฑการใชจาย คือกรณี            

ที่ชุมนุมสหกรณ มีกำไรสุทธิไมพอจะจายเงินปนผลตามหุนในอัตราที่พอสมควรเพ่ือใหสหกรณสมาชิก  ผูถือ

หุนมีขวัญกำลังใจแลวก็เชื่อมั่นในระบบสหกรณ เปนการดำเนินงานตามระเบียบชุมนุมสหกรณ 

 

 2. ขอหารือเนื่องจากวาระนี้เปนวาระวาดวยการลงมติ ไมทราบวามติของคณะกรรมการ

ประชุมใหญวาดวยการลงมตินั้นจะตองอาศัยเสียงของสมาชิกที่อยูในหองประชุมหรือเสียงของกึ่งหนึ่งของ

สมาชิกที่ลงชื่อเขาประชุม เนื่องจากขณะนี้ดูแลวนอยมาก หากครึ่งหนึ่งของสมาชิกที่อยูในหองประชุม 

ตอนนี้ท่ีอยูในหองประชุม มีถึง 1 ใน 3 หรอืเปลาขอหารือ  

                         (นายประสงค  โลโท  ผูแทนจาก สหกรณออมทรัพยครูลำปาง จำกัด) 

 

3  มีประเด็นหารือเกี่ยวกับเรื่องการลงมติ เมื่อสักครูกรรมการและเลขานุการ ไดนำเสนอ

เรื่องของระเบียบแสดงวาสามารถดำเนินการไดตามระเบียบ ทีนี้การจะนำมติตามขอ 2 ในเอกสารหนา 111 

ไปใชระเบียบเขียนวาตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญจึงจะนำเงินกองทุนรักษาระดับอัตราเงิน  

ปนผลไปใชได ถาขอ 2 ถูกถามมติกอน สวนองคประชุมหรือมติที่ทานถามไปเมื่อสักครู ผมไมรู นะวาจะ

ออกมาเปนยังไงเมื่อไดขอ 2 แลววาใหนำไปใชก็จะขึ้นสูขอ 1 ขางบนวาเอาไปโปะแลวก็ทำใหอัตราเงินปน

ผลปนี้ตอหุน จะอยูที่รอยละ 5 ก็คือเติมมานะครับ ทีนี้ประเด็นตรงน้ีถาสมมุติวาที่ประชุมใหญไดพิจารณาวา

ไมเห็นสมควรขอ 1 ก็จะกลายเปนตารางตามที่ทานสรางไว อันนี้ก็ขออนุญาตหารือเรื่องของการขอมตกิับที่

ประชุม                                                                                                                                                                     

   (นายวิชล  มนัสเอ้ือศิริ ผูแทนจาก สหกรณออมทรัพยกรมการพัฒนาชุมชน จำกัด)  

 

          นายพูนศักดิ์  วาณิชวิเศษกลุ กรรมการและเลขานุการ แจงตอที่ประชุมวา องคประชุม

คือ 100 คน และการใชมติ ก็ใชครึ่งหนึ่งของผูท่ีอยูในหองประชุม ขอใหนับองคประชุมซึ่งขณะนี้นับองค

ประชุมได 170 คน  

4. จากการจัดสรรกำไรที ่นำเสนอมาตอที่ประชุม จากผลการดำเนินงานโบนัสของ

กรรมการใชงบประมาณ 31 ลานบาท ลดจากปที่แลวประมาณ 18 ลาน และผลการดำเนินงานในปนี้ 

สังเกตเห็นวาอัตราเงินปนผลที่แสดงไวในในหนังสือ ก็คืออัตราไมนำเงิน 127 ลานบาท มารวมดวย ขอ

สอบถามโบนัสของกรรมการจัดสรรคนละเทาไร ตองการใหปรับลดลงมา และปรับลดในสวนเจาหนาที่ดวย 
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สำหรับกรรมการลดลงมา เหลือคนละ 460,000 บาท ผูสมัครหาเสียงเอาไวซึ่งมันจะสอดคลองกันถาสมมุติ

วากรรมการได 5 แสนก็เหมือนเงินปนผล 5% เหมือนกัน ซึ่งผลประกอบการจริงๆ ไดแค 4.6 ก็ควรจะลด

โบนัสลงมา                                 

               (นางสุทธินี แกนสารี  ผูแทนจาก สหกรณออมทรัพยบริษัท TOT จำกัด) 

 

5. หากเปนไปตามนโยบายของประธานที่ทานหาเสียงไว ขอเสนอลดโบนัสลง เริ่มปนี้เลย

ไดไหม ลดลง 50% ของโบนัสที่มีอยู ใหเปนไปตามครรลองจากที่ประชุมใหญวาเขาจะใหหรือไมให หากให 

ใหไดเทาไรตัดตามเปอรเซ็นตของท่ีขอมา    

                        (นายประสงค  โลโท  ผูแทนจาก สหกรณออมทรัพยครูลำปาง จำกัด) 

 

            ตอบขอซกัถามของผูแทนสหกรณสมาชิก 

             ผศ.ดร.รังสรรค  ปติปญญา รองประธานกรรมการ ไดใหขอมูลเพิ่มเติมแกที่ประชุมดังนี้ 

ในปท่ีผานมา ไมไดมีการปดบังขอมูลการจัดสรรกำไรสุทธิ ไดเผยแพรขอมูลในที่ประะชุมใหญเชนกัน ในปที่

แลวโบนัสกรรมการ คนละประมาณ 900,000 บาท แตในปนี้เสนอที่ประชุม  500,000 บาท ลดลงจากปที่

แลว ประมาณ 50% - 60% ของปที่แลว ถาเราไมเอาเรื่องของคดีที่มีกับ บ.เมโทรซิสเต็มสฯ เขามาตัดลง 

กำไรจะลดลงไปประมาณ 20%   คณะกรรมการไดเสนอขอตัดโบนัสของตัวเองเหลือประมาณ 60% ของป

ที่แลว  ในสวนของฝายจัดการเองก็ลดลงมาจาก 8 เทา เหลือ  5 เทา ซึ่งของฝายจัดการ ลดลงแลวประมาณ 

35% ขอชี้แจงใหที่ประชุมไดรับทราบเปนขอมูลไวกอน วากรรมการไดมีการพิจารณาในขอ ในเมื่อปนี้กำไร

ต่ำลง จึงจัดสรรเหมือนเดิมไมได แตในการปรับลดกันจะลดก็ควรจะลดลงมากกวากำไรที่ลดลง ตรงนี้เปน

การรวมกันคิดของของคณะกรรมการดำเนินการ 
 

          6. ประชุมเบี้ยเลี้ยงคาที่พักตามเสนอขอปรับลดโบนัสกรรมการเทานั้นนะครับที่ขอลดลง

นิดหนอยพอเปนพิธีกรรมการเขาก็ตัดลงใหแลว เพราะฉะนั้นผมวาการตัดเลขกลมๆ ทำใหเราดูดี ปหนาจะ

ไดเกิดการแขงขันในการเปนกรรมการลดลงครับ  

     (นายประสงค  โลโท  ผูแทนจาก สหกรณออมทรัพยครูลำปาง จำกัด) 

 

          7. ขอเสนอตัดเฉพาะโบนัสกรรมการ 50% ตามนโยบายของประธานกรรมการ ที่ไดเสนอ

วากรรมการไมควรจะเกิน 500,000 บาท และใหจัดสรรเปนเปอรเซ็นต 1% เทากับ 100,000 บาท เพราะ

เปนตามนโยบายของทาน ตัดพอประมาณไมใชหาเรื่องหาราว เฉพาะประเด็นโบนัสกรรมการ เจาหนาที่             

ไมแตะ เพราะถือวาเปนขวัญและกำลังใจใหคนทำงาน  

                       (นายอภิชาต ครุฑทอง สหกรณออมทรัพยและการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำกัด) 
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           8. ผู แทนสหกรณสมาชิกสับสนมากกับขอมูลผลตอบแทนในรายงานผลดำเนินงาน 

ดานหลัง ยอดเงิน  920,000  บาท  เปนขอมูลการจายโบนัสของปที่แลว  จะตองมีการจัดสรรกอนแลวถึง

จะมาแสดงในรายงาน ซึ่งเปนของปที่แลว แตปนี้ยังไมไดมีการจัดสรรขอมูลเลยยังไมปรากฏในเอกสาร ซึ่ง

จะไปรายงานในปหนา เมื่อสักครูสมาชิกเสนอแนวทางแบบนี้นาจะมีปญหา เพราะหากตัดของกรรมการลง

เหลือ 460,000 บาท ยอดเงินคงเหลือ จัดสรรไปอยูสวนของเจาหนาที่  ซึ่งจะไมสามารถตัดยอดนี้ไปโปะที่

อ่ืนได นอกเหนือจากไปเขาทุนสำรองเทานั้น ตองถามสมาชิกวา ตองการปรับลดของกรรมการเพ่ือไปโปะให

เจาหนาที่ ในยอดเงินเทาเดิมใชหรือไม  ตองชัดเจนไมเชนนั้นแลวพอคำนวณเสร็จก็ตองตัดยอด 31 ลาน

บาท ที่ทานขอจัดสรร ไปใสทุนสำรองเพราะฉะนั้นตองชัดเจน  แตปนี้ไดขาววาปรับลดลงเหลือ 500,000 

บาท จาก 920,000 บาท ถาเชนน้ันผมขอเสนอวามีการปรับลดมาอยูในฐานที่เหมาะสมแลว ใหเปนบรรทัด

ฐานตอไปวาตอนน้ีเหลือ 500,000 บาท ก็นาจะรับได                                                                                   

              (รศ.วิศิษฐศักดิ์ แปนสัมฤทธิ ์ ผู แทนจาก สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสุโขทัย                 

ธรรมมาธิราช จำกัด) 
 

9. ยอดจำนวนเงินที่ลดลงเปนเปอรเซ็นตของจำนวนที่จัดไวใหเจาหนาที่ คณะกรรมการ 

และที่ปรึกษา กรณอียางนี้ในสวนท่ีเก่ียวของกับคณะกรรมการถาตัดเมื่อสักครู เราบอกไมแตะทางเจาหนาที่ 

ซึ่งวันนี้เราไมไปแตะ ดังนั้นในสวนนี้ คือกรรมการ ในสวนที่เปนเรื่องการฝมือในการบริหารเรียกวาเปนคา

ฝมือในการบริหาร หากจะบอกวา บ.เมโทรฯ ทำใหเราเสียหาย นี่คือความเสียหาย ที่เปนความรับผิดชอบที่

จะตองรับผิดชอบในเบ้ืองตน ในเรื่องของการที่จะเปนผลตอบแทนในการมาปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ

ในการดำเนินงานในรอบปที่ผานมา  

  (นายวิชล  มนัสเอ้ือศิริ ผูแทนจาก สหกรณออมทรัพยกรมการพัฒนาชุมชน จำกัด)  

 

 หลังจากที่ผูแทนสหกรณสมาชิก ไดแสดงความคิดเห็นพอสมควรประธานกรรมการจึงได

เสนอตอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ 

 

             มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2567 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง 

ดังนี้   

          อนุมัติ  69 เสียง  

          ไมอนุมัติ  67  เสียง 
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           4.5 การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 

                              ประธานกรรมการ มอบหมาย พันจาเอก ณฐกร  แกวดี  กรรมการดำเนินการ เปนผูนำเสนอที่

ประชุมเพ่ือพิจารณาวา ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 ครั้งที่ 18 (วาระพิเศษ) วันที่ 15 พฤษภาคม 

2567 มีมติเห็นชอบการแกไขขอบังคับชุมนุมสหกรณ เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และระเบียบนาย

ทะเบียนสหกรณ จึงมีมติเห็นชอบเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2567 พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 

รายละเอียดตามรางแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับชุมนุมสหกรณ โดยมีขอเสนอแกไข ดังนี้ 

- ขอ 3 (8) , (30) และ (31) 

- ขอ 37 (5) , (10)  , (11) และ (15)  

- ขอ 39 (9)  

- ขอ 39/1 – ขอ 39/4 และบทเฉพาะกาล 

(รายละเอียดตามหนังสือประกอบการประชุมใหญสามัญประจำป 2567 หนา 115-127) 
 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ประชุม  

         รศ.วิศิษฐศักดิ์  แปนสัมฤทธิ ์  ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด ไดเสนอที่ประชุมวา ในแบบฟอรมขอความเดิมและเลือกตั้งตามมติ หัวขอผิด ใหปรับ

หัวขอในตาราง มีขอสังเกต ขอ 39 ลักษณะตองหามของบุคคลที ่จะเปนกรรมการดำเนินการ  (1) เคยตอง                          

คำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกเวนแตความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ เปนปญหาที่เกิดขึ้นบอย                

ควรอธิบายถึงเจตนารมณในการแกไข ในการยกเลิกขอบังคับฉบับเดิม และควรบันทึกไวดวยวา 39(1) มีเจตนารมณ

อยางไร เรื่องการรองเรียน เปนขอคิดเห็น ความเขาใจสวนตัว กรณีนี้อาจเกิดความไมเปนธรรมแกกรรมการได           

และกรณี 39(2)  การยื่นขอกลาวหาผูแทนสหกรณสมาชิกใดกลาวหา แสดงวานับเพียง 1 สหกรณเทานั้น ปกติแลว

นาจะมีการเขาชื่อไมนอยกวา 10 สหกรณหรือไม ควรหารือกันวามีความเห็นสมควรวากรรมการจะตองถูกถอดถอน 

แตถาสหกรณหนึ่งสหกรณใด ถือวาเปนปริมาณที่ไมถูกตอง 1 เสียง ตอ 1,000 สหกรณ สหกรณ 1 เสียง สามารถ

รองเรียนไดเลยใชไหม ซึ่งนำไปสูการขอเปดวิสามัญ  การเปดประชุมวิสามัญตองเขาชื่อกันอยางนอย 100 สหกรณ                 

ถึงจะเปดวิสามัญได  

                   ตอบขอซกัถามของผูแทนสหกรณสมาชิก  

   1. พันจาเอก ณฐกร  แกวดี  กรรมการดำเนินการ ไดชี้แจงดังนี้ ขอบังคับที่เพิ่มเติมที่นำ

เรียนเพื่อใหเปนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยวิธีการดำเนินการรองเรียนหรือถอดถอนกรรมการ

ดำเนินการสหกรณ และการอุทธรณของสมาชิกกรณีกรรมการดำเนินการใหพนจากสมาชิกภาพป 2564 ซึ่ง ชสอ.  

ไดหารือสหกรณจังหวัดนนทบุรี เปนท่ีเรยีบรอยแลว 

 

   2. นายรุ งโรจน  สรวุฒิพิบูลย สหกรณจังหวัดนนทบุรี ไดชี ้แจงวาทางกรมสงเสริม

สหกรณ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา การถอดถอนไดถอดแบบมาจากระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ซึ่งใชกับสหกรณและ

ชุมนุมสหกรณ การยื่นขอกลาวหาตามระเบียบนายทะเบียนไดกำหนดวา เพียงคนเดียวก็มีสิทธิ์ เพียงแตมีเงื่อนไขอยู 
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2 ประเด็นที่สำคัญ ประเด็นที่ 1  เหตุที่จะยื่นถอดถอนได ตองเปนไปตามที่กำหนดในขอบังคับโดยมีทั้งหมด 4 เหตุ  

ประเด็นที่ 2 การยื่นตองมีเอกสารหลักฐาน ไมสามารถยื่นถอดถอนแบบลอยๆ ไมได  ซึ่งจะถูกเขียนไวในขอถัดไป 

เนื้อหาโดยรวมที่ ชสอ.ไดมีการปรับแกไขทั้งหมด ไดถอดแบบมาจากระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ซึ่งไมไดเปน

ประเด็นใหม 
 

                               3. พ ันจาเอกณฐกร แกวดี กรรมการดำเนินการ ไดขอนับจำนวนองคในที ่ประชุม                 

ผลปรากฏครบองคประชุม โดยเวลานั้น มีผูเขาประชุม จำนวน 106 คน ซึ่งถือวาครบองคประชุม  จึงขอมติเสียง                            

2 ใน 3 ขององคประชุม 

 

                 มติที่ประชุม  อนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ ชุมนุมสหกรณ เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวของ และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ดวยคะแนนเสียง 2 ใน 3 จากจำนวนผูเขาประชุม 106 คน  โดยที่

ประชุมเห็นชอบใหแกไขเพ่ิมเตมิ 97 คน  งดออกเสียง 9 คน  

 

 

 4.6  อนุมัตินโยบายและแผนงานการลงทุนชุมนุมสหกรณ  

           ประธานกรรมการ มอบหมาย นายพูนศักดิ์  วาณิชวิเศษกุล กรรมการและเลขานุการ  

เปนผูนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาวา ตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพย

และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 หมวด 2 อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ

และคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการและผูจัดการ ขอ 5(7) กำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับ

การฝาก การลงทุน การกูยืมจากสหกรณอื่นและสถาบันการเงิน และการค้ำประกันเพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญ

ของสหกรณพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งกำกับดูแลใหฝายจัดการดำเนินการใหเปนไปตามนโยบายดังกลาวอยาง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   

แนวทางการบริหารเงินลงทุนของชสอ.ป 2567 ดังนี้ 

  การลงทุนของ ชสอ. มีนโยบายการลงทุนที่เนนความมั่นคงปลอดภัยของเงินลงทุนเพ่ือ

รักษาเสถียรภาพของรายไดและสรางความเจริญเติบโตของเงนิทุนเปนหลัก โดยอยูภายใตการบริหารจัดการ

ความเสี ่ยงการลงทุนใหได ผลตอบแทนในระดับที ่เหมาะสม ถูกตองตามกฎหมาย บริหารงานอยาง                        

มีประสิทธิภาพและโปรงใสเพ่ือประโยชนสูงสุดของสมาชิก 
 

 

  การลงทุน ของ ชสอ. พิจารณาลงทุนตามกฎหมายสหกรณ ไดแก 

1. พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม มาตรา 62 กำหนดใหเงินของสหกรณนั้น 

สหกรณอาจฝากหรือลงทุนไดดังตอไปนี้ 

(1) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 
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(2) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงนิที่มีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือ 

      ทางการเงนิแกสหกรณ 

(3) ซื้อหลักทรัพยของรฐับาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

(4) ซื้อหุนของธนาคารที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 

(5) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น 

(6) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญ 

      แกกิจการของสหกรณ โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

(7) ฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกำหนด 
 

2. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่องขอกำหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของ

สหกรณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 

ขอ 3  เงนิของสหกรณอาจฝากหรือลงทนุได ดังตอไปนี้ 

(1) บัตรเงนิฝากที่ธนาคารเปนผูออก 

(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเปนผูรับรอง สลักหลังหรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญาใชเงิน  

ที่ธนาคารเปนผูสลักหลังหรืออาวัล  โดยไมมีขอจำกัดความรับผิด 

(3) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่ธนาคารซึ่งมิใชรัฐวิสาหกิจเปนผูออก 

(4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร        

ซึ่งสถาบันคุมครองเงินฝากประกันชำระคืนตนเงินและดอกเบี้ย 

(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเปนผูออกภายใตโครงการแปลงสินทรัพย

เปนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลง

สินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540  และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับ

ความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(6) หุนกู ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ A- ขึ้นไป  จากบริษัทจัดอันดับ

ความนาเชื ่อถือที ่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรพัย 

(7) หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

และอยูในการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(8) หน วยลงท ุนของกองท ุนรวมท ี ่ม ี ว ัตถ ุประสงค  ในการลงท ุนตามมาตรา 62                          

แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 

  ขอ 4 การนำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย ตามขอ 3 (7) รวมกันตองไมเกินทุนสำรอง

ของสหกรณ และตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมใหญของสหกรณกอนจึงจะดำเนินการได 
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เพ่ือใหการบริหารเงินลงทุนเปนไปอยางตอเนื่องตามนโยบายขางตน ชสอ.จึงกำหนด นโยบาย

และแผนการลงทุนสำหรบัป 2567 ดังนี้ 

1. กำหนดนโยบายและขอบเขตการลงท ุนของ ชสอ. ตามพระราชบัญญัต ิสหกรณ                      

พ.ศ.2542 และแกไขเพ ิ ่มเต ิม มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ                      

เรื่องขอกำหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ.2563 

2. กำหนดสัดสวนของการลงทุนแตละประเภท ชสอ.บริหารจัดการดวยความระมัดระวัง               

ใหเปนไปตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับทุนดำเนินงานและความเสี่ยงเปนสำคัญ และเพื่อเพ่ิม

ความคลองตัวในการบริหารจัดการดานการบริหารสินทรัพย ทั้งการใหสมาชิกกู การลงทุนในตราสารหนี้ 

ตราสารทุน และอื ่นๆ โดยปรับเปลี่ยนสัดสวนการลงทุนใหเหมาะสมตามภาวะเศรษฐกิจและภาวะ                   

การลงทุนในขณะนั ้นๆ ซึ ่งการลงทุนซื ้อหุ นสามัญและการปรับสัดสวนการลงทุนใหอยู ในดุลพินิจ                        

ของคณะกรรมการดำเนินการ   

3. เพื่อใหบริหารจัดการกองทุนสวนบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพและสรางผลตอบแทนใหกับ 

ชสอ. ในปบัญชี 2567 จึงเห็นควรลงทุนเพ่ิมอีก จำนวนเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท โดยมีขอตกลงกับบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุนไวอยางชัดเจนวาบริษัทจัดการกองทุนตองนำเงินไปฝากหรือลงทุนภายใตมาตรา 

62 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ                  

เร ื ่อง ขอกำหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื ่นของสหกรณ พ.ศ. 2563 และตองไมข ัดตอประกาศ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนสวนบุคคล

ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการการลงทุน 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 มีเงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล เปนเงินทั้งสิ้น 9,800 ลานบาท                

มีมูลคาสินทรัพยสุทธิ จำนวน 10,380.80 ลานบาท มีรายไดจากเงินลงทุนสุทธิ ของปบัญชี 2566 จำนวนเงิน 

455.31 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.65 ของเงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล จำนวนเงิน 9,800 ลานบาท 

4. การลงทุนในตราสารหนี ้ ชสอ. จะพิจารณาอัตราผลตอบแทน ความเสี ่ยง และความ

เพียงพอสำหรับการใชเปนหลักประกันสำหรับการขอวงเงินกูยืมกับธนาคารพาณิชย การดำรงสินทรัพย

สภาพคลอง โดยหลักทรัพยที่จะลงทุนจะมีการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รวมทั้ง

ภาวะเศรษฐกิจและปจจัยสิ่งแวดลอมอื่นๆ ในปบัญชี 2567 จึงเห็นควรลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มอีก จำนวน

เงินไมเกิน 10,000 ลานบาท 

5. เพื่อเปนการเพิ่มชองทางในการลงทุนและลดความเสี่ยงโดยการกระจายการลงทุนในหุน

สามัญ  จึงขอเสนอนำเงินไปลงทุนในหุนสามัญตามมาตรา 62(6) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 

ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแกกิจการสหกรณ โดย

ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ดงันี้  
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ในปบัญชี 2567 จึงเห็นควรลงทุนในหุนสามัญเพ่ิมอีก จำนวนเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท 

 

ทั้งนี้ นโยบายและแผนเกี่ยวกับการลงทุนประจำปสอดคลองกับนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง

โดยรวม กำกับดูแล ติดตามผลใหเปนไปตามแผนกำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเก่ียวกับการลงทุน  

 

ประเด็นพิจารณา  
 

ขอนุมัตินโยบายและแผนการลงทุนในป 2567 ซึ่งประกอบดวย 

1. ขอนุมัติการลงทุนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติมมาตรา 62 

และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื ่องขอกำหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของ

สหกรณ พ.ศ.2563 

2. ขออนุมัติการลงทนุในตราสารหนี้เพ่ิมอีก จำนวนเงินไมเกิน 10,000 ลานบาท  

3. ขออนุมัติการลงทนุในหุนสามัญเพิ่มอีก จำนวนเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท  

4. ขออนุมัติการนำเงินไปลงทุนในหุนสามัญตามมาตรา 62(6) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ 

พ.ศ.2542 ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแกกิจการ

สหกรณ โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ไดแก  
 

       5. ขออนุมัติการนำเงินไปฝากหรือลงทุนในกองทุนสวนบุคคลในป 2567  เพ่ิมอีก 

จำนวนเงินไมเกิน  5,000 ลานบาท   

 

                 มติที่ประชุม  อนุมัตินโยบายและแผนการลงทุน ประจำป 2566 ตามที่เสนอ ดวย

คะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

ลำดับที่ ชื่อธนาคาร Credit Rating 

1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  (BBL) AA+(tha) 

2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  (BAY) AAA 

3 ธนาคารกสิกรไทย จำกดั (มหาชน)  (KBANK) AA+(tha) 

4 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด  (TTB) AA+(tha) 

5 บริษัท เอสซบีี เอกซ จำกัด (มหาชน)  (SCB) AA+(tha) 

ลำดับที่ ชื่อธนาคาร Credit Raitng 

1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  (BBL) AA+(tha) 

2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  (BAY)  AAA 

3 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   (KBANK) AA+(tha) 

4 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด  (TTB) AA+(tha) 

5 บริษัท เอสซีบี เอกซ จำกัด (มหาชน)  (SCB)  AA+(tha) 
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4.7  อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจาย  ประจำป 2567 

                ประธานกรรมการ มอบหมาย นายพูนศักด์ิ  วาณิชวิเศษกุล กรรมการและเลขานุการ 

นำเสนอที่ประชุมวา คณะกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ ขอเสนอแผนงานและงบประมาณรายรับ – 

รายจาย ประจำป 2567 ฉบับนี้ เพื่อใหเกิดการพัฒนาชุมนุมสหกรณ  สหกรณสมาชิก และขบวนการสหกรณ

ออมทรัพยโดยรวมอยางมีเสถียรภาพและยั ่งยืน รวมทั ้งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาชุมนุม

สหกรณ  ฉบับท่ี 6 (ปบัญชี 2565-2569) ซึ่งเปนแผนกลยุทธท่ีใช Balanced Scorecard เปนเครื่องมือการ

บริหารจัดการในการนำกลยุทธไปสูการปฏิบัติมาใชในการจัดทำแผนงานป 2567 โดยสรุปไดดังนี้  
  

  1. วิสัยทัศน  

           “ชสอ.เปนผูนำขบวนการสหกรณออมทรัพยไทย ดวยหลักธรรมาภิบาล และรับผิดชอบ

ตอสังคม” 
 

2. พันธกิจ  

ชสอ. ไดกำหนดพันธกิจเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่กำหนดไว โดยมุงเนนการดำเนินงานโดยยึด

หลักธรรมาภิบาล และอุดมการณสหกรณ เพื่อประโยชนแกสหกรณสมาชิก ขบวนการสหกรณออมทรัพย

ขบวนการสหกรณไทย และสังคม ดังนี้ 
 

พันธกิจท่ี 1 : ใหบริการธุรกรรมทางการเงิน มีความมั่นคง ทันสมัย และมีความหลากหลายแก

ขบวนการสหกรณออมทรัพย รวมถึงเปนศูนยกลางที่ปรึกษาทางการเงิน แกสหกรณ

สมาชิก 

พันธกิจที่ 2 : ยกระดับเปนสถาบันการเรียนรูการบริหารจัดการสหกรณ   

พันธกิจที่ 3 :  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของชุมนุมสหกรณ  และสหกรณออมทรัพย 

พันธกิจที่ 4 : พัฒนาบุคลากรของชุมนุมสหกรณ  และสหกรณออมทรัพย ใหมีความรูความเชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง 

พันธกิจที่ 5 : สงเสริมใหสหกรณสมาชิก พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ ใหดีขึ้น 

พันธกิจที่ 6 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ใหเชื่อมโยงกับสหกรณสมาชิก 

พันธกิจที่ 7 : พัฒนาเครือขายความรวมมือกับหนวยงานราชการ และขบวนการสหกรณในการ

สรางความเขมแข็ง  และปกปองสิทธิประโยชนของขบวนการสหกรณ 

พันธกิจที่ 8 : บริหารจัดการชุมนุมสหกรณ  อยางมีธรรมาภิบาล และรับผิดชอบตอสังคม 

 

3. คานิยม  

คานิยม FSCT 

Fairness  Smart work  Customer oriented  Teamwork 

สะอาด โปรงใส  ใสใจมืออาชีพ  มุงเนนลูกคา  กาวหนาไปดวยกัน 
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4. ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 1  เพ่ิมขีดความสามารถดานการสรางรายไดและการแขงขัน 

ยุทธศาสตรที่ 2   ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานการบริหารจัดการชุมนุมสหกรณ  สูการเปน 

                      องคกรศักยภาพสูง (High Performance Organization: HPO) 

ยุทธศาสตรที่ 3   FSCT Digital Transformation and Data Driven 

ยุทธศาสตรที่ 4  สรางระบบธรรมาภิบาลและความยั่งยืนแกชุมนุมสหกรณและสหกรณสมาชิก 
 

 5. เปาประสงค 

  5.1 มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา (Learning & Growth) 

          5.2 มุมมองดานกระบวนการภายใน (Internal Process) 

          5.3 มุมมองดานสหกรณสมาชิกและผูใชบริการ (Member) 

          5.4 มุมมองดานการเงิน (Financial) 

          5.5 มุมมองดานสังคมและขบวนการสหกรณ (Social and Cooperative Movement) 
 

       6. กลยุทธ 

          6.1 กลยุทธดานการเรียนรูและการพัฒนา                                                                                

          6.2 กลยุทธดานกระบวนการภายใน  

          6.3 กลยุทธดานสหกรณสมาชิกและผูใชบริการ  

6.4 กลยุทธดานการเงิน  

          6.5 กลยุทธดานสังคมและขบวนการสหกรณ  
 

 7.  แผนงาน   

     จากวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ ตามแผนพัฒนาชุมนุม

สหกรณ  ฉบับที่ 6 (ปบัญชี 2565-2569) ขางตน คณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ  จึงไดจัดทำ

แผนงาน ประจำป 2567 ดานตางๆ ไวดังนี้ 

7.1  แผนงานดานการเรยีนรูและการพัฒนา ดำเนินการดวยโครงการ ดังนี้ 

7.1.1  โครงการจัดทำระบบการทำงานในรูปแบบ Remote work  

7.1.2  โครงการสนับสนุนการใช APP Mobile ในการทำธุรกรรมของสหกรณสมาชิก 

7.1.3  โครงการสนับสนุนพัฒนาประยุกตใชระบบเทคโนโลยี เพ่ือลดการใชกระดาษ 

7.1.4  โครงการ FSCT Digital  

7.1.5  โครงการพัฒนาเว็บไซตใหทันสมัย 

7.1.6  โครงการโปรแกรมบริหารงานชุมนุมสหกรณ   

7.1.7  โครงการพัฒนาสารสนเทศของชุมนุมสหกรณ  และสหกรณออมทรัพย 

7.1.8  โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรชุมนุมสหกรณ  ใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
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7.1.9  โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการทำงานเจาหนาที่ 

7.2  แผนงานดานกระบวนการภายใน ดำเนินการดวยโครงการ ดังนี้ 

                7.2.1  โครงการพัฒนาการบริหารการเงินของชุมนุมสหกรณ  สูมาตรฐานสถาบันการเงิน 

                7.2.2  โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของชุมนุมสหกรณ  

                7.2.3  โครงการจัดทำแผนโครงสรางอัตรากำลังของ ชสอ. สูยุคดิจิทัล 

  7.3  แผนงานดานสหกรณสมาชิกและผูใชบริการ ดำเนินการดวยโครงการ ดังน้ี 

7.3.1 โครงการสงเสรมิใหสหกรณสมาชิกมีการบริหารจัดการตามเกณฑมาตรฐาน 

                       การบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย  

7.3.2 โครงการจัดการองคความรูดานสหกรณออมทรัพย 

7.3.3 โครงการสรางมาตรฐานวิชาชีพดานการสหกรณออมทรัพย 

7.3.4 โครงการงานวิจัยเพ่ือการบริหารจัดการสหกรณออมทรพัย 

7.3.5 โครงการโปรแกรมอัตราสวนโครงสรางทางการเงินและคำนวณตนทุนของสหกรณ 

        ออมทรัพย 

7.4  แผนงานดานการเงนิ ดำเนินการดวยโครงการ ดังนี้ 

7.4.1 โครงการพัฒนาตลาดดานระดมทุนของชมุนุมสหกรณ  

7.4.2 โครงการขยายตลาดดานเงินกูของชุมนุมสหกรณ  

7.4.3 โครงการสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑและบริการทางการเงินที่หลากหลาย 

7.5  แผนงานดานสังคมและขบวนการสหกรณ ดำเนินการดวยโครงการ ดังนี้ 

      7.5.1 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันออมแหงชาติและสงเสริมการออม 

               ของนักเรียน 

      7.5.2 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมของชุมนุมสหกรณ  

                        และสหกรณออมทรัพย 

 

8.  งบครุภัณฑ 

     8.1 เครื่องใชสำนักงาน 

                 เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบกับปริมาณงานใน

ฝายตางๆ เพิ่มมากขึ้น จึงขอจัดซื้อเครื ่องใชสำนักงานที ่จำเปน จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

14,000 บาท 

            8.2  ครุภัณฑดานคอมพิวเตอรและซอฟตแวร 

                 เพื ่อใหการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ  มีประสิทธิภาพสูงส ุด และทดแทนอุปกรณ

คอมพิวเตอรเดิมที่เสื่อมสภาพ จึงขอจัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรและซอฟตแวร จำนวน 2 รายการ รวมเปนเงิน

ทั้งสิ้น 1,700,000 บาท  

         (รวมงบครุภัณฑ 1,714,000 บาท รายละเอียดปรากฏอยูในงบครุภัณฑและงบลงทุน) 
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 9.  งบลงทุนในอาคารและที่ดิน 

 9.1 พาทิชั่นก้ันหองแบบพับได หองอาหารชั้น 6 

            เพื่อเปนการประหยัดการเปดเครื่องปรับอากาศ กรณีมีผูใชหองอาหารจำนวนนอย จึงขอตั้ง

งบประมาณ เปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท 
 

 

 

9.2 ติดตั้งโคมไฟ LED จำนวน 21 ชุด    

 เพื่อปรับปรุงระบบไฟแสงสวาง หองประชุม 701 ใหเพียงพอ จึงขอตั้งงบประมาณ เปนเงิน

ทั้งสิ้น 100,000 บาท 

(รวมงบลงทุนในอาคารและที่ดิน 150,000 บาท รายละเอยีดปรากฏอยูในงบครุภัณฑและ 

งบลงทุน ) 

 

 10.  งบลงทุนเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

         10.1 คาจัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย 18 ระบบหลัก  

 เพื่อจัดหาโปรแกรมสหกรณออมทรัพยที่มีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐานเดียวกัน สามารถ

เชื่อมโยงระบบขอมูลของสหกรณออมทรัพยไดทั่วประเทศ โดยที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 ของชุมนุม

สหกรณ  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ไดมีมติอนุมัติขยายระยะเวลางบลงทุน  เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ คาจัดหาโปรแกรมสหกรณออมทรัพย จำนวน 200,000,000 บาท เปนงบผูกพันอีก 4 ป (ปบัญชี 

2564 - 2567)   

      การดำเนินการในปบัญชี 2564 

      1. สำรวจความตองการการใชงานโปรแกรมสหกรณออมทรพัยของสหกรณสมาชิก 

      2. ศึกษาขอมูลโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพยของบริษัท UPBEAN จำกัด 

                            บริษัทไทยแซนบอกซ จำกัด และกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

      3. ประสานงานเพ่ือขอเขาดูงานโปรแกรมสหกรณออมทรัพยของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
 

       การดำเนินการในปบัญชี 2565 

      ศึกษารายละเอียดโปรแกรมสหกรณออมทรัพยของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
 

                       สำหรับป 2566  คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 ครั้งที่ 8 วันที่ 22 ธันวาคม 2566 

เห็นชอบใมจัดโครงการความรวมมือเรื่องโปรแกรมสหกรณออมทรัพยกับผูผลิตซอฟตแวร  
 

 10.2 พัฒนาเว็บไซตใหทันสมัย 

    ปจจุบันเว็บไซต ชสอ. ไดพัฒนาบนพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อ 20 กวาปที่แลว

จนมาถึงปจจุบันซึ่งลาสมัยไมวาจะเปนเรื่องของ ภาษาที่ใชเขียนฐานขอมูลที่ใชเก็บ ตลอดจนความปลอดภัย 

จึงจำเปนตองพัฒนาใหม  จึงขอตั้งงบประมาณ เปนเงินทั้งสิ้น  300,000 บาท 
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(รวมงบลงทุนเพื ่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  300,000 บาท รายละเอียดปรากฏอยู ใน                    

งบครุภัณฑและงบลงทุน) 

(รวมงบครุภัณฑ และงบลงทุน จำนวนทั้งสิ ้น  2,164,000 บาท รายละเอียดปรากฏอยู ในงบครุภ ัณฑและ                          

งบลงทุน ) 

 

     มติที ่ประชุม  อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ – รายจาย ประจำป 2567              

ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

 

 

4.8  กำหนดวงเงินซึ่งชุมนุมสหกรณอาจกูยืมหรือค้ำประกัน ประจำป 2567 

         ประธานกรรมการ มอบหมาย นายพูนศักด์ิ  วาณิชวิเศษกุล กรรมการและเลขานุการ

เปนผูนำเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาวา ตามขอบังคับชุมนุมสหกรณ ขอ 22 กำหนดวา  "ท่ีประชุมใหญอาจกำหนด

วงเงินกูยืมหรือ ค้ำประกันสำหรับปหนึ่งๆ ไวตามที่จำเปน และสมควรแกการดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนดดังวานี้

ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ    

                           ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกำหนดหรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบ

วงเงินกูยืมหรือค้ำประกันสำหรับปใดก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันสำหรับปกอนไปพลาง" 

                             ในป 2566 ที่ประชุมใหญไดกำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกัน จำนวน 50,000 ลานบาท 

ซึ่งนายทะเบียนสหกรณไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือค้ำประกัน ป 2566 จำนวน  50,000 ลานบาท ใน

รอบป 2566 ชุมนุมสหกรณไดใชวงเงินกูยืมสูงสุด จำนวน 30,756 ลานบาท จากการจำหนายตั๋วสัญญาใชเงิน 

จำนวน 4,861 ลานบาท เงินรับฝากจากไมใชสมาชิก 4,490 ลานบาท และจากวงเงินกูธนาคารจำนวน 21,405 

ลานบาท 

ในป 2567 เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไวใหสามารถบริการ

สหกรณสมาชิกไดอยางทั่วถึงและรักษาสภาพคลองอยางพอเพียง  จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญกำหนด

วงเงิน ซึ่งชุมนุมสหกรณอาจกูยืมหรือค้ำประกัน ประจำป 2567  เปนจำนวนเงิน 50,000 ลานบาท   

 

มติที ่ประชุม  ที ่ประชุมอนุมัติวงเงินซึ ่งชุมนุมสหกรณอาจกู ยืม หรือค้ำประกัน 

ประจำป 2567 เปนจำนวนเงนิ 50,000 ลานบาท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

 

 

 4.9  คัดเลือกผูสอบบัญชี ประจำป  2567 

           ประธานกรรมการ มอบหมาย นายพูนศักดิ์  วาณิชวิเศษกุล กรรมการและเลขานุการ เปน

ผูนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาวา ดวยกรมตรวจบัญชีสหกรณไดคัดเลือกให ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย จำกัด  เขาโครงการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อกระจาย
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งานดานการสอบบัญชีสำหรับสหกรณขนาดใหญ ที่มีฐานะการเงินมั่นคง มีทุนดำเนินงานเกินกวา 50 ลาน

บาท และมีระบบการบริหารงานที ่ดีใหผูสอบบัญชีภาคเอกชนเขามาตรวจบัญชี โดยใหชุมนุมสหกรณ 

คัดเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาต ที่ไดขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีสหกรณ และนำเสนอนายทะเบียนสหกรณ

แตงตั้งเปนผูสอบบัญชีประจำป 

         ป 2566 ที่ประชุมใหญสามัญประจำป ไดมีมติคัดเลือก นายมนตร ีชวยชู ผูสอบบัญชี

รับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3214 เปนผูสอบบัญชีของชุมนุมสหกรณ และกำหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี 

400,000 บาท 

         สำหรับป 2567 ผูสอบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

เสนอบริการตรวจสอบบัญชีมายังชุมนุมสหกรณ ท้ังสิ้น 2 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

รายการ 
ชื่อผูเสนอ 

บ. มนตรีสอบบัญชี 

และกฎหมาย จำกัด 

บ. เอ็น เอส เค  

สอบบัญชี จำกัด 

1. ชื่อผูสอบบัญชีและเลขทะเบียน ผูสอบบัญชีลำดับที่ 1 

นายมนตรี ชวยชู 3214 

ผูสอบบัญชีลำดับที่ 2 

นายชูศักดิ์ ชวยชู 8369 

ผูสอบบัญชีลำดับที่ 1 

นายสิรวิชญ ไพศาสตร 10136 

ผูสอบบัญชีลำดับที่ 2 

นางสาวจันตา โปทาเมอืง 11032 

2. เขาปฏิบัติงานการสอบบัญชี (ครั้ง/ป) 11 ครั้ง/ป 12 ครั้ง/ป 

 

รายการ 
ชื่อผูเสนอ 

บ. มนตรีสอบบัญชี 

และกฎหมาย จำกัด 

บ. เอ็น เอส เค  

สอบบัญชี จำกัด 

3. จำนวนผูเขาสอบบัญชีแตละครัง้ (10คน – Man Day)  

ระยะเวลาในการเขา ตรวจสอบ เชน ถาเขาตรวจ 1 วัน ใช 

10 คน ถาเขาตรวจ 2 วัน ใช 5 คน 

(10 คน-วัน) 

ตรวจครั้งละ 3-5 วัน  

จำนวนผูตรวจ ครั้งละ 5-7 คน 

(10 คน-วัน) 

ตรวจครั้งละ - วัน  

จำนวนผูตรวจ ไมนอยกวา 

ครั้งละ 10 คน 

4. ตรวจสอบบญัชีรายตัวเจาหนี้ – ลูกหนี้ ทุกเดือน  

   (ตามวิธีการของผูสอบบัญชี) 

ทุกเดือน ทุกเดือน 

5. จัดทำรายงานผลเสร็จสิ้นนับจากวันท่ี ชสอ. 

    สงมอบงบการเงินที่แลวเสร็จใหแกผูสอบบัญชี 

จำนวน 10 ฉบับ 

ภายใน 5 วัน 

จำนวน - ฉบับ 

ภายใน 5 วัน 

6. คาธรรมเนยีม (บาท) 400,000.- 400,000.- 

7. ผลงานการสอบบัญชีสหกรณ (ปปจจุบัน) ปปจจุบัน 67 สหกรณ  

มีประสบการณ 94 สหกรณ 

ปปจจุบัน - สหกรณ  

มีประสบการณ 148 สหกรณ 
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ขอเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาคัดเลือกตามลำดับ ดังนี้ 

   1. บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด โดย นายมนตรี ชวยชู เปนผูสอบ

บัญชี และนายชูศักดิ์ ชวยชู เปนผูสอบบัญชีสำรอง 

   2. บริษัท เอ็น เอส เค สอบบัญชี จำกัด โดย นายสิรวิชญ ไพศาสตร เปนผูสอบ

บัญชี และนางสาวจันตา โปทาเมือง เปนผูสอบบัญชีสำรอง 

 

ขอเสนอแนะและขอคดิเห็นท่ีประชุม 

1. ขอมูลจากตารางการทำงานเขามาตรวจท่ี ชสอ.  11 ครั้งกับ 12 ครั้งตอป ในขณะที่เงิน

คาบริหารจัดการเทากัน ขอเสนอใหเปลี่ยนบริษัทผูสอบบัญชีบาง 

             (นายขจิต  หมูดี   ผูแทนจาก สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขปทุมธานี จำกัด) 

 

2.จากประสบการณเพราะว าเคยใช บร ิการตรวจสอบบัญช ี ก ับทั ้ง 2 ที ่มาแลว                         

ในความเห็นของผมคิดวาถาตองเลือก ผมเลือกคุณมนตรี ชวยชู เพราะวาทานคอนขางเขาใจเรื่องของการ

ลงทุนแลวก็ใหคำแนะนำตางๆ เกี่ยวกับเรื่องทางบัญชีใหกับสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตำรวจ จำกัด                   

ไดมากพอสมควร ก็ขออนุญาตเปน 1 ขอคิดเห็น 

              (พลตำรวจตรีดนุกฤต กลัมพากร ผูแทนจาก สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตำรวจ จำกัด) 

 

3. จากตารางเปรียบเทียบขอมูลการเขาทำงานแตกตางอยางเดียวก็คือในสวนของ 12 ครั้ง

ตอป ในเรื่องของหลักการบัญชีไมนาแตกตาง ขอเสนอบริษัทเอ็นเอสเค จำกัด เปนผูสอบบัญชี ชุมนุม

สหกรณ และเสนอใหมีการนับองคประชุม  

                (พันตำรวจเอกนที  ไชยานุพงศ  ผูแทนจาก สหกรณออมทรัพยโรงเรยีนนายรอยตำรวจ จำกัด) 

                          

                    หลังจากที่ผูแทนสหกรณสมาชิกไดแสดงความคิดเห็นพอสมควร ประธานกรรมการจึงได

เสนอตอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการคัดเลือกผูสอบบัญชี และนับองคประชุม ณ เวลานั้นมีจำนวน 112 คน 

 

          มติที ่ประชุม  เห็นชอบคัดเลือก นายมนตรี  ชวยชู  เปนผู สอบบัญชีชุมนุมสหกรณ  

ประจำปบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2568  และนายชูศักดิ์ ชวยชู เปนผูสอบบัญชีสำรอง จากบริษัท มนตรี

สอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 400,000 บาท (สี่แสนบาทถวน) ตามที่เสนอ 

ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

- บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด  59 เสียง  

- บริษัท เอ็น เอส เค สอบบัญชี จำกัด 36 เสียง 

- งดออกเสียง 17 เสยีง 



47 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ  

ประธานกรรมการ มอบหมาย นายพูนศักดิ ์  วาณิชวิเศษกุล กรรมการและเลขานุการ               

แจงที่ประชุมทราบเรื่องการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย สถาบันหรือองคกรที่ชุมนุม

สหกรณเปนสมาชิก ดังน้ี  

5.1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ประจำป 

2566 ภารกิจตามมาตรา 110 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.พ.ศ.2542 (ฉบับแกไขเพี่มเติม พ.ศ.

2553 และ พ.ศ.2562 

 (รายละเอียดตามหนังสือประกอบการประชุมใหญสามัญประจำป 2567 หนา 169-177) 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

    5.2  รับทราบการดำเนินงานของสมาคมสมาพันธสหกรณออมทรัพยและเครดิตใน

เอเชีย  (Association of Asian Confederation of Credit Unions : ACCU) 

 (รายละเอียดตามหนังสือประกอบการประชุมใหญสามัญประจำป 2567 หนา 178-182) 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

    5.3 คณะทำงานตรวจสอบขอเท็จจริง คดีความกับ บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรช่ัน  

         จำกัด แจงผลการสอบสวน 

         ประธานกรรมการ เชิญ นายวิทยา ประเทศ รองประธานกรรมการ และประธาน

คณะทำงานตรวจสอบขอเท็จจริง คดี บ.เมโทรฯ  นำเสนอผลการสอบขอเท็จจริงแจงที่ประชุมทราบ 

          สวัสดีทานผูแทนสมาชิก เรื่องของคดีเมโทรเปนเรื่องใหญนะครับเพราะวาเห็นพูดกัน

ทั่วไปในฐานะเปนประธานสอบสวนขอเท็จจริงวันนี้เราก็ตองมาพูดคุยกันวามันเกิดอะไรขึ้นกับ ชสอ.                   

ผมไดตรวจสอบตามเอกสารหลักฐานในหองไอที เอกสารเปนหมื่นหนาไดมีการเรียบเรียง และไลเรียงมา

ตั้งแตปทีเ่ริ่มดำเนินการ จนถึงปจจุบันวา ที่ผานมาเกิดอะไรขึ้น และวันนี้ก็มีความจำเปนจะตองพูดคุยกัน 

เพราะวา ชสอ. เปนของทานตองรักษาประโยชน ชสอ.  

สิ่งเกิดขึ้นก็คอืตั้งแต ชสอ. ไดทำสัญญากับ บ.เมโทรฯ เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2558 

ตอมาไดมีการฟองรองดำเนินคดี ศาลไดสั่งให ชสอ. ชำระเงิน จำนวนเงิน 85 ลานเศษ รวมดอกเบี้ยทั้งสิ้น 

123 ลาน 4 แสน ตอมาไดมีมติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 51  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2567 ไดมีการ

แตงตั้งคณะทำงานสอบสวนขอเท็จจริงคดี บ.เมโทรฯ  และตองขอเรียนวาคณะทำงานชุดนี้ไดทำงานอยาง

โปรงใส ตรงไปตรงมาไมมีบิดเบือนเขาขางฝายหนึ่งฝายใดทั้งสิ้น ผมยืนยันดวยศักดิ์ศรีของคณะกรรมการท้ัง

ชุด ประกอบดวย  
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                1. นายวิทยา ประเทศ    ประธานคณะทำงาน  

2. นายเกรียงศักดิ์ เนื้อศรีจัน    คณะทำงาน 

3. นายคำนึง โสตถิอุดม    คณะทำงาน 

4. นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล   คณะทำงาน 

5. นายเอนก ลวงลือ    คณะทำงาน 

6. นายชำนาญ อมตเวทย    คณะทำงาน 

7. ดร. สุริยะ ชมสีเมฆ    คณะทำงานและเลขานุการ  

 

โดยมีบทบาทหนาที่ 7 ขอ  จะไมขออาน เรื่องของการตรวจสอบไดจริงแลวก็เรียกบุคคลที่

เก่ียวของมาแลวก็ใหเจาหนาที่เก่ียวของ ไดใหความรวมมือกับคณะทำงาน 

 

รวมถึงการรายงานขอเท็จจริงใหกับที ่ประชุมไดทราบ คราวนี้มาดูเกิดอะไรขึ ้น ไดมีการ

ประกวดราคาซื้อโปรแกรมเริ่มแรกใชคำวาซื้อโปรแกรม โดยมีการเสนอราคาซื้อโปรแกรมจำนวน 18 ระบบ

พรอมเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณขอมูลลงวันที่ 29 มีนาคม 2556 ผลของการดำเนินการมีผูมายื่นซอง

จำนวน 3 รายนะครบัตามรายชื่อ  

1. บริษัท ฟกซ เอสโซซิเอท จำกัด  

2. บริษัท อิลิทเท็ค เทเลคอม จำกัด  

3. บริษัท ดีโบวล ประเทศไทย จำกัด  

 

จะเห็นวาไมมี บ.เมโทรฯ เขามายื่นซอง  ผลของการสอบราคา 3 บริษัท ที่ยื่นประมูล  อันดับ 

1 บริษัทดีโบวประเทศไทย ยื่นเสนอราคามา 316 ลานบาท อันดับ 2 บริษัท อิลิทเทค เทเลคอม จำกัด ยื่น

เสนอราคา 447 ลานบาทเศษ ไดเสนอที่ประชุมใหญอนุมัติโปรแกรมจำนวนเงิน 316 ลานบาท และอนุมัติ

ใหจัดทำงบศูนยคอมพิวเตอรอีก 120 ลานบาท  เมื่อกรรมการชุดที่ 40 ก็อยูที่ประมาณป 2556 ตอมาถาม

วา บ.เมโทรฯ เขามาไดอยางไร คณะกรรมการสืบสวนตั้งแตตนน้ำมาเลยจะเห็นวามีการแตงตั้งผูบริหารของ 

บ. เมโทรฯ เขามาเปนที่ปรึกษาของคณะเทคโนโลยี ของ ชสอ. ซึ่งผูบริหารทานนี้เปนเพื่อนกับกรรมการ 

ชสอ. คนหนึ่ง แตเปนเพ่ือนกันไมไดผิดอะไร           

 ผมจะไลเรียงความสัมพันธใหดู วาเกิดอะไรขึ ้น ตอมากรรมการชุดที ่ 41 เมื ่อวันที ่ 18 

พฤศจิกายน พ.ศ 2556 บ.เมโทรฯ เสนอให ชสอ. จาง บริษัท PSP ดวยจำนวนเงิน 4.6 ลานบาท โดยใชวิธี

พิเศษซึ่ง บริษัท PSP เปนบริษัทรวมทุนกับในเครือ บ.เมโทรฯ  กรรมการก็ตั้งขอสังเกตวาทำไมตองใชวิธี

พิเศษ จะเห็นวา บริษัท PSP กับ บ.เมโทรฯ มีกรรมการ 2 คน เปนผูบริหารทั้งอยูในบริษัททั้ง PSP ท้ัง          

บ.เมโทรฯ ถาเปนราชการหรือเปนทั่วๆไป ตองปรับตก และถือวาเปนผูมีสวนไดสวนเสีย ผมจะไลเรียงไปวา

มีผูบรหิาร 2 คน อยูใน บริษัทเมโทรฯ แลวก็อยูในบริษัท PSP ซึ่งมาตรวจสอบบริษัทท่ียื่นซอง ผลปรากฏวา

บริษัทท่ียื่นซองชื่อบริษัทดีโบวลไมผาน โดยใชเหตุผลวาไมเปนไปตามที่ ชสอ. ตองการ บริษัท อิเล็คทริคย่ืน
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มา 447 ลานบาท ไมผานเชนกัน เพราะวาวงเงินสูง และมีประธาน ชสอ. ในชุดที่ 41 เปนทั้งกรรมการ เปน

ทั้งประธานคณะเทคโนโลยี และก็เปนประธานตรวจรับ ขอมูลนี้จากหลักฐานทุกอยาง ในการเซ็นสัญญาดูวา 

บ.เมโทรฯ  เขามาไดอยางไร คณะกรรมการ ชุดที่ 42 ป 2557 ชสอ. ทำสัญญากับ บ.เมโทรฯ ในการ

ออกแบบพัฒนาติดตั้งโปรแกรม ก็คือ 2 บริษัท ที่ตรวจสอบ และตกไปแลวนะ มาทำสัญญากับ บ.เมโทรฯ 

โดยใชวิธีพิเศษ 9 ระบบหลักและระบบเสริม 18 ระบบ จากที ่ผมไดนำเรียนไปเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 

2558 ที่มาทำสัญญากับ บ.เมโทรฯ จำนวนเงิน 285,800,000 บาท การจางครั้งนี้ไมมีการประกาศประกวด

ราคาแตอยางใด โดยใชเหตุผลความจำเปนเรงดวน และก็ใชเหตุผลวา เนื ่องจากวาบริษัทเมโทร ฯ                       

เปนผูเชี่ยวชาญดานไอที และก็มีความเขาใจระบบ ตามที่ ชสอ. ตองการ ซึ่งสัญญา 4 ป เปนระบบชวงที่ 1 

คือเปนระบบหลักใน 1 ปแรก เปนระบบเสริมอีก 1 ปเปนปที่ 2 ชวงที่ 2 เปนเรื่องของบำรุงรักษาอีก 2 ป 

ซึ่งใชเวลาระยะเวลาสัญญาประมาณ 4 ป  

 

ขอสังเกตของคณะกรรมการสืบสวน  

1. ทำไมไมมีการประกาศใหมีการยื่นซองใหม ที่เราคุยกันทำไมตองใชวิธีพิเศษในการใช

เหตุผลตองเรงรีบเพื่อประโยชนสมาชิกถามวาโครงการนี้มีการดำเนินงานมาเกือบ 10 ป คือเริ่มตั้งแตศึกษา

มาตั้งแตป 2546 แตวาเวลาจะจัดจางทำไมตองใชวิธีพิเศษ  

2. ทำไมไมมีการจัดทำขอบเขต TOR เงิน 200 กวาลานแตไมมี TOR เปนขอสงสัย ไดติดตาม

ไปเรื่อยๆ บ.เมโทรฯ เปนผูดำเนินการจัดทำสัญญา ใสรายละเอียดสัญญาให มาทำสัญญากับ ชสอ.  

3. การดำเนินงานมีการแตงตั้งประธานกรรมการ ชสอ. เปนกรรมการเทคโนโลยีฯ และเปน

กรรมการตรวจรบัดวย  

4. การจางสัญญากับ บ.เมโทรฯ ที่อางวาการมีการสอบราคากลางเรียบรอยแลว เปนไปตาม

มาตรฐาน ขอสังเกตวา เปนความจริงหรือไม เพราะวาซอฟตแวรไมมีราคากลาง  

5. ชื่อของกรรมการ 2 คนของ บ.เมโทรฯ  และเปนกรรมการของ  PSP แลวทำใหบริษัทที่ย่ืน

ซองตกไป ตรงน้ีคือขอสังเกตของคณะกรรมการ เพราะไดมีการประชุมสอบสวนเรื่องนี้ 7 ครั้ง 

6. เมื่อ PSP เขามาพิสูจนโปรแกรมของดีโบวล แลวปรากฏวาไมผาน ตอมาไดจาง บ.เมโทรฯ 

ซึ่งเปนบริษัทแมของ PSP ถาเปนการจางในรูปแบบของราชการหรือวาเปนการทั่วๆ ไปถือวาเปนการเปน

การฮั้วประมูลหรือไม และตรวจสอบลึกลงไปอีก ไมพบบริษัท PSP เปนที ่ปรึกษาดานพิสูจนโปรแกรม                 

ที่บอกวา บริษัท PSP มีความเชี่ยวชาญเรื่องของโปรแกรม พิสูจนโปรแกรม กรรมการตรวจสอบพบวาที่                

จดทะเบียนไมใช จากที่ระบุวาบ.เมโทรฯ เปนผูเชี่ยวชาญดานไอทีจากการตรวจพบวา บ.เมโทรฯ ไดระบุ

แหงพาณิชยกิจของวาเปนบริษัทที่ขายอุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณสำนักงาน เครื่องปริ้นเตอร และบริการ

ใหเชาพื ้นที ่แมขาย ผานระบบเครือขาย โดยไมปรากฏวาในทะเบียนพาณิชยเปนผู ใหบริการเขียน                        

และออกแบบโปรแกรม จะถือวาเปนผูเชี่ยวชาญดานโปรแกรมหรือไม  ที่ใชเหตุผลวาเนื่องจากวา บ.เมโทรฯ 

เปนผูเชี่ยวชาญดานโปรแกรมที่ผมไดนำเรียน ตั้งแตตนใชหรือไม จากการตรวจสอบซึ่งในการจดทะเบียน

พาณิชยไมพบวาเปนผูเชี่ยววชาญดานโปรแกรม 
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7. มีการจัดทำ TOR ในกรอบของการดำเนินการตามมาตรฐานสากล แตกลับใชบลูปริ้น เปน

ของ บริษัท PSP เปนกรอบการในการดำเนินงาน ในการทำสัญญาซึ่งทำใหสัญญา ถือเปนการเสียเปรียบ ไม

เปนธรรมกับ ชสอ. หรือไม เดิมที่ผมไดนำเรียนไปแลวก็การจางครั้งแรกใชคำวาซื้อโปรแกรม บริษัทมายื่น

ซอง แตพอ บ.เมโทรฯ ไดมาถึงวันนี้ใชคำวา ออกแบบและพัฒนา พอจาง บ.เมโทรฯ เสร็จก็มีการตรวจรับ 

Kick Off งวดที่ 1 ใชเงิน 10 ลานบาท งวดที่ 2 งวดที่ 3 งวดที่ 4 รายงานการตรวจรับแตละงวดมีเงื่อนไข

อะไรบาง มีขอแกไขตางๆ คอนขางเยอะ งวดละประมาณเกือบ 19 ลานบาท ผมจะชี้ใหเห็นวาแตละงวดจะ

ใชเงินประมาณ 10-18 ลานเศษ เกือบ 19 ลาน  

8. ขอสังเกตของคณะกรรมการ การตรวจรับงานงวดที ่ 2 ชวงที ่ 1 คือเปนระบบหลัก 

ความเห็นของคณะกรรมการเรื่องของการถายโอนสมาชิก ก็คือ มีปญหาหลายประการ การตรวจทะเบียน

หุน เงินฝาก ซึ่งตองมีการแกไขเชิงระบบ เรื่องของบันทึกโอนยายเขาเรียกเปน Ticket และ แตละ Ticket 

รวมทั้งหมดที่ตองแกไขประมาณ 14 จุด และความเห็นของคณะกรรมการก็คือ จะตองมีการเรื่องของการ

ลาออกของสมาชิกตองมีการแกไขอะไรตางๆ มากมาย เรื่องของสินเชื่ออะไรตางๆก็คือมีขอ Comment 

ของคณะกรรมการในงวดที่ 2 แตก็ตองมีการตรวจรับ และก็จายเงินไป ผมขออานมติกรรมการของชวงที่ 1 

งวดที่ 2 นิดหนึ่ง มติกรรมการบอกวารับมอบงานชวงที่ 1 งวดที่ 2  ตามที่ บ.เมโทรฯ สงมอบ เห็นชอบให

เสนอผลการตรวจรับใหคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศไดทราบ และก็เห็นชอบเสนออำนวยการ เพ่ือ

พิจารณาเสนอดำเนินการ เพื่ออนุมัติเงินจายใหกับ บ.เมโทรฯ อันนี้คอืงวดที่ 2  

9. มาดูงวดที ่ 3 ก็ม ีป ญหาตามมา ระบบ ATM ตองมีแผนอะไรตางๆนั ้นก็ค ือเป นขอ

ขอบกพรองที่ตองแกไขตางๆ พอสมควร ซึ่งจะตองมีการแกไขอยูที่ประมาณ 14 จุด ซึ่งจะตองมีการโอนยาย

อะไรตางๆ เกิดปญหาในขั้นตอนโอนยายขอมูล ซึ่งคณะกรรมการบอกวาเปนการออกแบบ และพัฒนา 

กรรมการจึงมีมติตรวจรับ และจายเงินในงวดท่ี 3  เชนเดยีวกันในงวดที่ 2 ก็มีปญหาก็บกพรองท่ีตองแกไขก็

เยอะแยะมากมาย แตก็ตรวจรับแลวก็จายเงินไป งวดที่ 4 ก็เชนเดียวกัน งวดที่ 3 ก็มีปญหาสะสมมาจาก

งวดที่ 2 งวดที่ 3 งวดที่ 4 อันนี้ผมยกมาจากที่มีการรายงานเลย ไมมีอะไรที่เพิ่มเติมไปเลยมียกประเด็น

ปญหาที่เกิดขึ้นในเอกสารหลักฐานที่ผมตรวจในหองไอที งวดที่ 4 ไดมีการตรวจรับ และจายเงินไป  

 

 งวดที่ 5 ที่มีปญหาและมีการฟองรองกัน ประเด็นที่สำคัญคือ ที่คณะกรรมการชุดที่ 44 เมื่อป 

2559  ที่มีการชะลอการจายเงิน และไดมีการฟองรองกัน ผมจะไลเรียงใหดูวา ชวงที่มีการฟองรองเกิดอะไร

ขึ้น คณะกรรมการเมื่อกอนที่ชุดที่ 44 เขามา ชุดที่ 43 เมื่อป 2558 ไดมีการตรวจรับงานงวดที่ 5 ที่ไมได

จายเงิน และมีปญหากันตรงตรวจรับงานงวดที่ 5 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 โดยไดเสนอดำเนินการ

อนุมัติจายเงินวันที่ 30  พฤษภาคม ซึ่งใกลจะหมดวาระแลว เพราะจะมีการประชุมใหญสามัญประจำป ใน

วันที ่ 4 มิถุนายน 2559 ตอนนี้ประเด็นพบวา กรรมการก็คุยกันวาทำไมเขาไมจายเงินไปในชุดที ่ 43 

เพราะวาเปนชุดที่ตรวจรับแลวก็มีมติอนุมัติใหจายจะไดไมมีเหตุการณเกิดขึ้น จากนั้นพอมาให ชุดที่ 44 

เซ็นเช็คก็มีการตรวจสอบ ตองมาดูไลเรียงกันวาชุดที่ 44 เขามาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ทำอะไรไปบาง แลว

เหตุใดถึงจาย แตอีกกลุมนึงบอกไมจายเปนเพราะอะไร ก็เปนขอสงสัยของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ตอมา
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ขอนำเรียนวามีเวลาตั้งแตวันที่ 27 พฤษภาคม วันตรวจรับ อนุมัติใหจายวันที่ 30 พฤษภาคม ดำเนินการ

อนุมัติ วันที่ 30  ก็มีเวลาอีกประมาณ 4-5 วัน เพราะวาที่ผานมางวดที่ 1 - 4 ก็จะจายเงินอยูที่ประมาณ               

5 - 11 วัน ประมาณนี้เพราะวากรรมการชุดใหมที่เขามา จะยังไมมีการแตงตั้งคณะอำนวยการ ที่มีอำนาจ 

ลงนาม เพราะวาตองเสนอธนาคาร แจงผูมีอำนาจลงนาม ตองมีการประชุมแตงตั้งชุดที่ 44 ผูที่จะมีอำนาจ

ลงนามประมาณ 4-5 คน และก็ตองใชเวลา  ตรงนี้คือขอสังเกตของคณะกรรมการ 

 

ตอมามีหนังสือจาก สกจ.นนท มา เพราะวามีการประชุมใหญสามัญประจำป ในวันที่ 4 

มิถุนายน มีหนังสือจาก สกจ. นนทบุรี สงมาเมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 รายละเอียดแจงวามีขอรองเรียน 

จากสมาชิกสหกรณสมาชิก เรื่องของการใชงบประมาณในการจัดอบรมชี้แจงความคืบหนาของโปรแกรม 

โดยใชเหตุผลวา มีการชี้แจงความคืบหนาของโปรแกรม เหตุผลที่ไปจัดประชุมที่โรงแรมริชมอนด กอนการ

จัดประชุมใหญในวันที่ 4 มิถุนายน 2559 (แจงฝายจัดการเปด slide จม.จากสำนักงานสหกรณ)  เนื้อเรื่อง

คือ “สำนักงานสหกรณจังหวัดนนทบุรี พิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหการบริหารงานกิจการของ ชสอ. เปนไป

อยางซื่อสัตยโปรงใส มีความรับผิดชอบ สรางการมีสวนรวม มีการใชกระบวนการบริหารจัดการเพื่อการใช

ทรัพยากรอยางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล คุมคา ประหยัดเปนประโยชนสูงสุด แกผูมีสวน

ไดสวนทุกฝายอยางเปนธรรม อันจะสงผลใหเปนที่เชื ่อถือและยอมรับจึงเห็นควรพิจารณาใหเลื่อนการ

ประชุม วันที่ 3 มิถุนายน 2559  แตที่ประชุมดำเนินการชุดที ่ 43 มีมติไมเลื่อน พอมาชุดที่ 44 ก็เขามา

บริหารงาน ขออนุญาตเอยนาม ทานประธาน พลโท ดร.วีระ วงศสรรค เปนประธานกรรมการชุดที่ 44 

ไดรับคัดเลือกเขามาก็มีการเสนอใหชุดนี้เซ็นเช็ค งวดที่ 5 ที่ยังไมไดจาย เพราะวาชุดที่ 43 สงมอบวันที่ 27 

พฤษภาคม 2559 แลวมีมติใหจายวันที่ 30 พฤษภาคม 2559  พอเดือนมิถุนายนคณะกรรมการชุดที่ 44        

เขามา มีการเสนอใหเซน็เช็ค 18 ลานเศษ ชวงที่เซ็นเช็คมีทานพลตำรวจโทมงคล กมลบุตร ซึ่งทานมีอำนาจ

ลงนามในกรรมการชุดที่ 44 เนื่องจากทานเห็นวาเงินจำนวนมาก ทานก็เลยยังไมเซ็นเช็คฉบับนี้ เพิ่งเปน

กรรมการชุดใหมเขามา ขอมูลนี้ผมคุยจากที่ผมเชิญทานมงคล มาสอบนะวาทำไมถึงไมยอมเซ็นเช็ค ทาน

บอกวาไมรู วาชุดที่แลวทำอะไรไปบาง ตรวจรับแลวมันมีปญหาอะไรหรือไม หรือมีขอบกพรองอะไรหรือ

เปลา จึงขอตรวจสอบกอน เพราะเพ่ิงเขามาเปนคณะกรรมการใหม  

ตอมาเม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เก่ียวกับการรองเรียนของสมาชิก สงมา 2 ฉบับ หนังสือมา

วามีการรองเรียนจากผูแทนสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

จัดหาโปรแกรมสมาชิก กับกรณีบริษัท PSP ซึ่งเปนบริษัทที ่ปรึกษาของ ชสอ. ไดพิสูจนประสิทธิภาพ

ความสามารถในการใชโปรแกรมปรากฏวาบริษัทดีโบลท             ไมผานการพิสูจนประสิทธิภาพ และ

ความสามารถเนื่องจากไมตรงตามความตองการทำให ชสอ. ตองเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจางเปนวิธีพิเศษ

และไดเลือก บ. เมโทรฯ เปนผูรับจางและผูแทนสมาชิกจึงมารองเรียนเพ่ือสอบถามขอมูล ดังนี้  
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1. ผูถือหุนผูถือหุนของ บริษัท PSP จำกัด เปนบริษัทที่ปรึกษาโครงการของ บริษัทเมโทรซิส

เต็มฯ เปนผูรับจางของ ชสอ. มีสวนเกี่ยวของมีความสัมพันธกันหรือไมอยางไร ตามที่ผมนำเรียนไปเมื่อ

สักครู ที่บอกวาบริษัทมีผูบริหาร 2 คนอยูใน PSP แลว บ.เมโทรฯ เขามาตรวจสอบใหคนที่ยื่นซองตกไป 

2. เหตุใดจึงเรงรีบทำสัญญากับ บริษัทเมโทรฯ ที่เปนผูรับจาง  

3. ไดทำสัญญากับบริษัทเมโทรซิสเต็มฯ เปนผูรับจางเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เปนเงิน 

285 ลานบาทเศษ เหตุใดจึงจายคาจางใหแกผูรับจาง เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ทั้งที่งานยังไมเริ่ม  

4. สหกรณออมทรัพยตนแบบเพื่อการพัฒนาโปรแกรม 18 ระบบ จากเดิมมี 16 สหกรณนำ

รองตอมาเหลือ 15 สหกรณ จำนวนลดลง จะทำใหเกิดความเสียหายตอประสิทธิภาพ ความสามารถของ

โปรแกรมหรือไม อันนี้ก็เปนความหนังสือจาก สกจ.นนทบุรี ที่สงมาใหคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 

ทาง สกจ.นนทบุรี  ให ชสอ. รายงานชี้แจง เพราะวาเขามองวาเพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการดำเนินการ ให 

ชสอ. ทำรายงานชี้แจงขอเท็จจริงภายใน 60 วัน  

นี่คือเหตุผลตางๆ ที่ทำใหชะลอการจายเงิน  หลังจากนั้นคณะกรรมการชุดที่ 44 ทำอะไรบาง

หลังจากที่มีหนังสือจาก สกจ.นนทบุร ีเขามา 

ทานมงคลไมยอมเซ็น แจงวาขอตรวจสอบกอน หลังจากนั้นคณะกรรมการชุดท่ี 44 ก็ไดมีการ

มอบผูเชี่ยวชาญดานโปรแกรมจากพระนครเหนือ 2 ทาน เขามาตรวจสอบโปรแกรมผูเชี่ยวชาญมีความเห็น

ดังนี้  

 

 

ขอบกพรองจากการตรวจสอบของผูเช่ียวชาญ พบวา 

โปรแกรมมีความย ืดหยุ นต ่ำ  ไม ม ีค ุณภาพ ระบบความปลอดภัยไมมีมาตรฐาน ไมมี

รายละเอียดความสามารถของฟงกชั่น ตัวอยาง หนาจอไมสมบูรณ ไมพบรายการ T-Test ทดสอบระบบ 

ความเร็วชา ตอบสนองไมชัดเจนไมพบ แบบที่ชัดเจนแลวก็อีกเยอะแยะมากมายนี่คือเหตุผลที ่ชุด 44                      

ขอชะลอการจายเงิน ตองเรียก บ.เมโทร เขามาแกไขใหกอน ถึงจะจายเงิน 

ตอมาเมื ่อว ันที ่ 22 กรกฎาคม 2559 นะครับ  ชสอ. ไดเปดรับฟงความคิดเห็น ไดเชิญ                        

16 สหกรณนำรองเข ามา ที ่จ ัดจางเมโทรทำโปรแกรม แตใช งานไดแคเพียง 1 สหกรณ ผิดปกติ 

คณะกรรมการก็สงสัยวาทำไม 16 สหกรณ แตในสัญญาเขียนวาตองใชงานไดไมนอยกวา 1 สหกรณ 16 

สหกรณ ตองใชงานไดไมนอย 1 สหกรณ  ทานผูแทนสหกรณสมาชิก เห็นวาสัญญาฉบับนี ้ เสียเปรียบ

หรือไม พบวามีขอบกพรอง 24  ขอ จาก 16 สหกรณนำรอง ซึ่งพบขอบกพรองเยอะแยะมากมาย  

 

การทดสอบใชงานโปรแกรม ตัวโปรแกรม Error เยอะมากแมแตฟงคชั่นพื้นฐานก็ยังมี Error 

ในการใชงาน ความยุงยากของการใชงานโปรแกรม โดยยกตัวอยางหนาจองานประมวลผล ใชงานยากมาก 

หลายขั้นตอนเกินไป โปรแกรมประมวลผลชา โปรแกรมใชงานยาก มีระบบรักษาความปลอดภัยมากทำให

ปรับแกไขไดยาก หนาตาโปรแกรมใชงานไมสะดวก รายงานผลไมได ทดสอบดีแตเวลาใชงานไมดี 
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ฯลฯ เยอะแยะมากไลเรียงเต็มไปหมด ผมไมตองอานนะครับ เพราะวาอันนี้คือเปนขอบกพรองทั้งหมดที่

เรียกประชุมสหกรณนำรองมารวมทั้งหมด 1,042 Ticket ขอมูลนี้ผมดูจากหองไอทีมาเลยยกมาทั้งหมดเลย

ไมไดมีอะไรเพิ่มเติมเลยไมมีอะไรนอกเหนือ 

การส งมอบงานดวยงวดที ่  5 จะต องมีการส งงานระบบเขาเร ียกวา Beta Version  

หมายความวา ยังไงโปรแกรมที่อยูในระยะพัฒนาและผานการทดสอบจากทีมพัฒนาโปรแกรมเรียบรอยแลว 

โดยมีฟงกชันของงานครบถวนทั้งหมดวัตถุประสงคของการนำเสนอเบตาเวอรชั่นเพื่อทดสอบการใชงานได

จริงอยางมีประสิทธิภาพ รับฟงการตอบรับจาก 16 สหกรณนำรอง รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจรับ นี่ก็คือเหตุผลที่วาตรวจรับไดหรอืไม แตวาก็ไดตรวจรบัไปแลว  

 

 

   เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ตอมาคณะกรรมการชุดที่ 44 เพิ่งเขามาทำอะไรบาง 

   ไดขอหาร ือกับ บ.เมโทรฯ ให แกไขร วมกัน แกไขเรื ่องของโปรแกรมใหเร ียบรอย                      

จากขอบกพรองตางๆ ที่ผมไดไลเรียงมาเมื ่อสักครู  จึงมีเหตุผลที่ตองชะลอการจายแลวขอใหมาแกไข                

ใหเรียบรอยแลว ก็จะรวมทั ้งงวดที่ 6 ที ่จะสงมอบงวดสุดทายดวย แลวจะจายเงินพรอมกันเลย ทีแรก                    

บ.เมโทรฯ ยินดีที่จะแกไข และก็ยอมให ชสอ. จายเงินพรอมกัน ในงวดที่ 6 อันนี้ก็เปนบรรยากาศที่เรียกมา

ประชุมคุยกันเหมือนจะดี 

 

   25 สิงหาคม 2559 ไดเชิญ บ.เมโทรฯ มาอีกครั ้ง เชิญมาหารือแกไขรวมกัน ในการใช

โปรแกรมสหกรณนำรองอีก โดยมีมติท่ีประชุม มีบริษัทที่ปรึกษาสงมอบ เราก็ไดเชิญมาเขารวมดวย หนังสือ

ที่เราทำไปแลวก็แจงกลับมาทั้งชุมนุมสหกรณ ตรงน้ีคงไมตองบอกอะไรทุกอยางมีหลักฐานหมด 
 

  วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ชุดที่ 44 มีหนังสือถึง บ.เมโทรฯ แจงทราบผลการตรวจสอบการสง

มอบงาน ชวงที่ 1 งวด 1-5 ชสอ. ไดมอบท่ีปรึกษาโครงการฯ ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาโปรแกรมทำ

การตรวจสอบงานที่บริษัทสงมอบแลวพบวาการสงมอบมีขอบกพรองและรายละเอียดไมครบถวนสมบูรณ 

จึงขอแจงปญหาและกำหนดใหบริษัท แกไขภายใน 30 วัน และขอชะลอการจายเงินชวงที ่ 1 งวดที่ 5                  

โดยผนวกไปจายพรอมกับการตรวจรับงานชวงที่ 1 งวดที่ 6 เมื่อไดดำเนินการเรียบรอยแลว หนังสือที่เรา

แจงไปถึง บ.เมโทรฯ  
 

 วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ก็มีหนังสือไปถึง บ.เมโทรฯ อีกเรื่องของการตรวจรับงานชวงที่ 2 

งวดที่ 1 ก็คืออันนี้เปนระบบเสริม เรื่องของในงวดที่ 6 ใหดำเนินการใหเรียบรอยมีผลการใชโปรแกรมจริง

ของ 10 สหกรณพิสูจนวาใชงานไดจริง อีกทั้งยังไมไดนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา

ชวงที่ 2 ใหกับ ชสอ.  ชสอ. จึงไดแจงรายชื่อสหกรณ 10 สหกรณไปให บ.เมโทรฯ ไดมาแกไข จะเห็นไดวามี

การตดิตามทุกเดือน บางเดือน 2 ครั้งดวยซ้ำไปที่แจงไปที่ บ.เมโทรฯ 
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21 พฤศจิกายน 2559 ชสอ. มีหนังสือถึง บ.เมโทรฯ  4 ฉบับ  

ฉบับที่ 1 เรื่อง แจงยืนยันการสอบสงมอบงานชวงที่ 1 งวดที่ 1-5 และการแกไขขอบกพรอง 

ฉบับที่ 2 เรื่อง ขอชะลอการชำระเงินคาบริการศูนยขอมูลหลัก และบริการบุคลากรไอที  

ฉบับที่ 3 เรื่อง ขอใหบริษัทตามสัญญาจาง งานชวงที่ 1 งวดที่ 6 

ฉบับที่ 4 เรื่อง ขอใหบริษัทปฏิบัติตามสัญญาจาง งานชวงที่ 2 งวดที่ 1 

 

จากนั้นเมโทรก็มีหนังสือแจงมายัง ชสอ.  

1. ชสอ. มีหนาที่ตองจายเงินงวดท่ี 1 ชวงท่ี 1 งวดท่ี 5 ใหแก บ.เมโทรฯ  

2. บรษิัทมีสิทธิ์เรียกคาเรียกเก็บคาบริการศูนยขอมูลหลักและบริการบุคคลไอที 

3. บริษัทไดสงมอบงานชวงที่ 1 งวดที่ 6 ครบถวนเรียบรอยแลว ซึ่งชุดที่ 44 เขาชะลอตั้งแต

งวดที่ 5  แตยังสงมอบงานมาอีก เพราะวาที่ศาลสั่งให ชสอ. จาย เราตองจายเงินงวดท่ี 6 ดวย ท่ีตรวจสอบ

พบมาเปนอยางนี้  

ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการ ชุดที่ 44  มีหนังสือถึงบริษัทเมโทรฯ เชิญประชุม

เพ่ือปฏิบัติตามสัญญาใหมาประชุมเพ่ือหารือแกขอขัดของหรือวาขอพิพาทในการปฏิบัติตามสัญญาออกแบบ

ใหมาประชุมในวันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 17:00 น เพื่อใหขอมูล ใหไดขอสรุปที่มีความเห็นตรงกันแต

บริษัทไมมา ในวันที่ 6 มกราคม 2560 ไดเชิญมาประชุมอีกครั้ง แจงวา หากไมมาประชุมวันที่ 9 มกราคม 

2560 อีกครั้งโดยแจงหากไมมาประชุมตามกำหนด ชสอ. มีความจำเปนตองบอกเลิกหนังสือสัญญา ตองขอ

ถือหนังสือที่สงมาฉบับนี้เปนการบอกเลิกสัญญาแจงให บ.เมโทรฯ  ทราบและขอสงวนสิทธิ์การเรียกคาจาง 

พรอมคาเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ปรากฏวา บ.เมโทรฯ ไมมาตามที่ ชสอ.  แจงไว  

วันที่ 14 กุมภาพันธ 2560 บ.เมโทรฯ ฟอง ชสอ. เลย เรียกคาเสียหาย 204 ลานบาทเศษ                   

ไปถึงศาล ศาลจังหวัดนนทก็นัดใหมีการไกลเกลี่ยกันทั้งสองฝายทั้ง ชสอ. และ บ.เมโทรฯ โดยมีผูบริหารทั้ง 

2 ฝายเขารวมไกลเกลี่ยกัน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560  ผลของการไกลเกลี่ย คือคุยกันไมรูเรื่อง พูดงายๆ 

ยินดีที่จะมีการเจรจาพูดคยุ แตตอมาคุยกันไมรูเรื่องแลว เพราะวาฟองกันไปแลว  

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560  ศาลจังหวัดนนทไดนัดคูความมาไกลเกลี่ย และแจงผลการเจรจา

นอกศาล ผลปรากฎวา บ.เมโทรฯ ไมยอมรับเงื่อนไข ของ ชสอ. เกี่ยวกับการชี้แจงขอบกพรองในงวดงาน 

ตามที่ ชสอ. ไดแจง จึงทำใหไมสามารถตกลงกันได ศาลจึงดำเนินกระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนตอไป 

และ ชสอ. ไดมอบหมายคณะทำงานดานกฎหมาย ไดเตรียมการตอสูคดี และยื่นฟองเรียกคาเสียหายตอ                   

บ.เมโทรฯ ดวยแลวเชนกัน ในสวนนี้ขอใหสหกรณสมาชิกมั่นใจไดวาคณะกรรมการ ชสอ. จะปกปองรักษา

ประโยชนขององคกร อยางเต็มความสามารถ 

วันที่ 26 มิถุนายน 2560  ชสอ. ไดทำสัญญาจางกับ สำนักงานทรงวุฒิทองสะอาดทนายความ 

ทำหนาที่เปนทนายใหกับ ชสอ. เพ่ือดำเนินการทางศาล กับคดีเรื่องของคดี บ.เมโทรฯ เปนวงเงินจำนวนเงิน 

2,000,000 บาท 
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ต อมาเด ือนสิงหาคม 2560 ไดม ีรายงานผู ตรวจสอบกิจการ เร ื ่องของคด ี บ.เมโทร                   

ผูตรวจสอบกิจการ ไดแจงวาไดมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีทำสัญญากับ บ.เมโทร พบวา 

    1. การจางบริษัท PSP เพื่อพิสูจนโปรแกรมของ บริษัทดีโบวลประเทศไทย จำกัด 

ไมพบหลักฐานการจาง ทำถูกตองตามระเบียบวาดวยการพัสดุหรือไม 

    2. การจาง บ.เมโทรฯ โดยวิธีพิเศษ โดยอางเหตุผลความจำเปนเรงดวน อาจไม

เปนไปตามเหตุผลที่กลาวอาง  

    3. ไมปรากฏวาบ.เมโทรฯ เปนผูใหงานเขียนแบบ และหรือออกแบบโปรแกรม

ซอฟตแวรแตอยางใด ที่บอกวาบริษัทเปนผูเชี่ยวชาญดานไอทีใชไหม ผมไดตรวจสอบทีแรกระบุทะเบียน

พาณิชยของกิจการของ บ.เมโทรฯ คือเขาตรวจสอบไวหมดแลว ซึ่งตรงกับที่ผมตรวจสอบไว  

               4. ไมปรากฏวาการจางบริษัทเมโทรทำ TOR  เงิน 200 กวาลานบาท ไมมี 

TOR ซึ่งตามหลักสากลเน่ียจะตองมี TOR และก็ใช Blue print ของบริษัท PSP ท่ีมาตรวจสอบเปนกรอบใน

การดำเนินการ ภาษีการสงมอบและการตรวจรับงานชวงที่ 1 งวดที่ 2-4 กระทำโดยถูกตองตามเจตนารมณ

ของสัญญาหรือไมนะครับอันนี้คือเหตุผลของกรรมการชุดที่ 44 ป 59 ที่ชะลอการจายเงิน นี่ศาลชั้นตนก็ให

เหมือนเราแพคดีเพราะเราจะตรวจรับไปเรียบรอยหมดแลวแตละงวด และมีคำพิพากษาทั้งศาลชั้นตนศาล

อุทธรณก็ใหเราชำระเงินมาจนถึงศาลฎีกาใหชำระอีก 85 ลานเศษรวมดอกเบี้ยก็ 123 ลานบาท รวมแลว

คาเสียหายไป 200 กวาลานบาท             

 

   หลังจากศาลตัดสินแลวกรรมการชุดท่ี 51 ทำอะไรบาง ที่บอกวาเราจายชา ซึ่งก็มีขั้นตอน

กระบวนการ ดังนี้  

ลำดับ วันที่ รายละเอียดการดำเนินการ 

1 วันอังคารท่ี 16 มกราคม 2567 ศาลฏีกาอานคำพิพากษา 

2 วันพฤหัสบดีท่ี 18 มกราคม 2567 รายงานผลคำพิพากษาใหคณะกรรมการดำเนินการทราบ 

3 วันศุกรท่ี 19 มกราคม 2567 ขอคัดถายคำพิพากษา (ไดรบัเอกสารเวลา 15.00 น.) 

ยื่นคำแถลงขอใหศาลคิดคำนวณหนี้ตามคำพิพากษา 

4 วันเสารท่ี 20 มกราคม 2567 จนท.ศาลมาปดหมายคำบังคับให ชสอ. (ตรงกับวันหยุด) 

5 วันจันทรที่ 22 มกราคม 2567 พบหมายที่ จนท. มาปดไว แตหมายพิมพผิด จึงแจง จนท.ศาลให

แกไข 

6 วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567  เสนอคณะกรรมการอำนวยการเพ่ือใหขออนุมัติ คณะกรรมการ

ดำเนินการ จายเงินตามคำพิพากษา (คณะกรรมการ
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อำนวยการ จึงมีมติใหขออนุมติจายเงนิโดยมติเวียน

คณะกรรมการดำเนินการ) 

 ไดรับขอมูลการคำนวณหนี้จากศาล 

7 วันศกุรที่ 26 มกราคม 2567 ฝายจัดการจัดทำบันทึกขอมติเวียนคณะกรรมการดำเนินการ 

8 วันจันทรที่ 29 มกราคม 2567 1. คณะกรรมการดำเนินการ มีมติอนุมัติใหจายเงินตามที่

คณะกรรมการอำนวยการเสนอขออนุมัติ 

2. จนท.นำสงหมายคำบังคับคดีฉบับที่แกไขใหชุมนุมสหกรณ 

9 วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 ฝายจัดการทำบันทึกขอทำเช็คสั่งจายเงนิตน+ดอกเบ้ีย เพ่ือวางศาล 

10 วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 นำเช็คไปวางศาลเพื่อชำระเงินตามคำพิพากษา 

 

ตรงนี้เปนประเด็นที่บอกวาชุดนี้จายเงินชา ขอนำเสนอตารางการจายในการตรวจรับ และการ

ทำจายเงินในแตละงวด 

ลำดับ รายการ จำนวนเงิน(บาท) วันตรวจรับ ดำเนินการอนุมัต ิ สั่งจายเช็ค 

1 คาพัฒนาโปรแกรมฯ 

ชวงท่ี  1 งวดที่ 1 

10,000,000 25 มิถุนายน 2558 18 กรกฏาคม 2558 28 กรกฏาคม 

2558 

2 คาพัฒนาโปรแกรมฯ 

ชวงท่ี  1 งวดที่ 2 

18,949,744 5 พฤศจิกายน 2558 25 ธันวาคม 2558 30 ธันวาคม 2558 

3 คาลิขสิทธ์ิการใช

ซอฟตแวร oracle และ 

IBM WebSphere 

29,018,000 9 พฤศจิกายน 2558 25 ธันวาคม 2558 30 ธันวาคม 2558 

4 คาพัฒนาโปรแกรมฯ 

ชวงท่ี  1 งวดที่ 3 

18,949,744 22 มกราคม 2559 20 กุมภาพันธ 2559 3 มีนาคม 2559 

5 คาพัฒนาโปรแกรมฯ 

ชวงท่ี  1 งวดที่ 4 

18,949,744 23 มีนาคม 2559 23 เมษายน 2559 3 พฤษภาคม 2559 

6 คาพัฒนาโปรแกรมฯ 

ชวงท่ี  1 งวดที่ 5 

18,949,744 27 พฤษภาคม 2559 30 พฤษภาคม 2559 คียขอมูลสั่งจายเช็ค

วันท่ี  27 มิถุนายน 

2567 

รวมเปนเงิน 114,816,976 
   



57 

 

     Slide สุดทาย เรื่องนี้ไมอยูในสัญญา หาก บ.เมโทรฯ ดำเนินการตามสัญญา 4 ปแลวเสร็จ 

ตองเสียคา Maintenance และ 18 ระบบ คาเชาศูนย คาบุคลากร คาบำรุงรักษาปละ 40 ลานบาท ไมอยู

ในสัญญา จำนวนเงินคาเสียหายทั้งหมด 223 ลานบาทเศษ ตั้งแตงวดที่ 1 คาธนาคาร คา TOT คาบริการ

ตางๆ ความเสียหายรวมทั้งสิ้น  223 ลานบาทเศษ ก็ประมาณนี้ที่เราไดสอบสวนมาทั้งหมดอยูในเอกสาร

หลักฐานทุกอยางไมมีอะไรเพิ่มเติมแมแตนิดเดียวแลวไมมีเอื้อตอใครทั้งสิ้น ก็ขอนำเรียนไปนี้ผมคนหนึ่งจะ

ไมยอมให ชสอ. เกิดความเสียหายและเปนแหลงแสวงหาประโยชนอันใดๆทั้งสิ้นและผมขอนำเรียนแบบนี้ 

พวกเราตองชวยกันปกปอง ชสอ. ใหมีความเชื่อม่ันกับ สมาชิกทั่วประเทศ ขอบคุณครบั  

 

ขอเสนอแนะและขอคดิเห็นท่ีประชุม 

                     1. ผมเปนประธานกรรมการ ชสอ . ในชุดที่ทานไดกลาวถึง ไมวาจะเปนในหองประชุมนี้

หรือสงตามไลนหรือจากเอกสารที่วอนไปทั่วประเทศ แตผมไมเคยชี้แจงผานทางสถานที่เหลานั้นเลยเพราะ

ผมถือวาผมจะชี้แจงเฉพาะในการประชุมใหญและมีการบันทึกรายงานการประชุมเทานั้น ผมเปนกรรมการ

ชุมนุมตั้งแตป 2529 ชุดที่ 41 จนกระทั่งสุดทายผมเปนชุดท่ี 43 กอนที่จะมีการฟองรองในปชุดที่ 44 ที่ไดมี

การชี้แจงวาคดี บ.เมโทรฯ เปนมหากาพยซึ่งเปนเรื่องจริง ผมจะสรุปวาสิ่งที่ทานไดชี้แจงวามันมีปญหา

เยอะแยะมากมาย ผมสรุปแลวประมาณ 3-4 ประเด็นแคนั้นเอง ประเด็นที่ 1 ทานบอกวาบริษัทพีเอสพีกับ

เมโทรเขามาไดอยางไร ประเด็นที่ 2 เรื่องสัญญาที่บอกวาสัญญาไมเปนธรรมหรือวาสัญญานั้นบริษัทเมโทร

ทำฝายเดียวจริงไหมมีหลักฐานอะไรบาง ประเด็นท่ี 3 ก็คอืในเรื่องของกระบวนการในการฟองรองกันแลวก็

ในสุดทายคำพิพากษาของศาลชั้นตนศาลอุทธรณแลวก็ศาลฎีกาจบแลวครับแพทั้ง 3 ศาล ถาจะพูดแลว

ในทางกฎหมายนี้จบในคดีนี้ ที่มาชี้แจงชื่อ ก็เปนเรื่องของกระบวนการในการที่จะตอสูกันในประเด็นอื่นผม

ไมไดปดบัง หรือวาไมไดปฏิเสธ PSP กับ บ.เมโทรฯ ซึ่งบริษัท PSP นั้นนะก็เปนบริษัทที่ทางชุมนุมสหกรณ

ไดจางใหมาทำหนาที่ในการพิสูจนโปรแกรมของบริษัทดีโบวล  ที่ชนะการประมูลมากอนในราคา 316 ลาน

บาท อีกบริษัทหนึ่ง 400 กวาลานบาท เลยตกไป ผมเปนประธาน ชสอ. ในป 2541 และก็ไปถึงป 42 และ 

ป 43 เราก็ไดคุยกันในคณะกรรมการ ที่ทานพูดดูประหนึ่งวาชุมนุมสหกรณ มีกรรมการเพียงคนเดียวคือ

ประธาน ก็คือ หมายถึงผม แตดวยเจตนาหรือไมก็ตามทีแตโดยขอเท็จจริง และโดยขอกฎหมาย ทุกทานที่

อยูในหองนี้เปนประธานกรรมการ หรือเปนกรรมการสหกรณ ไมวาจะเปนสหกรณขนาดเล็ก หรือสหกรณ

ใหญ คงทราบดีวาสหกรณ หรือแมกระทั่งชุมนุมสหกรณ บริหารโดยคณะกรรมการไมใชบุคคล เพราะไมใช

บริษัทไมใชกิจการสวนตัว เพราะฉะนั้นทุกเรื่องเสนอผานคณะกรรมการดำเนินการ ไมใชคนเดียว และในป 

2541 ดร.วีระ วงศสรรค เปนกรรมการอยูดวยในป 2542 เปนรองประธานกรรมการ แตทานไมไดพูดถึง ป 

2543 เวนวรรค ก็เปนที่ปรึกษา ป 2544 ทานก็เปนเพราะฉะนั้นทาน ดร.วีระ วงศสรรค เก่ียวของกับเรื่องนี้

ตั้งแตตนไมใชผมคนเดียว แลวก็ยังมีกรรมการคนอื่นอีก เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมถือวาเปนการกลาวหาผม

อยางไรความยุติธรรม คือไมใชผมคนเดียวเปนคณะกรรมการ ผมคนเดียวตัดสินใจไมได ถาไมงั ้นชุมนุม
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สหกรณมาไมถึงขนาดนี ้ และผมก็คงไมไดยืนมาถึงจนบัดนี้เปนกรรมการสหกรณมา 30 กวาป เปนนัก

สหกรณแหงชาติดวย คงไมทำอะไรชุยๆ ขนาดนั้นถาคณะกรรมการไมยินยอม   

           สวนกรณีที่บอกวา บ. PSP มาไดอยางไร ก็เพราะวาคณะกรรมการดำเนินการในชุดนั้น ตองการที่

จะเห็นการพิสูจนความสามารถของการเขียนโปรแกรมของ บ.ดีโบวล ท่ีชนะการประมูล วามีความเปนไปได 

ความสำเร็จแลวที่สำคัญก็คือวาเราเอาแผนแมบทเลมสีเหลืองผมยังเก็บไวที่บานอยู ผมเก็บไวที่บานเปน 

Blue Print วาตองการเห็นชุมนุมสหกรณเปนศูนยกลาง นอกจากทางดานการเงินแลวอยากจะเห็นชุมนุม

สหกรณ เปนศนูยกลางทางดานเทคโนโลยีและสารสนเทศนี่คือ คียเวิรดที่สำคัญ และแผนพัฒนา ชสอ. ฉบับ

ที่ 4 ไมมีการพูดถึงแผนพัฒนาฉบับที่ 4 ป 2555 ถึงป 2559 ไดระบุเรื่องนี้ไวแลวที่สำคัญก็คือวางบประมาณ

ที่ประชุมใหญ ผมย้ำอนุมัติใหคณะกรรมการไปจัดหาโปรแกรมสำเร็จรูปในอัตรา 316 ลานบาทบวกดวย 

Data Center ศูนยคอมพิวเตอรอีก 120 ลานบาทรวมเปน 436 ลานบาทใหระยะเวลา 4 ปเปนงบประมาณ

ผูกพันตอเนื่องตั้งแตป 2556 ถึงป 2559 นี่ครับคือปฐมบท วาทำไมเราตองรีบทำเพราะวาแผนฉบับที่ 4 

กำหนดไววาสิ้นสุดป 59 งบประมาณที่ขอไวผูกพัน 4 ปไปจบที่ป 2559 เราเริ่มประมาณป 2556 ตอนน้ัน

เราก็เลยบอกวากอนที่จะใหเขาทำจริงจะเซ็นสัญญากับ บ.ดีโบวล ควรจะหาผูเชี ่ยวชาญหรือ ผูที่ทำการ

พิสูจนเราก็คุยกันในคณะกรรมการก็ปรากฏวามีกรรมการทานหนึ่งที่ทานพูดถึงวามีกรรมการ ชสอ. เปน

เพ่ือนเปนเรื่องจริงแตไมใชผม เปนความจริงก็กรรมการทานนั้นทานก็บอกวาทานจะลองไปคุยปรึกษาหารือ

กับเพื่อนที่มีความเชี่ยวชาญที่อยูในบริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่อง Software นี่คือเปนที่มาวาทำไม

เอาบริษัท PSP เขามาหรอืเมโทรเขามาเปนที่ปรึกษาคือการเชิญใหผูที่มีความรูความสามารถโดยเฉพาะดาน

มาชวยงาน ชสอ. ผมคิดวาคงไมใชเรื่องเสียหายเพียงคนเดียว แลวเราเชื่อวาเปนคนท่ีมีความรู ความสามารถ 

บ.PSP ทำอะไรนอกจากกรรมการที่รู จักเขาแนะนำมาแลว ก็ไปสืบคนก็ปรากฏวา เราก็ทราบวา บ. PSP 

เปนผูเชี่ยวชาญทางดานนี้ ใหบริษัทเอกชนแลว ก็สถาบันการเงินคือธนาคาร คูขนานกับแบงคชาติดวยไมใช

ขาย Software ไมใชขายเครื่องฮารดแวรอยางเดียว และก็นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เนื่องจากวา

เราถูกล็อคดวยแผนยุทธศาสตรของชุมนุมฉบับที่ 4 และงบประมาณที่ผูกพันไปสิ้นสุดป 2559 แลวเราก็ดู

แลวเนี่ยโปรแกรมอันนี้สำเร็จตองใชระยะเวลา 2 ปครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มป 2556 กอนที่จะคลิกออฟ            

จะจบประมาณป 2559  มีแผนของฉบับที่ 4 ของชุมนุมสหกรณ ไดครบกำหนดของงบประมาณที่ขอจากที่

ประชุมใหญไวผูกพัน 4 ปพอดี นี่คือเหตุผลเราจึงจำเปนตองขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ไมใชผมเปน

คนอนุมัติ กรรมการในชุดนั้น ผมเปนประธาน ดร.วีระ วงศสรรค เปนกรรมการอยูดวย และกรรมการอื่น 

ตอนนั้นมี 13 คน รวมเปน 15 คนไมใชผมคนเดียว ผมไมมีอำนาจคนเดียว และผมเชื่อวาถาผมอนุมัติคน

เดียวกรรมการทั้งคณะเขาก็คงไมยินยอม นี่คือประเด็นที่หนึ่งวาทำไม บ.PSP เขามาแลวก็เมื่อเราทำสัญญา

กับ PSP แลวเขาไดทำการพิสูจนตามกระบวนการของเขาแลว เขาก็คนพบวาโอกาสที่จะสำเร็จคงยากเขาจึง

ทำรายงานเสนอสรุป และผมจึงเสนอคณะกรรมการ ตามขั้นตอนทุกประการ คณะกรรมการก็ไดเห็นชอบ

ดวย แลวเราก็ไมไดจบแคนั้น ยังทำหนังสือแจงให บ.ดีโบวล ไดทราบดวยวาผลของการทำ POC Of 

concept ไมผานถาหากวาทานติดใจ  ไมผานแลวก็ บ.ดีโบวล รับทราบ ก็ไมไดมีการปฏิเสธหรือฟองรอง

ชุมนุมสหกรณ คณะกรรมการก็มาเริ่มประชุมกัน เขาสูการประชุมวาเราจะทำยังไงตอ จะหยุดเพียงแคนี้หรือ
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วาจะไปตอ คณะกรรมการสวนใหญก็บอกวาถาอยางนั้นเราตั ้งคณะกรรมการพิจารณาหาโปรแกรม ตรงนี้

คณะกรรมการไมไดชี้แจงในชวงระยะเวลาหลังจากที่ยกเลิกกับ บ.ดีโบวล วาไมผาน ไมมีการชี้แจงดูเหมือนกับวา

เคาตองการไมไดทำอะไรอยูดีๆก็เอา บ.เมโทรฯ เขามาสวมเลย ซึ่งไมใชครับ มีการตั้งคณะทำงานไปจัดหาศึกษา 

และจัดหาโปรแกรม คณะทำงานชุดนี ้มีกรรมการ 1 ทาน และกรรมการดำเนินการของชุมนุมสหกรณ เปน

กรรมการ แลวก็มีที่ปรึกษาจากภายนอก คือ ดร.ปรีชา สิทธิกรณไกร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อาจารย

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และที่สำคัญในคณะทำงานชุดน้ี มีผูจัดการใหญสมัยนั้น

อยูดวย รายงานประชุมชุดนี้ ผมยังเก็บอยูเพราะผมรูวาสักวันหนึ่ง จะมีคดีความเกิดขึ้น ไมใชผมยังอยูในคณะนี้

เลยมีอดีตประธาน อดีตผูจัดการใหญ มีกรรมการหนึ่งทานแลว ก็มีที่ปรึกษาก็คือบุคคลภายนอก ที่มีความเชื่อ

อาจารยเขาไดมีการประชุมไดไปดูงานท้ังของ มอ.โปรแกรมของ มอ.โปรแกรม ของกรมตรวจฯ โปรแกรมของกรม

ปาไม ติดตอบริษัทเอกชนอีก 2-3 แหง สรุปวาโปรแกรมที่ทำเปนโปรแกรม stand Alone แตพิมพเขียวที่ทำ 

การใหสหกรณทั้งประเทศไดใชระบบเดียว กันถาเปรียบเทียบกับบาน ที่บริษัทตางๆที่ใชอยูหรือของกรมปาไม 

กรมตรวจฯ เปนลักษณะแบบบานจัดสรร บานเดี่ยว แตเราตองการใหเขาเขียนแบบคอนโด ใชไดเปนพันๆ

เพราะฉะนั้นเม ื ่อคณะทำงานไดทำการศึกษา และสรุปแลวไปดูงานสหกรณหลายแหงแลวก็มาเสนอ                           

ในคณะกรรมการวาเห็นควรจางให บ.เมโทรฯ เพราะเปนผู เชี ่ยวชาญไมใชผม  คณะทำงานเสนอตรงนี้ตอไป

เอกสารหลักฐาน มีรายงานการประชุมก็มี เปนที ่มา และถามวาทำไมเปนกรณีพิเศษ หรือวาเปนวิธีพิเศษ 

เพราะวาดวยระยะเวลาของ แผนฉบับที่ 4 ดวยงบประมาณที่ขอผูกพัน กำลังจะจบในป 2559 และระยะเวลา             

ถาหากวาเราจะจางใครก็แลวแตที่มาเขียนโปรแกรมตองใชเวลาประมาณ 2 ป จึงตองใชวิธีพิเศษ คณะกรรมการ

ดำเนินการอนุมัติ และสัญญาที่มีการชี้แจงบอกวา บ.เมโทรฯ ทำฝายเดียวไมจริงครับทำรวมกัน และมีที่ปรึกษา

อาจารย ผมยังบอกวาใหกรรมการทุกคนไดเขียนดวยวาสัญญานี้จะมีการแกไขตรงไหนหรือไม ใหแตละคนเขียน

วาไมเห็นดวย หรอืจะยกเลิกเราทำเปดเผยกันถึงขนาดนั้น  

ในเมื่อเราบอกจะพูดความจริงกลัวอะไร สมาชิกทุกคนมีวิจารณญาณในการรับฟงทานพูดเปน

ชั่วโมง เปดวีดิทัศนครึ่งชั่วโมง ไมมีใครทวงเพราะเราถือวาเปนการใหเกียรติซึ่งกันและกัน ฟองรองแลวก็นำไปสู

การได จ ายเง ิน ผมเร ียนว าถ าหากว าทานฟงเฉพาะคณะกรรมการหร ือ พลโท ดร.ว ีระ วงศสรรค                     

อยางเดียวทานจะหลงประเด็น ทานตองอานในคำพิพากษาของศาล โดยเฉพาะศาลฎีกาดวยคำพิพากษาศาล

ฎีกา 35 หนาจะอธิบายไดหมดวาสาเหตุที่ชุมนุมสหกรณไมจายเงินนั้น เปนการผิดสัญญาฝายเดียวเพราะวา

ชุมนุมสหกรณไดมีการตรวจรับงานในงวดที่ 5 แลว และถามวาทำไมตองเรงตรวจงานศาลก็เขียนในคำพิพากษา

วากำหนดการสงงานตามตารางนั้น ระบุในสัญญาในชวงแตละชวงแลว ในแตละงวดงานก็มีกำหนด เพราะเขา

เปนบริษัทมหาชน เขาก็ตองเปดเผยโปรงใสกำหนดวางานครบอีกจะสงงานเมื่อไหรแลวระบุดวยวาเมื่อสงงาน

แลวจะตองตรวจรับภายใน 15 วันงวดงานที่ 5 เขาสงงาน เดือนพฤษภาคม คณะกรรมการตรวจรับก็มีการกลาว

อางวาผม  ขอเท็จจริงผมไมไดเปนแมกระทั่งกรรมการตรวจรับเพราะผมก็รูผมเปนประธานเทคโนโลยี ผมเชื่อวา

คนที่มาจากตางจังหวัดทั่วประเทศก็คงอยากฟงขอเท็จจริง 2 ดาน เพราะฉะนั้นเมื่อสัญญาระบุไวชัดเจนแลว 

ศาลก็ไดระบุไวในคำพิพากษาแลว เพราะฉะนั้นชุมนุมสหกรณ ไมมีทางปฏิเสธที่จะจายเงินในงวดที่ 5 เพราะมี

การตรวจรับงานแลว แตถาสัญญาไมสมบูรณ หรือการตรวจรับไมถูกตองความจริงผูตรวจสอบกิจการสมัยนั้น 
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ทานวิษณุกร ออนประสงค ไดเขียนในรายงานการประชุม แนะนำวา ควรจะไปไวในงวดที่ 6 การตรวจรับงาน 

ทานอยาเพ่ิงตรวจรับ ถาไปถึงงวดที่ 6 แลว ทานไมตรวจรับ ถึงแมวาจะฟองชุมนุมสหกรณไมมีทางแพ แตเพราะ

ทานตรวจรับใน งวดที่ 5 แลวไมจาย ศาลเลยบอกวานี่คือการผิดสัญญา ถาไมจายคือการหนวงเหนี่ยวสิทธิ                     

ของอีกฝาย จึงตัดสินพิพากษาวาชุมนุมสหกรณแพคดีนี ้แดง งวดที ่ 5  ประเด็นถัดไปคือ ทำไมไมจ าย                 

ในวันที่ 21 พฤษภาคม คณะกรรมการตรวจรับ ทานเอนก นาคดิลก ตรวจรับ แตระบบการทำงานของชุมนุม

สหกรณ เมื่อคณะกรรมการตรวจรับเสร็จจะตองเสนอคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ

ประชุมเสร็จ ตองเสนอดำเนินการอีก คณะกรรมการดำเนินการไปประชุม วันที่ 30 พฤษภาคม เห็นควรอนุมัติ          

ใหจายงวดที่ 5 แก บ.เมโทรฯ หลังจากนั้น ก็จะเปนกระบวนการของฝายจัดการ คือเจาหนาที่ ซึ่งตรงนี้ทานก็

บอกวาทำไมไมเซ็นไปกอน เซ็นเช็คในชุดที่แลว อันนี้ตองไปถามเจาหนาที่ ไมใชกรรมการถาเสนอมาทันวันที่ 3 

มิถุนายน กอนประชุม 1 วัน ผมก็จะเซ็น แตเมื ่อถึงวันที ่ 3 มิถุนายน เช็คไมไดมีการนำเสนอใหเราเซ็น 

เพราะฉะน้ันก็ถือวาเราพนหนาที่ตรงนี้ไป สวนทานจะบอกวาทานมาใหม ความจริงประเด็นนี้ผมเทียบเคียงใหฟง

นะ ทานบอกวาทานมาใหม ทานไมกลาเซ็น คนเทียบเคียงวาถาหากวาสหกรณสมาชิกทานใดที่ไปลงทุนซื้อ              

ตั๋วสัญญาใชเงินกับชุมนุมสหกรณ แลวครบกำหนดวันที่ 30 พฤษภาคม จะตองถอน สมมติวาในวันที่ 1 มิถุนายน 

ในวันที่ 4 มิถุนายน กรรมการจะไมยอมเซ็น จายตั๋วสัญญาใชเงินคืนใหกับสหกรณสมาชิก อันที่จริงยังมีเวลา

เหลือในการเซ็นเช็ค ซึ่งผุูจัดการใหญไดมีการลงนามแลวรอกรรมการอีกขาหนึ่งเทานั้นเองครบั   

              (ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ผูแทนจาก สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ                    

              การไฟฟานครหลวง จำกัด) 

 

2. เมื่อสักครูนี้ไดคุยกับบรรดาผูแทนสหกรณสมาชิกทั้งหลายที่เขาอยากทราบก็คือวาระนี้

เป นวาระแจงเพื ่อทราบเขาอยากจะทราบวาแลวกระบวนการขั ้นตอนตอไป ทานจะทำอยางไร                         

สวนขอเท็จจริงอยางที่ทานเฉลิมพล ไดนำเรียนเม่ือสักครูก็คงเปนเรื่องขอเท็จจริงที่จะตองไปถกกัน ใหไดขอ

ยุติ แลวเปนคำชี้แจงออกมา เพราะวาถาหากวาเราพูดกันวันนี้ ก็กลายเปนโตไปโตมา ซึ่งสมาชิกหลายทาน

พึ่งมาดำรงตำแหนงเปนประธานใหม เปนผูแทนมาใหม เขาจะไมทราบเรื่องเลย และตอนนี้ก็คือเวลาลวงเลย

มานาน หลายทานเตรียมจะเดินทางกลับ ใหสรุปเลยวาคณะกรรมการดำเนินการ จะดำเนินการอยางไร

ตอไป ที่ประชุมจะไดทราบตรงนี้ 

                        (รศ.วิศิษฐศักดิ์ แปนสัมฤทธิ์ ผูแทนจาก สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสุโขทัย 

                        ธรรมมาธิราช จำกัด) 

 

3. มีประเด็นสงสัยที ่ประธานกรรมการ ไดชี ้แจงวาคณะกรรมการและมีมติมา 31 

พฤษภาคม ใหมกีารตั้งคณะกรรมการเพื่อจะสอบสวนขอเท็จจริง ประธานกรรมการตองชี้แจงวามติดังกลาว

ในวันนั้นขัดกับเรื่องการออกเสียงตามขอ 49 ที่บอกวาผูที ่มีสวนไดเสียจะอยูในที่ประชุมไมไดแตบอกมี

คณะกรรมการหลายทานใหเจาหนาท่ีออกจากหองประชุม ผมก็เปนคนที่อยูขางนอกนะ ผมเอาขอมูลและมา

เรียนที่ประชุมวาถาเกิดวามติดังกลาววิพากษวิจารณกันวาทายสุดก็คือมันก็เปนโมฆะเพราะวาผูที่เกี่ยวของ
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ในการออกเสียงหรือวาลงคะแนนเสียงที่วามี 11 ตอ 6  กลับเปนผูที่มีสวนไดเสีย กรณีอยางนี้อยากใหบันทึก

ไวเปนเรื่องเปนราวที่ประชุมใหญดวย เผื่ออนาคตมติจะกลายเปนโมฆะ 

           (นายวิชล  มนัสเอ้ือศิริ ผูแทนจาก สหกรณออมทรัพยกรมการพัฒนาชุมชน จำกัด) 

 
   

ตอบประเด็นขอเสนอแนะที่ประชุม 

รศ.ดร.รังสรรค  ปติปญญา รองประธานกรรมการ ไดตอบประเด็นขอสังเกตจากผูแทน     

วาเรื่องนี้ไดทราบวามีการทำบันทึกถึงทางสหกรณจังหวัดนนทบุรี เพื่อสอบถามซึ่งๆกระบวนการคงจะเดิน

ตอไป ยังอยูในชวงการพิจารณา สวนในเรื่องของคดีความคณะกรรมการชุดที่ 51 ไดจัดทำขอมูล ขอเท็จจริง 

พยายามเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด และไดมีมติวา  

                    1.  ตองหาคนรับผิดชอบ 

                    2.  เนื่องจากมีผูเก่ียวของเยอะ พิจารณาวาคณะกรรมการทุกชุดที่มีสวนเก่ียวของ

ตั้งแตชุดที่ 41 จนถึงชุดที่ 44 ควรไดมีโอกาสที่จะแสดงตน ไดแสดงความบริสุทธิ์ จึงมีมิติวาใหดำเนินการกับ

ชุดตั้งแตชุดที่ 41 จนถึงชุดที่ 44 เพื่อความโปรงใส ใหทุกคนมีโอกาสไดชี้แจง เปนมติแลวก็ดำเนินการทาง

กฎหมายไป ซึ่งตอนนี้ยังถือวาทุกๆ ทานยังบริสุทธิ์อยู เนื่องจากเราเองก็ไมมีความสามารถในเรื่องของการ

สืบคนขอมูล ในการสืบสวนคดีในการชี้วาใครผิดใครถูก ตองใหดำเนินการไปทางกฎหมายนี่คือขอสรุป ของ

การประชุมในวันนั้น  

 

4. เรื่องนี้สำคัญมาก และความเสียหายเกิดขึ้นแลว ไมวาจะดวยเหตุจงใจ หรือประมาทนั้น 

ดีใจที่ชุมนุมสหกรณไดมีการดำเนินการตามขั้นตอน ขอใหทำตอไป เปนเรื่องที่สำคัญมาก แตกลับไมมีการ

บรรจุไวในระเบียบวาระการประชุม ดังนั้นขอเสนอญัตติ ควรที่จะบรรจุเรื่องนี้ไวในรายงานเพื่อทราบ หรือ

ระเบียบวาระ เรื่องอ่ืนๆ เพราะวาสมาชิกและชุมนุมสหกรณ และรวมถึงกรรมการชุดตอๆไปตองติดตามเพ่ือ

หาขอยุติกับเรื่องนี้ หากไมอยูในวาระจะเปนการมาพูดคุยในเวทีเฉยๆ ถาจำเปนที่จะตองเสนอเปนมติ ขอให

ที่ประชุมรับรอง เพื่อเสนอเปนวาใหบรรจุวาระเรื่องการจัดซื้อจัดจางระบบ เพราะวาผูแทนสหกรณสมาชิก

จะไดติดตามตอ ควรบรรจุไวในวาระเพ่ือทราบ  

                 (นายเฑียรทอง ธนเสฏ ผูแทนจาก สหกรณออมทรัพยการประปาสวนภูมิภาค จำกัด) 
 

 
 

5  นำเสนอวาการจะบรรจุระเบียบวาระใหม ตองบรรจุต้ังแตวาระประธานแจงเพ่ือทราบ 

แตถาทางออกที่ดีท่ีสุดตามที่ทานเสนอใหผมเห็นดวยนะทาน ควรบรรจุไวในวาระอ่ืนๆ  

            (นายเอนก  นาคดิลก ผูแทนจาก สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลประสาท จำกัด) 
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6. สิ่งที่นำเสนอมีประโยชนมากกวาที ่เราจะไมรับฟง  ที่ผานมาไมไดรับรูถึงคดีความ 

ระหวาง ชสอ. กับ บ.เมโทรฯ เงินที่จายไป  200 กวาลานบาท เปนเงินของชุมนุมสหกรณ และเปนเงินของ

สมาชิกทั้งหมด โปรแกรมตัวนี้หากเราจายเงินไปแลวขอโปรแกรมเขามา จะมีใครกลาใชโปรแกรมนี้หรือไม 

คงไมมีใครกลา หากปฏิบัติตามสัญญาจะไมแพคดี ทุกครั้งที่ทานมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคดีนี้ ไมวาการ

จะฟองหรือดำเนินการ ความกาวหนาควรตีพิมพลงในวารสารของชุมนุมสหกรณ สมาชิกจะไดติดตาม

ขาวสาร  

              (นายประสงค  โลโท  ผูแทนจาก สหกรณออมทรัพยครูลำปาง จำกัด) 
 

     หลังจากผูแทนสหกรณสมาชิก ไดอภิปรายขอคิดเห็นพอสมควรแลว ประธานกรรมการ

จึงใหบรรจุเปนระเบียบวาระอื่น เพ่ือรายงานผลขอมูลใหท่ีประชุมใหญทราบในปถัดไป  

 

                       ท่ีประชุม  รับทราบ 

 

 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ 

      1. การประชุมใหญสามัญประจำป ในปถัดไป  

              1.1 ชวงเชาควรจัดอาหารวางใหกับสหกรณสมาชิก ที่ลงทะเบียน เนื่องจากผูแทนมา

จากตางจังหวัด และไมไดทานอาหารเชา 

              1.2 ควรมีการจับรางวัล เพื่อดึงความสนใจใหผูเขาประชุม อยูรวมประชุมจนเสร็จสิ้น

และเปนการผอนคลายความเครงเครยีด 

     (นายประสงค  โลโท  ผูแทนจาก สหกรณออมทรัพยครูลำปาง จำกัด) 

 

          2. ควรปรับลดกระบวนการขั้นตอน กิจกรรมตางๆ ในชวงเชาลงหรืองด ปรับเปลี่ยนหรือ

ขอเลื ่อนระเบียบวาระพิจารณา มาพิจารณากอน เพื่อผูแทนสหกรณสมาชิกจะไดอยูรวมกันพิจารณา

ระเบียบวาระการประชุม 

    (รศ.วิศิษฐศกัดิ์ แปนสัมฤทธิ์ ผูแทนจาก สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสุโขทัย 

   ธรรมมาธิราช จำกัด) 
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เมื่อไมมีผูใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ  ประธานในท่ีประชุม กลาวขอบคุณและปดประชุม 
 

 

 

เลิกประชุมเวลา 16.40 น. 

 

 

                 รองศาสตราจารยพิเศษ พลโท          วีระ  วงศสรรค          ประธานกรรมการ                  

                                        (ดร.วีระ  วงศสรรค) 

                              ประธานกรรมการ 
 

 

 

 

                                        พูนศักด์ิ  วาณิชวิเศษกุล     ผูจดบันทึกการประชุม 

                    (นายพูนศักดิ์  วาณิชวิเศษกุล)   

                                                      กรรมการและเลขานุการ    

      


